


บรรณาธิิการแถลง

 ช่่วงน้ี้�หลายคนี้กำำาลังให้ความสนี้ใจสถานี้กำารณ์์กำารเมืองโดยเฉพาะ

กำารจัดตัั้�งรัฐบาลชุุดใหม่ท้ี่�จะเข้้ามาบริหารประเที่ศ เพื�อแก้ำไข้ปัญหาปากำท้ี่อง

ข้องประชุาชุนี้ผ่่านี้นี้โยบายต่ั้าง ๆ ท้ี่�ได้เคยหาเส้ยงก่ำอนี้กำารเลือกำตัั้�ง           

รวมทัี่�งติั้ดตั้ามตั้รวจสอบกำารบริหารงานี้ข้องรัฐบาลเป็นี้ไปเพื�อประโยชุน์ี้

ข้องประเที่ศชุาติั้และประชุาชุนี้หรือไม่   

   สำาหรับเอกำสารข้่าวรัฐสภา ฉบับเดือนี้สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖         

ม้ข่้าวสารประชุาสมัพันี้ธ์ กิำจกำรรมในี้วงงานี้รฐัสภา และสำานัี้กำงานี้เลข้าธกิำาร

สภาผู่้แที่นี้ราษฎร โดยเฉพาะกำารประชุุมสมัชุชุารัฐสภาอาเซ้ียนี้ (AIPA)         

ครั�งท้ี่� ๔๔  ณ์ สาธารณ์รัฐอินี้โดน้ี้เซ้ีย ระหว่างวันี้ท้ี่� ๕ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

โดยม้ประธานี้รัฐสภา พร้อมด้วยผู้่แที่นี้สมาชุิกำรัฐสภาไที่ยเข้้าร่วมประชุุม 

ซ่ี�งกำารประชุุมใหญ่ครั�งน้ี้�เป็นี้กำารประชุุมด้านี้นิี้ติั้บัญญัติั้ ท้ี่�ม้ความสำาคัญ

ท้ี่�สุดข้องกำารประชุุมในี้ภูมิภาคอาเซ้ียนี้ นี้อกำจากำน้ี้�ยังม้ข่้าวกำารประชุุม       

คณ์ะกำรรมาธิกำาร กำารลงพื�นี้ท้ี่� กำารรับเรื�องร้องเร้ยนี้จากำประชุาชุนี้เพื�อนี้ำาไปสู่  

แนี้วที่างแกำ้ไข้ ส่วนี้คอลัมน์ี้ประเภที่บที่ความนี้ำาเสนี้อกำฎหมายควรรู้เรื�อง 

“พระราชุบญัญัติั้กำองที่นุี้เงินี้ให้กู้ำยืมเพื�อกำารศ่กำษา (ฉบบัท้ี่� ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖” 

คอลัมน์ี้เรื�องน่ี้ารู้ นี้ำาเสนี้อเรื�อง “หลักำเกำณ์ฑ์์กำารจ่ายเงินี้เบ้�ยยังชุ้พผู้่สูงอายุ

ข้ององค์กำรปกำครองส่วนี้ท้ี่องถิ�นี้ พ.ศ. ๒๕๖๖”

 ท้ี่ายน้ี้�กำองบรรณ์าธิกำารหวังเป็นี้อย่างยิ�งว่า กำารนี้ำาเสนี้อข่้าวสาร 

ท้ี่�เก้ำ�ยวข้้องกัำบวงงานี้รัฐสภาจะเป็นี้สื�อกำลางในี้กำารสร้างความรู้ความเข้้าใจ

บที่บาที่อำานี้าจหน้ี้าท้ี่�ข้องรัฐสภา รวมทัี่�งเสริมสร้างความรู้ความเข้้าใจเรื�อง

กำารปกำครองระบอบประชุาธิปไตั้ยสู่ประชุาชุนี้อย่างต่ั้อเนืี้�องต่ั้อไป

      บรรณ์าธิกำาร

     

  

ปีีท่ี่�  ๔๘  ฉบัับัท่ี่�  ๙๒๒  เดืือนสิิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖

ท่ี่�ปรึึกษา

 นี้างพรพิศ เพชุรเจริญ

 นี้างสาวโสมอุษา บูรณ์ะเหตุั้

บรึรึณาธิิการึ

 นี้างฑิ์ฆััมพร กำาญจโนี้ภาศ

ผู้้�จััดการึ

 นี้างสิวาพร สุข้เอ้ยด

เหรัึญญิก

 นี้างสาวมณ์ฑ์า น้ี้อยแย้ม

กองบรึรึณาธิิการึ

 นี้างสาวอาร้ย์วรรณ์ พูลที่รัพย์

 นี้ายพิษณุ์ จาร้ย์พันี้ธ์

 นี้างสาวจุฬ้ีวรรณ์ เติั้มผ่ล

 นี้างสาวอรทัี่ย แสนี้บุตั้ร 

 นี้ายก้ำองเก้ำยรติั้ ผื่อโย

 นี้างสาวนิี้ธิมา ประเสริฐภักำด้

 นี้างสาวสหวรรณ์ เพ็ชุรไที่ย

 นี้างสาวอาภรณ์์ เนืี้�องเศรษฐ์

 นี้างสาวสุรดา เซ็ีนี้พานิี้ชุ

 นี้างสาวเสาวลักำษณ์์ ธนี้ชัุยอภิภัที่ร

 นี้างสาวดลธ้ จุลนี้านี้นี้ท์ี่

 นี้างสาวจริยาพร ด้กัำลลา

ฝ่่ายศิิลปกรึรึม

 นี้ายมานี้ะ เรืองสอนี้

 นี้ายนิี้ธิทัี่ศน์ี้ องค์อศิวชัุย

 นี้างสาวณั์ฐนัี้นี้ท์ี่ วิชิุตั้พงศ์เมธ้

พิิมพ์ิท่ี่�

สำานัี้กำกำารพิมพ์

สำานัี้กำงานี้เลข้าธิกำารสภาผู้่แที่นี้ราษฎร
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ภาพกิจกรรม ๓

ภาพ
กิจกรรม

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว 
 วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี            

เสด็จพระราชดําเนินไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซ่ึงรัฐบาลจัดข้ึนเพ่ือ

เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในโอกาส          

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี

โดยมี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี กลาวนํา

ถวายพระพรชัยมงคล โอกาสน้ี นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภา นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร คนท่ีหน่ึง นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน รองประธานสภา

ผูแทนราษฎร คนท่ีสอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

รวมงาน 



๔ เอกสารขาวรัฐสภา

ลงนามถวายพระพรฯ เน่ืองในวันพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา 
 วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน

สภาผูแทนราษฎร ลงนามถวายพระพรฯ เน่ืองในวันพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

          วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง พรอมดวย สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

ลงนามถวายพระพรฯ เ น่ืองในวันพระราชพิ ธี เฉ ลิม

พระชนมพรรษา กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ 

ลงนามถวายพระพรฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม
 วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมมหาราชวัง           

เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน

สภาผูแทนราษฎร ถวายแจกันดอกไม เบ้ืองหนาพระบรม

ฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง พรอมลงนามถวายพระพรฯ    

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 



ภาพกิจกรรม ๕

           วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ พระบรมมหาราชวัง 

เขตพระนคร กรุงเทพฯ นายปดิพัทธ  สันติภาดา รองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง พรอมดวย สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร ถวายแจกันดอกไม เบ้ืองหนาพระบรมฉายาลักษณ 

ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคลาย 
วันประสูติ
 วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจานองนางเธอ 

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

พระราชทานพระวโรกาสใหคณะบุคคลตาง ๆ  เฝาถวายพระพร

ชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันคลายวันประสูติวันท่ี ๔ กรกฎาคม 

๒๕๖๖ โอกาสน้ี นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทน

ราษฎร พรอมดวย นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภา

ผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร และผูบริหารเขาเฝาฯ  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปหลวง และลงนามถวายพระพรฯ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 



๖ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานสภาฯ รับการแสดงความยินดีไดรับ         
โปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนประธานสภาผูแทนราษฎร

 วันอังคารท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หองรับรอง

ประธานรัฐสภา ช้ัน ๑๐ อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร 

มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร รับการ

แสดงความยินดี จากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบัน

พระปกเกลา ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักด์ิ อุวรรณโณ และ

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ท่ีปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

พรอมดวยคณะผูบริหารสถาบันพระปกเกลา เน่ืองในโอกาส 

ไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนประธานสภาผูแทนราษฎร             

เม่ือวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ประธานสภาฯ รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
 วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีโทรทัศนชอง ๗ 

HD เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน

สภาผูแทนราษฎร นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภา       

ผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง และนายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน              

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง พรอมดวยสมาชิก  

สภาผูแทนราษฎร และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวมบันทึก

เทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว             

ในนาม “สภาผูแทนราษฎร” เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน        

แหงประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ                    

นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎร                

นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภาผูแทนราษฎร               

คนท่ีหน่ึง และนายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน รองประธาน               

สภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง พรอมดวยสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวมบันทึกเทปถวาย

พระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในนาม “สภาผูแทนราษฎร” 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 



ภาพกิจกรรม ๗

รวมงานเล้ียงแสดงความยินดีไดรับโปรดเกลาฯ 
แตงต้ังเปนประธานสภาผูแทนราษฎร 
 วันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ มูลนิธิเพ่ือศูนยกลาง

อิสลามแหงประเทศไทย เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายวันมูหะ

มัดนอร มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร 

รวมงานเล้ียงแสดงความยนิดี เน่ืองในโอกาสไดรับโปรดเกลาฯ 

แตงต้ังเปนประธานสภาผูแทนราษฎร จัดโดยคณะกรรมการ

มูลนิธิเพ่ือศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย โดยมีสมาชิก  

สภาผูแทนราษฎรและองคกรมุสลิมตาง ๆ  รวมแสดงความยนิดี

ใหการรับรองประธานสภาท่ีปรึกษาแหงราช
อาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 
 วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หองรับรองพิเศษ ๒๐๕ 

ช้ัน ๒ (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการรับรอง  

H.E. Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al-Sheikh           

(ดร.อับดุลเลาะห โมฮัมเหม็ด อิบราฮิม  อัล-ชีค) ประธานสภา

ท่ีปรึกษาแหงราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพ่ือกระชับความ

สัมพันธระหวางรัฐสภาไทยกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 

ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอยางเปนทางการ            

ในฐานะแขกของวุฒิสภา 

พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและ
พลังของแผนดิน
 วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หองประชุม ๖๐๔              

ช้ัน ๖ อาคารรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ                

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีถวายสัตยปฏิญาณ           

เพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ประจําป ๒๕๖๖ 

เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ท้ังน้ี 

คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เขารวมพิธี



๘ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานสภาฯ รับการแสดงความยินดีท่ีไดรับเลือก
ใหดํารงตําแหนงประมุขสูงสุดของฝายนิติบัญญัติ 
 วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณพิพิธภัณฑรัฐสภา 

ช้ัน MB1 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร  มะทา ประธาน

สภาผูแทนราษฎร รับการแสดงความยนิดีท่ีไดรับเลือกใหดํารง

ตําแหนงประมุขสูงสุดของฝายนิติบัญญัติ และรับมอบเรือ

สําเภาจําลอง จากนายสมโภชน ศิริกุล อดีตสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดบุรีรัมย และคณะ เพ่ือใหจัดต้ังไวท่ีพิพิธภัณฑ

รัฐสภาเปนอนุสรณน้ําใจระหวางเพ่ือนอดีตสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร

ประธานสภาฯ รวมงานเล้ียงแสดงความยินดี         
ไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนประธานสภาผูแทน
ราษฎร 
 วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัล มีรอซ            

ซอยรามคําแหง ๕ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายวันมูหะมัด

นอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎร รวมงานเล้ียงแสดง

ความยนิดี เน่ืองในโอกาสไดรับโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนประธาน

สภาผูแทนราษฎร จัดโดยคณะกรรมการกลางอิสลาม               

แหงประเทศไทย  

ใหการรับรองอาจารยประจําคณะรัฐศาสตร และ
คณะองคกร The May 18 Foundation  
 วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ หองประชุม CA 408   

ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานรัฐสภา 

ใหการรับรอง ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัณฑิต จันทรโรจนกิจ 

อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ

คณะองคกร The May 18 Foundation สาธารณรัฐเกาหลี 

ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย



ภาพกิจกรรม ๙

กิจกรรมทําบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
 วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณทางเดิน ริมแมน้ํา

เจาพระยา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 

พรอมดวยคณะผูบริหาร และบุคลากรสํานักงานเลขาธิการ  

สภาผูแทนราษฎร ตลอดจนพนักงานทําความสะอาด รวมกิจกรรม

ทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ           

พระเจาอยู หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ประธานรัฐสภาบันทึกเทปโทรทัศนรายการ            
“มองรัฐสภา” 
 วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยกุระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน

รัฐสภา บันทึกเทปโทรทัศนรายการมองรัฐสภา ในประเด็น     

การเขารวมประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔

ระหวางวันท่ี ๕ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงจารกาตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ประธานรัฐสภาบันทึกเทปปาฐกถาพิเศษ หัวขอ 
“วิทยุและโทรทัศนรัฐสภา สถานีประชาชน” 
 วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ สถานีวิทยกุระจายเสียง

และวิทยุโทรทัศนรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน

รัฐสภา บันทึกเทปปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “วิทยุและโทรทัศน

รัฐสภา สถานีประชาชน” เพ่ือเผยแพรในงานสัมมนาโครงการ

เสริมสรางภาพลักษณและการมีสวนรวมของประชาชนสถานี

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา กิจกรรมพบผูฟง       

ผูชมรายการวิทยแุละรายการโทรทัศนรัฐสภา คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๖ 

ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันเสารท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หองจัดประชุม

สัมมนา B1 - 2 ช้ัน B1 อาคารรัฐสภา 



๑๐ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานสภาผูแทนราษฎรเขาเฝาฯ ณ พระท่ีน่ัง
อมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง 
 วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ พระท่ีน่ังอมรินทร

วินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ             

นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎร            

พรอมดวย นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร คนท่ีหน่ึง นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน รองประธานสภา

ผูแทนราษฎร คนท่ีสอง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และนางพรพิศ

เพชรเจ ริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เข า เฝ าฯ                        

ตามหมายกําหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ 

กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการเสด็จออกมหาสมาคม

ทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล 

ใหการรับรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการ
รัฐสภาญ่ีปุน 
 วันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หองรับรองพิเศษ ๒๐๕       

ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน รองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง ใหการรับรอง นายอะซุมิ จุน          

(Mr.Azumi Jun) ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภาญ่ีปุน 

ในโอกาสเขาเยีย่มคารวะ เพ่ือแสดงความยนิดีในโอกาสเขารับ

ตําแหนงของรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง และ

กระชับความสัมพันธระหวางสภาผูแทนราษฎรของท้ังสอง

ประเทศ 

เขารวมงานวันชาติสิงคโปร 
 วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา               

เขตบางรัก กรุงเทพฯ นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธาน 

สภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง พรอมดวย สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เขารวมงานวันชาติสิงคโปร เน่ืองในโอกาสครบรอบ           

๕๘ ป ตามคําเชิญของ H.E. Mr. Kevin  Cheok เอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐสิงคโปรประจําประเทศไทย



การประชุมสภา ๑๑

สรุปผลการประชุมสภาผูแทนราษฎร

การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๖ ปท่ี ๑

คร้ังท่ี ๑ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง)

วันอังคารท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร         

ไดใหรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไปเชิญ พลตํารวจโท 

วิโรจน เปาอินทร ซ่ึงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูมีอายุ

สูงสุดในท่ีประชุมทําหนาท่ีประธานช่ัวคราวตามขอบังคับฯ        

ขอ ๕ และขอ ๑๑

 ประธานช่ัวคราวกลาวเปดประชุมแลวไดกลาวนําสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรปฏิญาณตนตอท่ีประชุมกอนเขารับหนาท่ี

ตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย         

ดวยถอยคําวา

 “ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจา           

จะปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เพ่ือประโยชน              

ของประเทศและประชาชน ท้ังจะรักษาไวและปฏิบัติตาม            

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ”

 เร่ืองเพ่ือทราบ

 เร่ือง การถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในการ

พิจารณาเลือกประธานสภาผูแทนราษฎรและเลือกรองประธาน

สภาผูแทนราษฎร ไดมีการถายทอดทางวิทยกุระจายเสียงและ

วิทยโุทรทัศน และส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศอ่ืน ตามขอบังคับฯ 

ขอ ๑๘ วรรคสอง ต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินการประชุม

 ท่ีประชุมรับทราบ

วันจันทรท่ี ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จ           

พระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด

ประชุมรัฐสภา โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว       

ทรงมีพระราชดํารัสเปดประชุมความวา “บัดน้ี การเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดเสร็จส้ินลง และมีการเรียกประชุม

รัฐสภา พุทธศักราช ๒๕๖๖ แลว ขาพเจาขอเปดประชุมรัฐสภา

ต้ังแตวาระน้ีเปนตนไป

 ขอใหทานท้ังหลาย ผูเปนสมาชิกของสภาแหงน้ี ไดระลึก

ไวเสมอวาทานเปนผูไดรับมอบหมายจากประชาชน ใหมาเปน

ตัวแทนของคนท้ังประเทศ ในการใชอํานาจนิติบัญญัติเพ่ือ

ดําเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายตาง ๆ                    

ใหรัฐบาลถือเปนหลักในการบริหารราชการแผนดิน ดังน้ัน 

ประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรยอมข้ึนอยูกับสติปญญา 

ความสามารถ และความสุจริต บริสุทธ์ิของทาน ท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีท้ังปวง โดยยึดถือประโยชนของประเทศชาติและ

ประชาชนเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญสูงสุด หากทุกทานจะไดสํานึก

ตระหนักเชนน้ีอยูเสมอก็จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดสําเร็จลุลวง

เปนประโยชน เปนความเจริญม่ันคงของอาณาประชาราษฎร

และชาติบานเมืองอยางแทจริง

 ขออํานวยพรใหการดําเนินงานของรัฐสภาเปนไปโดย

เรียบรอย สําเร็จผลท่ีพึงประสงคทุกประการ ท้ังขอใหทุกทาน

มีความสุขความเจริญทุกเม่ือไป”

การประชุม
สภา



๑๒ เอกสารขาวรัฐสภา

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 ประธานช่ัวคราวไดเสนอใหท่ีประชุมเลือกประธาน       

สภาผูแทนราษฎร ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติเลือก นายวันมูหะมัดนอร 

มะทา เปนประธานสภาผูแทนราษฎร ตามขอบังคับฯ ขอ ๖ 

โดยประธานสภาผูแทนราษฎรไดกลาวแสดงวิสัยทัศน

 ตอมา ประธานช่ัวคราวไดเสนอใหท่ีประชุมเลือก          

รองประธานสภาผูแทนราษฎร ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมติใหมี             

รองประธานสภาผูแทนราษฎร จํานวน ๒ คน

 ท่ีประชุมไดลงมติเลือก นายปดิพัทธ สันติภาดา              

เปนรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ตามขอบังคับฯ 

ขอ ๗ โดยรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง ไดกลาว

แสดงวิสัยทัศน

 ท่ีประชุมไดมีมติเลือก นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน เปน

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง ตามขอบังคับฯ ขอ ๗ 

โดยรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง ไดกลาวแสดงวิสัยทัศน

คร้ังท่ี ๒ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง)

วันพุธท่ี ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 เร่ืองเพ่ือทราบ

 นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎร 

นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภาผูแทนราษฎร             

คนท่ีหน่ึง และนายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน รองประธานสภา             

ผูแทนราษฎร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ไดกลาวเปดประชุม และไดใหเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร   

เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศแตงต้ัง

 ๑. นายวันมูหะมัดนอร มะทา เปนประธานสภาผูแทน

ราษฎร

 ๒. นายปดิพัทธ สันติภาดา เปนรองประธานสภาผูแทน

ราษฎร คนท่ีหน่ึง

 ๓. นายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน เปนรองประธาน            

สภาผูแทนราษฎร คนท่ีสอง

 ท้ังน้ี ต้ังแตวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปนตนไป

 ท่ีประชุมรับทราบ

 จากน้ัน ประธานสภาผูแทนราษฎรไดแจงใหท่ีประชุม

รับทราบเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี

 ๑. ประกาศสภาผูแทนราษฎร ลงวันท่ี ๗ กรกฎาคม 

๒๕๖๖ เร่ือง ใหผูมีช่ืออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของ

พรรคการเมืองเล่ือนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน

ตําแหนงท่ีวาง จํานวน ๒ คน คือ

  ๑) นายอนุชา บูรพชัยศรี ผูสมัครเปนสมาชิก               

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ ลําดับท่ี ๑๔ พรรครวมไทย

สรางชาติ เล่ือนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทน          

นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ซ่ึงขอลาออกจากการเปนสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร ต้ังแตวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เปนเหตุ

ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง                  

ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

  ๒) นายสุเทพ อูอน ผูสมัครเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ ลําดับท่ี ๔๐ พรรคกาวไกล เล่ือนข้ึน

มาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน นางสาวณธีภัสร               

กุลเศรษฐสิทธ์ิ ซ่ึงตองคําพิพากษาของศาลอาญามีนบุรีและ          

คดีไดถึงท่ีสุดแลว เปนเหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรส้ินสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๑๓) ของรัฐธรรมนูญ          

แหงราชอาณาจักรไทย ต้ังแตวันท่ี ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

 ๒. ประกาศสภาผูแทนราษฎร ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม 

๒๕๖๖ เร่ืองใหผูมีช่ืออยูในลําดับถัดไปในบัญชีรายช่ือของ

พรรคการเมืองเล่ือนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร          

แทนตําแหนงท่ีวาง คือ นายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ สมาชิกสภา             

ผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ ลําดับท่ี ๒ พรรคไทยสรางไทย          

เล่ือนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทน คุณหญิงสุดารัตน

เกยรุาพันธุ ซ่ึงขอลาออกจากการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ต้ังแตวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เปนเหตุใหสมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรส้ินสุดลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๓) ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ท่ีประชุมรับทราบ ประธานสภาผูแทนราษฎร                        

ไดกลาวนํา นายสะถิระ เผือกประพันธุ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรซ่ึงยงัไมไดปฏิญาณตน นายอนุชา บูรพชัยศรี นายสุเทพ 

อูอน และนายฐากร ตัณฑสิทธ์ิ ปฏิญาณตนตอท่ีประชุม          

กอนเขารับหนาท่ีตามมาตรา ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหง            



การประชุมสภา ๑๓

 เม่ือผูเสนอญัตติท้ัง ๒ ฉบับ ไดแถลงเหตุผล ทีละฉบับ 

ตามลําดับ สมาชิกฯ อภิปราย 

 ท่ีประชุมไดมีมติใหสงญัตติท้ัง ๒ ฉบับ ใหคณะรัฐมนตรี

รับไปพิจารณาดําเนินการตอไป

คร้ังท่ี ๓ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง)

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 เร่ืองเพ่ือทราบ

 ๑. คําส่ังศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ วา

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ นายพิธา               

ล้ิมเจริญรัตน ส้ินสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) 

ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) หรือไม ซ่ึงศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ัง

รับคํารองไวพิจารณาวินิจฉัย และมีคําส่ังให นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน

หยุดปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ต้ังแตวันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๖ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคําวินิจฉัย          

ดังน้ัน ปจจุบันมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาท่ีมีอยูและปฏิบัติ

หนาท่ีได จํานวน ๔๙๙ คน

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ๒. สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรรวมกับ

สถาบันพระปกเกลาจัดโครงการสัมมนา สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร เร่ือง บทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร          

กับการสนับสนุนการดําเนินงานและการใหบริการแกสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร ในวันพุธท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา 

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาิกา ณ ช้ัน บี ๑ สํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร

 ท่ีประชุมรับทราบ

 ๓. รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน

ประกันสังคมสํานักงานประกันสังคม สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๔

 ท่ีประชุมรับทราบ 

ราชอาณาจักรไทย ดังน้ัน ปจจุบันมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

เทาท่ีมีอยูและปฏิบัติหนาท่ีได จํานวน ๕๐๐ คน

 ท่ีประชุมรับทราบ เร่ือง ประธานสภาผูแทนราษฎร

อนุญาตใหมีการถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎรทางวิทยุ

กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๘ วรรคสอง ตลอดวาระของการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๖ และอนุญาตใหกรมประชาสัมพันธ

นําสัญญาณการออกอากาศดังกลาวไปเผยแพรผานชองทาง

ของกรมประชาสัมพันธ

 ท่ีประชุมรับทราบ

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 ๑. กําหนดวันและเวลาการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

(ในระเบียบวาระท่ี ๗.๑)

 ท่ีประชุมไดมีมติใหมีการประชุมสัปดาหละ ๒ วัน คือ 

ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เร่ิมประชุมต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ 

นาิกา เปนตนไป

 ๒. กําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง 

ตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย          

(ในระเบียบวาระท่ี ๗.๒)

 ท่ีประชุมไดมีมติกําหนดใหวันท่ี ๑๒ ธันวาคม เปนวัน

เร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง

 ตอจากน้ัน ไดมีสมาชิกฯ เสนอญัตติดวน เร่ือง สะพาน

ยกระดับถนนออนนุช-ลาดกระบังถลม เพ่ือสงใหหนวยงาน          

ท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการ ซ่ึง นางสาวธีรรัตน สําเร็จวาณิชย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย           

เปนผูเสนอดวยวาจา เพ่ือใหสภาพิจารณาเปนเร่ืองดวน           

ตามขอบังคับฯ ขอ ๕๔ (๑) ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ โดยท่ีประชุม

เห็นชอบใหนําญัตติทํานองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ข้ึนมาพิจารณา

รวมกันไป คือ ญัตติดวน เร่ือง สาเหตุและแนวทางการแกไข

ปญหาสะพานถลม กรณีสะพานยกระดับถนนออนนุช - 

ลาดกระบัง เพ่ือสงใหรัฐบาลเรงดําเนินการ ซ่ึง นายสุรเชษฐ 

ประวีณวงศวุฒิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ 

พรรคกาวไกล เปนผูเสนอ (ซ่ึงยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ)

❖❖❖❖❖❖❖



๑๔ เอกสารขาวรัฐสภา

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 เร่ืองดวน ใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ

ใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

แหงชาติ (ตามมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต         

พ.ศ. ๒๕๖๑) (เร่ืองดวนท่ี ๑) ประธานวุฒิสภา ไดดําเนินการ

ประชุมลับ ตามท่ีคณะกรรมาธิการสามัญรองขอ ตามขอบังคับ 

ขอ ๖ วรรคสอง เพ่ือพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ

สามัญสวนท่ีเปนรายงานลับ หลังจากดําเนินการประชุมลับ

เสร็จส้ินแลว ประธานวุฒิสภาไดดําเนินการประชุมโดยเปดเผย 

ดําเนินการใหสมาชิกฯ ออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นรอบ

บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนง กรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยใชบัตรออกเสียง            

ลงคะแนนลับ ตามขอบังคับ ขอ ๖๙ วรรคหน่ึง (๒) โดยมีบุคคล

ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตแหงชาติ คือ นายสถาพร วิสาพรหม 

ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี

 - ใหความเห็นชอบ ๔๑  คะแนน

 -  ไมใหความเห็นชอบ ๑๓๘ คะแนน 

 -  ไมออกเสียง  ๒๗ คะแนน

การประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๑ (สมัยวิสามัญ)

วันอังคารท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

 เร่ืองเพ่ือทราบ

 ๑. รับทราบ เร่ือง พระบรมราชโองการประกาศ           

เรียกประชุมสมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๐ ต้ังแตวันท่ี 

๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ท่ีประชุมรับทราบ 

 ๒. รับทราบ เร่ือง พระบรมราชโองการประกาศแตงต้ัง 

พลเอก พหล สงาเนตร เปนสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา ๒๖๙ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ มีนาคม 

พุทธศักราช ๒๕๖๖ เปนปท่ี ๔ ในรัชกาลปจจุบัน

 ท่ีประชุมรับทราบ และประธานวุฒิสภา ดําเนินการให

สมาชิกวุฒิสภาท่ีไดรับการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง กลาวคํา

ปฏิญาณตนในท่ีประชุมกอนเขารับหนาท่ี

 ๓. รับทราบ เร่ือง ประธานวุฒิสภาอนุญาตใหขยาย

เวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ สามัญเพ่ือทําหนาท่ี

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผูไดรับ การเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 ประชุมรับทราบ

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา



การประชุมสภา ๑๕

 ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏวา นายสถาพร              

วิสาพรหม ไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เน่ืองจาก              

ไดรับคะแนนเสียงนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด

เทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา” คือ นอยกวา ๑๒๕ คะแนน จึงเปน             

ผูไมไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนงกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 จากน้ัน ประธานวุฒิสภาไดปรึกษาตอท่ีประชุมเพ่ือ         

ขอใหนําเร่ืองสวนท่ี ๓-๕ ข้ึนมา พิจารณากอน ซ่ึงท่ีประชุม        

เห็นชอบ ประธานวุฒิสภาจึงดําเนินการใหท่ีประชุมพิจารณา

เร่ืองดวน ลําดับ ดังน้ี

 ๑. ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการการเลือกต้ัง 

(ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕) (เร่ืองดวนท่ี ๓) ดวยนายธวัชชัย             

เทอดเผาไทย กรรมการการเลือกต้ัง มีอายุครบเจ็ดสิบป               

ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทําใหตองพนจากตําแหนง

กรรมการการเลือกต้ัง ตามมาตรา ๓๖ (๓) ประกอบมาตรา ๙ 

(๒) แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะ

กรรมการการเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ และโดยท่ีมาตรา ๑๖ วรรค

ทาย บัญญัติวา ในกรณีท่ีกรรมการการเลือกต้ังพนจากตําแหนง 

ดวยเหตุอ่ืนนอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหดําเนิน

การสรรหากรรมการการเลือกต้ังภายใน เกาสิบวันนับแตวันท่ี

ตําแหนงวางลง

 บัดน้ี คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ังได

ดําเนินการสรรหาบุคคลผูสมควรได รับการแตงต้ังเปน   

กรรมการการเลือกต้ัง ซ่ึงเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ (๒) 

และมาตรา ๙ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐ แหง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ        

การเลือกต้ัง พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จส้ินแลว ปรากฏวา มีผูไดรับการ

คัดสรรใหเปนบุคคลผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการการ

เลือกต้ัง โดยไดรับคะแนนเสียงท้ังสองในสามของจํานวน

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกต้ัง

จํานวน ๑ คน คือ นายชาย นครชัย อดีตอธิบดี กรมสงเสริม

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ท้ังน้ี โดยไดรับความยินยอม

จากบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ ดังกลาวดวยแลว โดยท่ีขอบังคับ 

ขอ ๑๐๕ วรรคหน่ึง กําหนดวา เม่ือมีกรณีท่ีวุฒิสภาจะตอง

พิจารณาใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใหวุฒิสภาท้ังคณะกรรมาธิการ 

สามัญ คณะหน่ึง มีจํานวนไมเกินสิบหาคน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจ

สอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ

บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงน้ัน รวมท้ังรวบรวม

ขอเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจําเปนสําหรับตําแหนงน้ัน

เปนกรณีๆ ไป ในการน้ี ประธานท่ีประชุมจึงขอปรึกษาตอท่ี

ประชุมเพ่ือกําหนดจํานวนกรรมาธิการสามัญ โดยมีสมาชิกฯ 

เสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ จํานวน ๑๕ คน 

 โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

๖๐ วันนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติ ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

ชุดน้ี ตามขอบังคับ ขอ ๓๖๕ วรรคสอง

 ๒. ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผูไดรับการเช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (นายพศวัจน กนกนาก) (ตามขอบังคับ 

ขอ ๑๐๕) (เร่ืองดวนท่ี ๔) ตามท่ีในคราวประชุมวุฒิสภา           

คร้ังท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง) เม่ือวันจันทรท่ี ๑ 

สิงหาคม ๒๕๖๕ ไดพิจารณาไมใหความเห็นชอบ ศาสตราจารย

อารยะ ปรีชาเมตตา ดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและ        

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ดังน้ัน คณะกรรมการสรรหา

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงตอง

ดําเนินการสรรหาบุคคลผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหม ตามมาตรา ๑๔ 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย         

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

 บัดน้ี คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและ         

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณาดําเนินการสรรหา

บุคคลผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการปองกันและ   

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยเปนผูมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๙ วรรคสอง (๓) และมาตรา ๑๐ รวมท้ังไมมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๖๑ เสร็จแลว ผลปรากฏวา มีผูไดรับการคัดสรรใหเปน



๑๖ เอกสารขาวรัฐสภา

บุคคลผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการปองกันและ  

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยไดรับคะแนนเสียงถึงสองใน

สามของจํานวนท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของคณะกรรมการสรรหา

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน   

๑ คน คือ นายพศวัจน กนกนาถ อดีตประธานศาลอุทธรณ 

ท้ังน้ี โดยไดรับความยินยอมจากบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ          

ดังกลาวดวยแลว 

 ในการน้ี ประธานของท่ีประชุมจึงขอปรึกษาตอ                  

ท่ีประชุมเพ่ือกําหนดจํานวนกรรมาธิการสามัญฯ โดยมีสมาชิกฯ 

เสนอใหท่ีประชุมต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ จํานวน ๑๕ คน 

โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน

นับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติ ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดน้ี              

ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕ วรรคสอง 

 ๓. ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (นายสมบัติ ธรธรรม) (ตามขอ

บังคับ ขอ ๑๐๕) (เร่ืองดวนท่ี ๕) ตามท่ีพลเอก บุณยวัจน  เครือหงส

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ                       

ใหพนจากตําแหนงเน่ืองจากมีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ           

ตามมาตรา ๑๘๕ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ          

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑                     

ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ จึงเปนเหตุใหคณะกรรมการ

สรรหากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ               

ตองดําเนินการสรรหาบุคคลผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปน

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติใหม               

ตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการปอนและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

 บัดน้ี คณะกรรมการสรรหากรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ ไดพิจารณาดําเนินการสรรหาบุคคล

ผูสมควรไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ โดยเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ วรรค

สอง (๕) และมาตรา ๑๐ รวมท้ังไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จส้ินแลว

ผลปรากฏวา มีผูไดรับการคัดสรรใหเปนบุคคลสมควรไดรับ 

การแตงต้ังเปนกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต       

แหงชาติ โดยไดรับคะแนนเสียงถึงสองในสามของจํานวน

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของคณะกรรมการสรรหากรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๑ คน คือ               

นายสมบัติ ธรธรรม ทนายความ และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ 

ท้ังน้ี โดยไดรับความยินยอม จากบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ             

ดังกลาวแลว

  ในการน้ี ประธานของท่ีประชุมจึงขอปรึกษาตอท่ีประชุม

เพ่ือกําหนดจํานวนกรรมาธิการสามัญฯ  โดยมีสมาชิกฯ เสนอ

ใหท่ีประชุมต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ จํานวน ๑๕ คน 

โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน

นับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ ชุดน้ี ตาม

ขอบังคับ ขอ ๑๐๕ วรรคสอง

 ๔. ใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน (ตามมาตรา ๑๗ แหง         

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๖๑) (เร่ืองดวนท่ี ๒) ประธานของท่ีประชุมไดดําเนินการ

ประชุมลับ ตามท่ีคณะกรรมาธิการสามัญฯ รองขอ ตามขอ

บังคับ ขอ ๑๑๒ วรรคสอง เพ่ือพิจารณารายงานของ                

คณะกรรมาธิการสามัญสวนท่ีเปนรายงานลับ หลังจากดําเนิน

การประชุมเสร็จส้ินแลว ประธานของท่ีประชุม ไดดําเนินการ

ประชุมโดยเปดเผย โดยมีบุคคลผูใหรับการเสนอช่ือใหดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน จํานวน ๑ คน คือ                

นางสาวศิลักษณ ปนนวม ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี

 - ใหความเห็นชอบ ๑๘๒ คะแนน

 - ไมใหความเห็นชอบ ๑ คะแนน

 - ไมออกเสียง  ๔ คะแนน

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏวา นางสาวศิลักษณ ปนนวม 

ไดรับความเห็นชอบ จากวุฒิสภาดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของวุฒิสภา คือ ไม

นอยกวา ๑๒๕ คะแนน จึงเปนผูไดรับความเห็นชอบใหดํารง

ตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน 



การประชุมสภา ๑๗

 หลังจากน้ัน ประธานวุฒิสภาไดแจงตอท่ีประชุมวา           

ในการประชุมวุฒิสภาคร้ังน้ีไมมีเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแลว เร่ืองท่ีคางพิจารณา เร่ืองท่ีเสนอใหม           

เร่ืองอ่ืน ๆ และไดดําเนินการใหท่ีปรึกษาดานการเมือง               

การปกครอง และการบริหารจัดการ (นายพงศกิตต์ิ อรุณภักดีสกุล)

อานพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาปดประชุม

สมัยวิสามัญแหงรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้ังแตวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๖

คร้ังท่ี ๒ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง)

วันอังคารท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 เร่ืองดวน ใหความเห็นชอบ บุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ

ใหดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา ๑๕  

วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและ                 

วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒) (เร่ืองดวนท่ี ๑) ประธาน

ของท่ีประชุมไดดําเนินการประชุมลับ ตามท่ีคณะกรรมาธิการ 

สามัญฯ รองขอ ตามขอบังคับ ขอ ๑๑๒ วรรคสอง เพ่ือพิจารณา

รายงาน ของคณะกรรมาธิการสามัญสวนท่ีเปนรายงานลับ   

หลังจากดําเนินการประชุมเสร็จส้ินแลว ประธานของท่ีประชุม

ไดดําเนินการประชุมโดยเปดเผย ดําเนินการใหสมาชิกฯ           

ออกเสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ

ใหดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยใชบัตรออก

เสียงลงคะแนนลับ ตามขอบังคับขอ ๖๙ วรรคหน่ึง (๒) ซ่ึงท่ี                                                         

ประชุมไดลงมติเพ่ือใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือ

ใหดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด ปรากฏผลการออก

เสียงลงคะแนน

 ๑) นายพินิจ มันสัมฤทธ์ิ

 ๒) นายสมมาศ รัฐพิทักษสันติ

 ๓) นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร

 ๔) นายวิชัย พานโพธา

 ๕) นางสาวสายทิพย สุคติพันธ

 ๖) นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร

 ๗) นายเมธี ชัยสิทธ์ิ

 ๘)  นายชาชิวัฒน ศรีแกว 

 ๙) นายสิทธานต  สิทธิสุข

 ๑๐) นายอาทร คุระวรรณ

 ๑๑) นายอุดมศักด์ิ อังศุพิสิฐ

 ๑๒) นายประพจน คลายสุบรรณ

 ๑๓) นายวุฒิชัย ไทยเจริญ

 ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏวาบุคคลผูไดรับการ

เสนอช่ือท้ัง ๑๓ คน ไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขาง

มาก จึงถือวาไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดํารงตําแหนง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

 จากน้ัน ท่ีประชุม พิจารณาเร่ืองดวนท่ี ๒ และเร่ือง           

ท่ีเสนอใหม ตามลําดับ ดังน้ี

 ๑. ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด (ตามขอ

บังคับ ขอ ๑๐๕) (เร่ืองดวนท่ี ๒) ดวยคณะกรรมการอัยการ 

(ก.อ.) ไดมีมติเปนเอกฉันทใหเล่ือนนายอํานาจ เจตนเจริญรักษ 

รองอัยการสูงสุด ข้ึนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงอัยการสูงสุด ท้ังน้ี 

ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เปนตนไป ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ

องคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ 

วรรคหน่ึง บัญญัติวา การแตงต้ังและการใหอัยการสูงสุดพน

จากตําแหนงตองเปนไปตามมติของ ก.อ. และไดรับความเห็นชอบ

จากวุฒิสภา และใหประธานวุฒิสภาเปนผูลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการแตงต้ัง อัยการสูงสุด ดังน้ัน คณะกรรมการ

อัยการ (ก.อ.) จึงเสนอช่ือบุคคลดังกลาวมายังวุฒิสภาเพ่ือ

พิจารณา ใหความเห็นชอบตอไป ในการน้ีประธานวุฒิสภา             

จึงขอปรึกษาตอท่ีประชุมเพ่ือกําหนดจํานวนกรรมาธิการสามัญ 

โดยมีสมาชิกฯ เสนอให ท่ีประชุมต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

จํานวน ๑๕ คน 

 โดยมีกําหนดระยะเวลาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

๖๐ วันนับแตวันท่ีวุฒิสภามีมติ ต้ังคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

ชุดน้ี ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๕ วรรคสอง

 ๒. ขอใหวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิใหเปดเผยบันทึก

การประชุม จํานวน ๕ คร้ัง และรายงานลับของคณะ

กรรมา ธิการสา มัญ เ พ่ื อ ทําหน า ท่ี ต รวจสอบประ วั ติ                           

ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับ



๑๘ เอกสารขาวรัฐสภา

การเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน           

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)

(ระเบียบวาระท่ี ๒.๑)

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติมิใหเปดเผยบันทึก           

การประชุมของคณะกรรมาธิการ เพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

จํานวน ๕ คร้ัง ดังน้ี

 คร้ังท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๕   กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 คร้ังท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

และรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ี           

ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรม

ของบุคคลผูรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจเงิน

แผนดิน

 ๓. ขอใหวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมิใหเปดเผยบันทึกการ

ประชุม จํานวน ๘ คร้ัง และรายงานลับของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ

พฤติกรรมทางจริยธรรมคณะบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือให  

ดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต        

แหงชาติ (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหง        

ราชอาณาจักรไทย) (ระเบียบวาระท่ี ๖.๒)

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติมิใหเปดเผยบันทึก         

การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล

ผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จํานวน ๘ คร้ัง ดังน้ี

 คร้ังท่ี ๑ วันจันทรท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 

 คร้ังท่ี ๒ วันจันทรท่ี ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๓ วันจันทรท่ี ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๔ วันจันทรท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 

 คร้ังท่ี ๕ วันจันทรท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 คร้ังท่ี ๖ วันจันทรท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๗ วันพุธท่ี  ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๘ วันอังคารท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ 

และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ี       

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรม

ของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

 ๔. ขอใหวุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติใหเปดเผยบันทึก 

การประชุม จํานวน ๗ คร้ัง และรายงานลับของคณะ

กรรมา ธิการสา มัญ เ พ่ื อ ทําหน า ท่ี ต รวจสอบประ วั ติ                         

ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับ

การเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงตุลาการศาลปกครองสูงสุด         

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย)

(ระเบียบวาระท่ี ๖.๓)

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติมิใหเปดเผยบันทึก          

การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนา ท่ี              

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงตุลาการ               

ศาลปกครองสูงสุด จํานวน ๗ คร้ัง ดังน้ี 

 คร้ังท่ี ๑ วันอังคารท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๓ วันอังคารท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๔ วันอังคารท่ี ๔   เมษายน ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๕ วันอังคารท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๖ วันอังคารท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๗ วันอังคารท่ี ๒   พฤษภาคม ๒๕๖๖

และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือทําหนาท่ี       

ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม

ของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงตุลาการ            

ศาลปกครองสูงสุด

คร้ังท่ี ๓ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง

วันจันทรท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 

 เร่ืองเพ่ือทราบ

 ๑. รับทราบ เร่ือง ผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี

ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง         

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายอัยการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

 ท่ีประชุมรับทราบ



การประชุมสภา ๑๙

 ๒. รับทราบ เร่ือง การเปล่ียนแปลงผูแทนคณะ

กรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของ

ประชาชนในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

 ดวยนายดิเรกฤทธ์ิ เจนครองธรรม รองประธาน           

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวม          

ของประชาชน คนท่ีสาม ไดมีหนังสือขอลาออกจากการเปน

กรรมาธิการวิสามัญ กิจการวุฒิสภา ในการน้ี คณะกรรมาธิการ

การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน ไดเสนอ

ช่ือ วาท่ีรอยตรี วงศสยาม เพ็งพานิชภักดี เลขานุการ               

คณะกรรมาธิการ เปนผูแทนในสัดสวนของคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน                 

เปนกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาแทนตําแหนงท่ีวาง   

ตามขอบังคับ ขอ ๘๑

 ท่ีประชุมรับทราบ

 ๓. รับทราบ เร่ือง กําหนดวันและเวลาการประชุมสภา

ผูแทนราษฎร และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง 

ตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 สภาผูแทนราษฎรไดมีมติกําหนดใหมีการประชุม              

สภาผูแทนราษฎรสัปดาหละ ๒ วัน คือ ทุกวันพุธ และ                   

วันพฤหัสบดี เร่ิมประชุมต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ นาิกา เปนตนไป 

และกําหนดใหวันท่ี ๑๒ ธันวาคม เปนวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ

ประจําปคร้ังท่ีสอง

 ท่ีประชุมรับทราบ

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

รับรองรายงานการประชุม ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวุฒิสภา จํานวน ๑๔ คร้ัง ดังน้ี

 คร้ังท่ี ๑๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๙ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๑๗ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๑๘ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันอังคารท่ี 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๑๙ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๐ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๑ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันอังคารท่ี 

๓๑ มกราคม ๒๕๖๖

 คร้ัง ท่ี ๒๒ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีลอง) วันจันทรท่ี 

๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๓ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๔ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันอังคารท่ี 

๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 คร้ังท่ี ๒๕ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๖ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันอังคารท่ี 

๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๗ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันจันทรท่ี 

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

 คร้ังท่ี ๒๘ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีสอง) วันอังคารท่ี 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ และ 

 คร้ังท่ี ๑ (สมัยวิสามัญ) วันอังคารท่ี ๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๖

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาท้ัง        

๑๔ คร้ัง โดยไมมีการแก 

 จากน้ัน ประธานสภาแจงตอท่ีประชุมวาในการประชุม

วุฒิสภาคร้ัง น้ี ไม มี เ ร่ืองกระทูถาม และได ดํา เ นินการ                        

ใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

ดังน้ี

 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกลุมชาติพันธุและบริ (ผีตองเหลือง) ซ่ึงคณะ

กรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี         

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส พิจารณาเสร็จแลว 

(ระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ 

พรอมท้ังเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ         

เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การปฏิรูปการข้ึน

ทะเบียนคนพิการเพ่ือใหคนพิการ ไดรับสิทธิสวัสดิการและ

ความชวยเหลือไดอยางครอบคลุมและท่ัวถึง ซ่ึงคณะ

กรรมาธิการการพัฒนา สังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี        



๒๐ เอกสารขาวรัฐสภา

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสพิจารณาเสร็จแลว 

(ระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับรายงานการพิจารณา ศึกษาฯ 

พรอมท้ังเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ            

เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป

 ตอจากน้ัน ประธานของท่ีประชุมไดดําเนินการให              

ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองท่ีคางพิจารณา คือ รายงานประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติการประกอบกิจการ

พลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐) (ระเบียบวาระท่ี ๕) เปนเร่ืองท่ีเล่ือนมา

จากการประชุมวุฒิสภา คร้ังท่ี ๒๖ (สมัยสามัญ ประจําปคร้ังท่ี

สอง) วันอังคารท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกลาว

 หลังจากน้ัน ประธานของท่ีประชุมไดดําเนินการใหท่ี

ประชุมพิจารณาเร่ืองเสนอใหม คือ รายงานประจําป ๒๕๖๔ 

ของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (ตามมาตรา ๔๑            

แหงพระราชบัญญัติเทคโนโลยีปองกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(ระเบียบวาระท่ี ๖) 

 ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกลาว

 ตอมา ประธานของท่ีประชุมไดดําเนินการใหท่ีประชุม

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ดังน้ี

 ๑. ต้ังกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการแรงงาน   

แทนตําแหนงท่ีวาง (ระเบียบวาระท่ี ๗.๑) โดยประธาน              

คณะกรรมาธิการฯ (พลตํารวจเอก อดุลย แสงสิงแกว) ไดมี

หนังสือแจงวา ตําแหนงกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญฯ 

วางลง จึงเสนอใหวุฒิสภาต้ัง พลเอก พหล สงาเนตร เปน           

กรรมาธิการฯ แทนตําแหนงท่ีวาง ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๓           

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ

 ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

สามัญเพ่ือทําหนาท่ีตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและ

พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดํารง

ตําแหนงกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(นายสมบัติ ธรธรรม) ออกไปอีก ๓๐ วัน (ระเบียบวาระท่ี ๓.๒) 

โดยกําหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ          

จะครบกําหนดในวันศุกรท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประธาน

คณะกรรมาธิการสามัญฯ (นายสมชาย แสวงการ) จึงขอขยาย

เวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ ออกไปอีก         

๓๐ วัน ซ่ึงประชุมเห็นชอบ

คร้ังท่ี ๔ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง) 

วันอังคารท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง “ขอเสนอการ

พัฒนาระบบขอมูลตําบล รองรับการจัดการตําบลเขมแข็งแบบ

หุนสวนตามยทุธศาสตรชาติดานท่ี ๔ การสรางโอกาสและความ

เสมอภาคทางสังคม” ซ่ึงคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม 

และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอย

โอกาส พิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระท่ี ๔.๑) 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษา 

พรอมท้ังเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ          

เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การดําเนินงาน

ของสถานคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย ซ่ึง

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน 

สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส พิจารณาเสร็จแลว 

(ระเบียบวาระท่ี ๔.๒) 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ 

พรอมท้ังเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ         

เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการตอไป

 จากน้ัน ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอใหม รายงาน          

ผูตรวจการแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ

รายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินของสํานักงาน               

ผูตรวจการแผนดิน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง และมาตรา ๕๔ วรรคสอง                

แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) (ระเบียบวาระท่ี ๖) 

 ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกลาว



การประชุมสภา ๒๑การประชุมสภา ๒๑

สรุปผลการประชุมรวมกันของรัฐสภา

 ตอมา ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอช่ือ นายพิธา 

ล้ิมเจริญรัตน เปนบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายก

รัฐมนตรี โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 

๑๕๙ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับขอบังคับฯ ขอ ๑๓๖ สมาชิกฯ อภิปรายแสดง 

ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ัง

เปนนายกรัฐมนตรี 

 ท่ีประชุมไดลงมติออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผย             

ใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียง ๓๒๔ เสียง ไมเห็นชอบดวย

คะแนนเสียง ๑๘๒ เสียง งดออกเสียง ๑๙๙ เสียง ซ่ึงคะแนน

เสียงใหความเห็นชอบมีคะแนนเสียงไมมากกวาก่ึงหน่ึงของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา (ปจจุบัน

สมาชิกท้ังสองสภามี ๗๔๙ คน ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิก

ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา = ๓๗๕ คน) จึงถือวา            

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน ไมไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุม

รวมกันของรัฐสภา ใหไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี ตาม

มาตรา ๒๗๒ วรรคหน่ึง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

คร้ังท่ี ๑ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง)

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 เร่ืองเพ่ือทราบ

 เ ร่ือง ประธานรัฐสภาอนุญาตใหมีการถายทอด                

การประชุมรวมกันของรัฐสภาทุกคร้ังทางวิทยุกระจายเสียง

และวิทยโุทรทัศน ตามขอบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ขอ ๙ วรรคสอง และอนุญาตใหกรมประชาสัมพันธนําสัญญาณ

การออกอากาศดังกลาวไปเผยแพรไดนอกจากน้ี ประธาน

รัฐสภาไดอนุญาตใหองคการกระจายเสียงและแพรภาพ

สาธารณะแหงประเทศไทย (ส.ส.ท.) ถายทอดการประชุมรวมกัน

ของรัฐสภาในคร้ังน้ีดวย

 ท่ีประชุมรับทราบ

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม คือ พิจารณา                    

ใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
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คร้ังท่ี ๒ (สมัยสามัญประจําปคร้ังท่ีหน่ึง)

วันพุธท่ี ๑๙ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

 เร่ืองเพ่ือพิจารณา

 ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหม คือ พิจารณา                 

ใหความเห็นชอบบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปนนายกรัฐมนตรี

ตามมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ตอจากน้ัน ไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเสนอช่ือ            

นายพิธา ล้ิมเจริญรัตน เปนบุคคลซ่ึงสมควรไดรับแตงต้ังเปน

นายกรัฐมนตรี โดยมีผูรับรองไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวน

สมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 

๑๕๙ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับขอบังคับฯ ขอ ๑๓๖ โดยมีสมาชิกฯ เสนอญัตติ  

ขอใหรัฐสภาพิจารณาวาการเสนอช่ือบุคคลดังกลาว ขัดตอ         

ขอบังคับฯ ขอ ๔๑ หรือไม

 ตอมา ประธานรัฐสภาจึงไดปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือขอให

รัฐสภาตีความขอบังคับฯ ขอ ๔๑ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๑ 

 ท่ีประชุมไดลงมติวินิจฉัยวาการเสนอช่ือบุคคลดังกลาว

เปนไปตามขอบังคับฯ ขอ ๔๑ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา        

ก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา

❖❖❖❖❖❖❖
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รอบร้ัวสภา
ขาวในประเทศ

ประธานรัฐสภามอบแนวทางใหขาราชการ
รัฐสภาต้ังใจทํางานเพ่ือประโยชนของ
รัฐสภาและประชาชน
 วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมดวย        

ขีดสมรรถนะสูง (HPO) แขงขันไดดวยนวัตกรรม ประกอบกับ          

การมีประเด็นพัฒนา (Strategies) ในการทําใหองคกรกาวสู 

Digital Parliament สงเสริมบทบาทรัฐสภาไทยดานความรวม

มือในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ สงเสริมและสนับสนุน           

การมีสวนรวมของภาคพลเมืองในกระบวนการนิติบัญญัติ และ

สรางระบบนิเวศในการทํางาน (Ecosystem) ใหเอ้ือตอ             

การเรียนรูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเทาทันการเปล่ียนแปลง

โดยนายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานสภาผูแทนราษฎร 

กลาวถึงแนวทางการทํางานของขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐสภา 

ภายหลังรับทราบขอมูลวา ขอใหขาราชการรัฐสภาต้ังใจทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซ่ึงประโยชนของรัฐสภาและ

ประชาชน การทําดีพระเจามองเห็น ทําดีตองไดดี ขอใหทํางาน

ดวยความโปรงใส ยึดระบบคุณธรรมและรับฟงความคิดเห็น

ของทุกฝายและประชาชน

          นายปดิพัทธ กลาวตอนหน่ึงวา มีความพรอมท่ีจะ           

จัดทําโครงการใหม ๆ  มุงม่ันท่ีจะทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด

และมีมุมมองของภาคประชาชนท่ีจะสะทอนใหภาคนิติบัญญัติ

เห็น พึงพอใจใน Vision และความมงสู SMART Parliament 

มีความฝนและตองการจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะขอ

เปนเพ่ือนรวมงานของขาราชการรัฐสภา จะใชเวลาและสมาธิ

มาทํางานรวมกันอยางมุงม่ัน

          ดานนายพิเชษฐ กลาวตอนหน่ึงวา ฝายนิติบัญญัติ        

หรือ สส. คือ บุคคลท่ีลงไปถึงประชาชนทุกหมูบาน การจัดสรร

งบประมาณอยางเพียงพอจึงเปนเร่ืองจําเปน เพราะจะชวยให 

สส. ไดทํางานใหแกประชาชนมากยิ่งข้ึน จึงขอใหขาราชการ

รัฐสภาชวยอํานวยความสะดวกใหแก สส. อยางเสมอภาคและ

เทาเทียมกัน 

นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภาผูแทนราษฎร                

คนท่ีหน่ึง และนายพิเชษฐ เช้ือเมืองพาน รองประธานสภา              

ผูแทนราษฎร คนท่ีสอง รับฟงการรายงานผลการดําเนินงาน

ของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร จากนางพรพิศ 

เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พรอมดวยผูบริหาร

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎรเปน SMART Parliament มีพันธกิจ (Mission) ในการ

เสริมสรางกระบวนการนิติบัญญัติใหมีคุณภาพมาตรฐานสากล 

เสริมสรางบทบาทความรวมมือในเวทีรัฐสภาระหวางประเทศ 

สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง และเสริมสรางภาพลักษณ

ของสถาบันนิติบัญญัติ และบริหารจัดการองคกรให มี                       
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มติสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบกําหนด         
วันประชุม            
 วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร

ไดพิจารณากําหนดวันและเวลาการประชุมสภาฯ โดยมติ              

ท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดวันประชุมสัปดาหละ ๒ วัน            

คือวันพุธและวันพฤหัสบดี โดยหากมีเร่ืองท่ีจําเปนท่ีตองประชุมเพ่ิม

สามารถกําหนดวันประชุมเพ่ิมเติมไดเปนกรณีพิเศษ กําหนด

เวลาประชุม เร่ิมต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ นาิกา เปนตนไป โดยให

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรหารือไดวันละ ๓๐ คน คนละ ๓ นาที 

รวมท้ังท่ีประชุมไดพิจารณากําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ

ประจําปคร้ังท่ีสอง ตามมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญ                

โดยมติท่ีประชุมเห็นชอบใหกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญ

เสนอรางแกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
 วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร รับการ              

ยื่นหนังสือจาก นายพิจารณ เชาวพัฒนวงศ รองหัวหนา                

พรรคกาวไกล และคณะ ท่ีเสนอรางรัฐธรรมนูญแกไขเพ่ิมเติม

เพ่ือยกเลิก มาตรา ๒๗๒ ตัดอํานาจสมาชิกวุฒิสภาในการเลือก

นายกรัฐมนตรี โดยอางถึงกรณีท่ีมีการประชุมรวมกันของ

รัฐสภาเพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรี และมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน

มากระบุถึงความไมตองการใชอํานาจตาม มาตรา ๒๗๒             

เลือกนายกรัฐมนตรี มีสมาชิกวุฒิสภาจํานวน ๑๕๙ คน               

งดออกเสียง และไมมาประชุมจํานวน ๔๓ คน ดังน้ัน               

พรรคกาวไกลจึงดําเนินการเพ่ือสนับสนุนแนวทางดังกลาวและ

ไดเขาช่ือสมาชิกเพ่ือย่ืนเสนอในคร้ังน้ี เพ่ือยกเลิก มาตรา ๒๗๒ 

และเห็นวาการแกไขคร้ังน้ีจะเปนการคืนอํานาจใหแก

ประชาชน กอนเดินหนาจัดต้ังรัฐบาลใหไดโดยเร็วท่ีสุด               

ดานนายวันมูหะมัดนอร มะทา กลาวภายหลังรับหนังสือวา 

ประจําปคร้ังท่ีสอง ในระหวางวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๙ 

เมษายน ๒๕๖๗ 

จากน้ีจะใหสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตรวจสอบ

ความถูกตองของรายช่ือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรท่ีเขาช่ือยื่น

เสนอ เอกสาร รวมถึงตรวจสอบเน้ือหาสวนท่ีแกไขขัดตอ

รัฐธรรมนูญหรือไม เพ่ือจะดําเนินการใหเร็วท่ีสุดตามความ

ประสงคตอไป  
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ศูนยรวมประชาชนปกปองสถาบันเสนอ          
คงมาตรา ๒๗๒ ของรัฐธรรมนูญ
 วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายเจษ อนุกูลโภคารัตน 

ผูบังคับบัญชากลุมงานประสานการเมืองและรับเร่ืองราวรองทุกข 

สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร สํานักงานเลขาธิการ        

สภาผูแทนราษฎร เปนตัวแทน นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร รับการยื่น

หนังสือจากนายอานนท กล่ินแกว ประธานศูนยรวมประชาชน

ปกปองสถาบัน (ศปปส.) และคณะ ท่ีไมเห็นดวยกับการเสนอ

แกไขรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๒ ของพรรคกาวไกล จึงขอให

ประธานรัฐสภาพิจารณาเพ่ือคง มาตรา ๒๗๒ ไวตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ ใหสมาชิกวุฒิสภาคานอํานาจสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตอไป พรอมต้ังขอสังเกตวา

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันระบุชัดเจนถึงกรณีการโหวตเลือก

นายกรัฐมนตรี วาจะตองกระทํารวมกันท้ัง ๒ สภา (วุฒิสภา

และสภาผูแทนราษฎร) การเรียกรองและหรือการเขาช่ือเพ่ือ

เสนอถอดถอนหรือยกเลิก มาตรา ๒๗๒ จะเปนการขัดตอ

รัฐธรรมนูญหรือไม ดานนายเจษ อนุกูลโภคารัตน ผูบังคับ

บัญชากลุมงานประสานการเมืองและรับเร่ืองราวรองทุกข 

สํานักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ในฐานะผูแทนประธาน

รัฐสภา กลาวภายหลังรับยื่นหนังสือวา จะเรงดําเนินการ          

ตามข้ันตอนของทางราชการเพ่ือเสนอเร่ืองถึงประธานรัฐสภา 

พิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอไป

สสกท. เสนอ ราง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง แหงชาติ
 วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มอบหมายให 

นายปดิพัทธ สันติภาดา รองประธานสภาผูแทนราษฎร                

คนท่ีหน่ึง รับยื่นริเร่ิมรวบรวมรายช่ือและเสนอรางพระราช

บัญญัติกัญชา กัญชง แหงชาติ พ.ศ. .... จากนายวิเชียร ศรีสุด 

นายกสมาคมสรางสรรคเกษตรกรไทย (สสกท.) ในฐานะ

ประธานรางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กัญชา กัญชง แหงชาติ 

พ.ศ. ....และประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน ๖๐ คน ใชสิทธิ

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวประกอบดวย ๑๓ หมวด ๙๙ 

มาตรา โดยมีหลักการวา ประมวลกฎหมายยาเสพติด               

พ.ศ. ๒๕๖๔ บัญญัติใหกัญชา กัญชง ไมเปนยาเสพติดใหโทษ

อีกตอไป แตยังขาดพระราชบัญญัติวาดวยกัญชา กัญชง            

เพ่ือควบคุม จัดระบบ ระเบียบการปลูก การนําไปใชประโยชน

ในรูปแบบตาง ๆ ท้ังเปนการบัญญัติกฎหมายเพ่ือควบคุม

ปองกันการใชกัญชา กัญชง และสารสกัดไปใชในทางท่ีผิด                

จึงมีการตราพระราชบัญญัติฉบับน้ีข้ึน โดยมีมาตรการสงเสริม 

สนับสนุน ใหนํากัญชา กัญชง และสารสกัดไปใชใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ทางดานการแพทย การพาณิชย อุตสาหกรรม 



๒๖ เอกสารขาวรัฐสภา

แพทยแผนไทย แพทยแผนไทยประยุกต ผูประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม เภสัชกรรม สัตวแพทย การเล้ียงสัตว แพทยพ้ืนบาน 

การทองเท่ียว สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ และการใช

ประโยชนในครัวเรือน วิจัยและพัฒนา สรางนวัตกรรม แปรรูป

ผลิตภัณฑ ตลอดถึงการสรางองคความรู บูรณาการรวมกับ

แพทยแผนปจจุบัน ท้ังสงเสริม สนับสนุน ควบคุม การนําเขา 

สงออก สกัด จําหนาย แปรรูป และมีมาตรการทางกฎหมาย 

ควบคุมการนํากัญชา กัญชง และสารสกัด ไปใชในทางท่ีผิด 

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน สตรีมีครรภ สตรีใหนมบุตร และ

บุคคลอ่ืนใดท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย ท้ังควบคุม ดูแล คุมครอง

สถานท่ีซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลอ่ืน เชน วัดและ

สถานปฏิบัติพิธีทางศาสนา หอพัก สถานศึกษา มหาวิทยาลัย 

สวนสาธารณะ สวนสัตว และสวนสนุก เม่ือพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ีมีผลบังคับใชแลว หนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ตองรวมกัน

สงเสริม สนับสนุน สรางองคความรู ฝกอบรม เพ่ือนําไปสู       

ความสําเร็จ สรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิต ในภาคเกษตร

และอุตสาหกรรม สรางเศรษฐกิจการเกษตรในวงกวาง           

สรางความสมดุลทางระบบนิเวศน มีความยัง่ยนืแบบครบวงจร 

สรางฐานรายไดให เกษตรกรอยู ดี  กินดี สังคมสงบสุข                       

ท้ังเปนการสรางมูลคาทางเศรษฐกิจระดับชาติใหสูงข้ึน

โครงการสัมมนาบทบาทหนาท่ีสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 
 วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธาน  

ในพิธีเปดโครงการสัมมนาเร่ืองบทบาทหนาท่ีของสมาชิก         

สภาผูแทนราษฎร (สส.) กับการสนับสนุนการดําเนินงาน            

และการใหบริการแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยมีนางพรพิศ 

เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กลาวรายงาน                

ถึงวัตถุประสงคการจัดสัมมนา และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

รวมงานอยางพรอมเพรียงกัน ณ บริเวณหองโถง ช้ัน B1 อาคาร

รัฐสภา สําหรับโครงการสัมมนาบทบาทหนาท่ีของ สส. กับการ

สนับสนุนการดําเนินงานและการใหบริการแก สส. จัดโดย

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร รวมกับสถาบัน             

พระปกเกลา เพ่ือให สส. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาท

หนาท่ีและอํานาจของ สส. ในกระบวนการนิติบัญญัติ                

การสนับสนุนการดําเนินงานและการใหบริการแก สส. ของ

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและสถาบันพระปกเกลา 

และเพ่ือให สส. ไดแลกเปล่ียนขอมูล และประสบการณ             

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ สส. ในฐานะผูแทน           

ของประชาชน รวมท้ังสรางเครือขายการทํางานดวย 



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๒๗

สํานักงานฯ พรอมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
 วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางพรพิศ เพชรเจริญ 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร กลาวบรรยายเร่ือง “การสนับสนุน

การดําเนินงานและใหบริการแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.)” 

การดํารงตําแหนงในคณะกรรมาธิการ ของ สส.จาก                    

แตละพรรคการเมืองให นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน           

สภาผูแทนราษฎร รับทราบแลว ซ่ึงโดยปกติจะมีการจัดต้ังรัฐบาล

กอนการต้ังกรรมาธิการสามัญ สวนสํานักวิชาการ ใหบริการ

ดานขอมูลวิชาการหรือประสานขอขอมูลหนวยงานอ่ืน ๆ           

ในประเด็นท่ี สส. ใหความสนใจ ขณะท่ีสํานักงบประมาณ         

ของรัฐสภา ใหบริการเอกสารประกอบการพิจารณาเก่ียวกับ

งบประมาณรายจายประจําป ตลอดจนขอมูลประกอบการ

พิจารณารางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หรือญัตติการอภิปราย

ไมไววางใจ รวมท้ังไดกลาวเพ่ิมเติมวา สํานักงานฯ ไดรับ                 

งบประมาณสนับสนุนดานงานวิจัยคอนขางนอย จึงขอความรวมมือ

สส. ท่ีเห็นความสําคัญของประเด็นดังกลาวจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการวิจัยของสํานักงานฯ เพ่ิมเติมในการพิจารณาปถัดไป 

สวนงานดานตางประเทศน้ัน สํานักงานฯ ไดสนับสนุนดาน           

งานลามและการแปลเอกสารสําหรับ สส. ท่ีมีความประสงค

ขอรับบริการ และ สส. ทุกคนตองจายคาสมัครเปนสมาชิก

สหภาพรัฐสภา (IPU) ปละ ๓๐๐ บาท สําหรับกองทุนเพ่ือ              

ผูเคยเปนสมาชิกรัฐสภา หากส้ินสุดสมาชิกภาพ จะคํานวณ         

ไปตามระยะเวลาการเปน สส. โดยทุกเดือนจะหักเงินเขา

กองทุนเดือนละ ๓,๕๐๐ บาท สวนสิทธิประโยชนของ สส. 

สามารถติดตอสอบถามไดท่ีสํานักบริหารงานกลาง ช้ัน ๒ 

อาคารรัฐสภา นอกจากน้ี สํานักงบประมาณของรัฐสภา 

(Parliamentary Budget Office หรือ PBO) ทําหนาท่ีศึกษา

วิเคราะหงบประมาณเพ่ือเปนเอกสารประกอบการพิจารณา

ของ สส. ในการพิจารณารางกฎหมายงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ... . รางกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญ และจัดทําเอกสารเชิงวิเคราะหเพ่ือสนับสนุน สส. 

ในการอภิปรายไมไววางใจคณะรัฐมนตรีเปนรายบุคคล และ

การอภิปรายท่ัวไปแบบไมลงมติ เปนตน

ในโครงการสัมมนา เร่ืองบทบาทหนาท่ีของสํานักงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎรกับการสนับสนุนการดําเนินงานและการให

บริการแก สส. วา สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร              

มีบทบาทหนาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานและการใหบริการแก 

สส. โดยแบงเปนสํานักกฎหมาย มีหนาท่ีสนับสนุนการตรา

กฎหมาย การวิเคราะหเปรียบเทียบกฎหมาย โดยมีศูนยบริการ

กฎหมายใหบริการ ณ บริเวณ ช้ัน ๕ โซนกลาง อาคารรัฐสภา 

ในสวนของการตรวจสอบการบริหารราชการแผนดินน้ัน   

สํานักการประชุมใหบริการในเร่ืองการยื่นกระทูถามท่ัวไป 

กระทูถามดวยวาจา กระทูถามสด และกระทูถามแยกเฉพาะ 

ณ บริเวณหนาหองประชุมสภาผูแทนราษฎร ช้ัน ๒ อาคาร

รัฐสภา และไดแจงสัดสวนประธานกรรมาธิการ และสัดสวน
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ประธานสภาฯ พรอมผลักดันส่ือนิติบัญญัติ
สูประชาชนทุกกลุม
 วันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานสภาผูแทนราษฎร กลาวผานวีดีทัศนเน่ืองในโครงการ

เสริมสรางภาพลักษณและการมีสวนรวมของประชาชน           

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา กิจกรรมพบ

ผูฟ ง ผู ชมรายการ วิทยุ และรายการ โทร ทัศน รั ฐสภา                               

คร้ังท่ี ๒/ ๒๕๖๖ วา ขอขอบคุณประชาชนผูติดตามรายการตาง ๆ

ของสถานีฯ มาโดยตลอด ขอยนืยนัวาตนและรองประธานสภา

ผูแทนราษฎรท้ังสองจะใหการสนับสนุนสถานีฯ ผลักดันใหเกิด

การเขาถึงดานการรับรูขอมูลขาวสารของฝายนิติบัญญัติ       

การเผยแพรประชาธิปไตยแกประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะ

การเขาถึงประชาชนในพ้ืนท่ีชนบท และการสรางสรรครายการ

ของท้ังวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนใหเขาถึงกลุม

เยาวชน พรอมท้ังกลาวดวยวาประชาชนควรมีความซาบซ้ึงและ

เขาใจในระบอบประชาธิปไตย โดยมีวิทยุกระจายเสียงและ 

วิทยุโทรทัศนรัฐสภาเปนส่ือกลาง เม่ือประชาชนเกิดความรู

ความเขาใจในประชาธิปไตยแลวจะทําใหเกิดความหวงแหน       

ในระบอบประชาธิปไตย อันจะนําไปสูการทําหนาท่ีเปน

พลเมืองท่ีดี สามารถเลือกผูแทนท่ีดีเขามาปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ

บานเมือง ทําใหการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลยอมดี

ไปดวย เม่ือเปนเชนน้ีก็จะไมเกิดการปฏิวัติหรือการลมลาง

ระบอบประชาธิปไตยท่ีอํานาจสูงสุดเปนของประชาชนได

ประธานสภาฯ หารือทวิภาคีกับประธาน
สภาผูแทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร พบปะหารือ

ทวิภาคีกับนายราชิด ทัลบี เอล อลาม่ี (H.E. Rachid Talbi El 

Alami) ประธานสภาผูแทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก 

ระหวางการเขารวมการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน  

คร้ังท่ี ๔๔ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการหารือ 

ประธานฯ โมร็อกโกไดกลาวเชิญประธานรัฐสภาไทยเยอืนราช

อาณาจักรโมร็อกโก เพ่ือกระชับความสัมพันธระหวางรัฐสภา

ท้ังสองประเทศ ท้ังน้ี นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานรัฐสภาฯ

หวังวาจะได ไปเยือนเ ม่ือมีการจัดต้ัง รัฐบาลเรียบรอย                      

โดยประธานรัฐสภาฯ เคยมีโอกาสไปโมร็อกโกแลวเม่ือราว          

๒๗ ปกอน และไดรับการตอนรับเปนอยางดี และยังคง           

ประทับใจกับสถาปตยกรรมของโมร็อกโก โดยเฉพาะอยางยิ่ง

มัสยิดขนาดใหญท่ีไดเขาละหมาดดวย โอกาสน้ี ประธานรัฐสภา

ไดกลาวขอบคุณโมร็อกโกท่ีไดมอบทุนการศึกษา และดูแล

นักศึกษาไทยท่ีไปศึกษาตอเปนอยางดี

 ดานประธานสภาผูแทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก 

ยังไดกลาวถึงการเลือกต้ังประธานรัฐสภาระหวางการประชุม

สหภาพรัฐสภา (IPU) ท่ีจะจัดข้ึน ณ สาธารณรัฐแองโกลา          

โดยใหไทยชวยสนับสนุนเลือกสุภาพสตรีข้ึนมาเปนประธาน        

ซ่ึงประธานรัฐสภาฯ รับไปนําเสนอแกคณะผูแทนรัฐสภาไทย  

ท่ีจะไปรวมการประชุมดังกลาวพิจารณา



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๒๙

ประธานสภาฯ หารือทวิภาคีกับประธาน
กรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทน
ราษฎรยูเครน 
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร พบปะหารือ

ทวิภาคีกับนายโอเล็กซานเดอร เมอเรสโค (Mr. Oleksandr 

Merezhko) ประธานกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทน

ราษฎรยูเครน ระหวางการเขารวมการประชุมใหญสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ในการหารือ ยเูครนกลาวถึงการจัดต้ังกลุมมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาของท้ังยู เครนและไทย ซ่ึงถือเปนกลไก                   

ความสัมพันธท่ีมีประประสิทธิภาพ ทําใหเกิดกิจกรรมระหวางกัน

อันสงผลดีตอความสัมพันธของท้ังสองสภา และไดกลาว

ขอบคุณประเทศไทยท่ีใหความชวยเหลือยู เครนดาน

มนุษยธรรม นอกจากน้ี ยเูครนไดขอใหรัฐสภาไทยเขารวมการ

ประชุมรัฐสภาวาดวยกรอบการเจรจาไครเมีย (Parliamentary 

Summit of International Crimea Platform) ซ่ึงจะจัดข้ึน 

ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ชวงเดือนตุลาคม ซ่ึงการประชุม

ดังกลาวเปนการประชุมเพ่ือหาแนวทางนําไปสูสันติภาพในเขต

ไครเมีย โดยประธานรัฐสภาจะนําไปใหสวนท่ีเก่ียวของ               

ในรัฐสภาพิจารณาตอไป

 ในการน้ี ประธานรัฐสภาไทยแสดงความเห็นดวยตอการ

รักษาสันติภาพ โดยกลาววาเสียงของผูท่ีเดือดรอน เปนเสียง  

ท่ีตองไดรับการรับฟง และหวังใจวาจะเกิดสันติสุขโดยเร็ว 

เพราะสงครามเกิดข้ึนในท่ีหน่ึง สามารถสงผลกระทบตอสวนอ่ืน

ไปจนถึงท่ัวโลกดวย จึงสนับสนุนแนวทางสันติภาพผานเวที

สหประชาชาติ ท่ีทุกฝายเปนสมาชิก นอกจากน้ี จากการท่ี

ยูเครนไดขอความรวมมือดานองคความรูเก่ียวกับความม่ันคง

ทางอาหารซ่ึงประเทศไทยมีประสบการณสูง ฝายไทยมีความ

ยินดีสนับสนุนตามแนวทางมนุษยธรรมใหแกยูเครนดวย

ตัวแทนองคกรนักศึกษาย่ืนหนังสือ
คัดคานราง พ.ร.บ.ฯ
 วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายปดิพัทธ สันติภาดา             

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง พรอมดวยคณะ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส. )  จากพรรคกาวไกล                         

พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคประชาชาติ รับหนังสือจาก           

นายนัสรี พุมเก้ือ ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ในฐานะตัวแทนองคกรนิสิตนักศึกษาจํานวน         

๓๒ องคกร จากมหาวิทยาลัย จํานวน ๒๑ แหง เพ่ือขอคัดคาน

รางพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาผูแทนนิสิตนักศึกษาแหง

ประเทศไทย พ.ศ. .... เน่ืองจากระเบียบวาระการประชุมสภา

ผูแทนราษฎรในวันน้ีไดมีวาระการพิจารณาเร่ืองท่ีเสนอข้ึนใหม

วาดวยราง พ.ร.บ. สภาผูแทนนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 

พ.ศ. .... จํานวน ๒ ฉบับ ซ่ึงหากสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณา

รับหลักการราง พ.ร.บ. ดังกลาวก็จะสรางผลกระทบตอการ

ดําเนินงานของสภาผูแทนนิสิตและนักศึกษา รวมถึงองคกร

นิสิต และนักศึกษาในแตละสถาบันอุดมศึกษา เน่ืองจากท่ีผาน

มาไมไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทํารางกฎหมายฉบับ           

ดังกลาว รวมท้ังหลักการและเหตุผล ท่ีระบุในรางกฎหมาย        

ดังกลาว ไดเปดชองทางใหเกิดการกํากับและแทรกแซง            



๓๐ เอกสารขาวรัฐสภา

การดําเนินงานขององคกรนิสิต นักศึกษา และทําใหองคกร          

ผูแทนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  ขาดความเปนอิสระ 

อีกท้ังยังสงผลกระทบตอการบริหารงานขององคกรนิสิต 

นักศึกษา แตละสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีความแตกตางกัน                 

จึงทําใหไมสามารถดําเนินงานใหสอดคลองตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติไว ดานรองประธานสภาผูแทนราษฎร คนท่ีหน่ึง               

กลาวภายหลังรับหนังสือวา รางกฎหมายฉบับท่ีประชาชน            

เขาช่ือเสนอกฎหมาย และรางกฎหมายฉบับพรรคเพ่ือไทย           

มีเน้ือหาลักษณะในทํานองเดียวกัน ไดถูกบรรจุในระเบียบวาระ

การประชุมแลว แตยงัไมไดนําเขามาพิจารณาในสัปดาหน้ี ท้ังน้ี 

ถือวาเปนสิทธิตามรัฐธรรมนูญของท้ังฝายผูเสนอท่ีเขาช่ือกัน

และเขาสูกระบวนการอยางถูกตอง และเปนสิทธิในการคัดคาน

เชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม ตนจะเปดพ้ืนท่ีใหมีการพูดคุยถึง

เหตุผลในการคัดคานหรือสนับสนุน และจะสงความเห็นในการ

คัดคานน้ีไปยังทุกพรรคการเมืองดวย 

ประธานสภาฯ หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
 วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร เขาพบปะหารือ

ทวิภาคีกับนายซุลคิฟ-ลี ฮาซัน (Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, 

S.E., M.M.) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ในโอกาสน้ี ไดแลกเปล่ียนหารือในประเด็นตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ืองยางพารา ดังน้ี ๑. กฎระเบียบวาดวย

การปลอดสินคาจากการตัดไมทําลายปาของสหภาพยุโรป 

(EUDR)  ท่ีจะสงผลใหเกิดความยุงยากในการสงออกและ

เปนการเพ่ิมตนทุนการผลิตสูงข้ึน ซ่ึงจะสงผลกระทบไมเพียง

แตยางพารา แตสินคาทางการเกษตรอ่ืน เชน โกโก เมล็ดกาแฟ 

ปาลม กระวาน ก็ไดรับผลกระทบดวย จึงเห็นพองวาจะตอง        

รวมกันขับเคล่ือนเร่ืองน้ีผานกลไกอาเซียน เพ่ือความมีเอกภาพ 

อัตลักษณ และหากอาเซียนยอมรับเร่ืองน้ีเขาสูโตะเจรจา          

จะสามารถเพ่ิมปริมาณการคาและแกปญหาดังกลาวได ท้ังน้ี 

ในวันท่ีอินโดนีเซียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียน วันท่ี ๑๙ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ น้ี ควรจะ

ไดสนทนารวมกัน รวมถึงเร่ืองการเปล่ียนผานสูระบบสังคม

ดิจิทัล อันจะเกิดการบูรณาการรวมกัน ท้ังเอกสาร วีซา การสงออก

และนําเขา เกิดความสะดวกสบาย ซ่ึงจะยิ่งเกิดผลดีหากภาค

รัฐสภาเขามาสนับสนุนดวย ๒. ราคายางตกต่ํา ไทยไดหารือ

ความรวมมือในการกําหนดราคายางรวมกัน เพ่ือใหราคาขยับ

สูงข้ึน โดยเห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของท้ังสองประเทศ

หารือกัน จะเห็นไดวาแมผลิตภัณฑจากยางราคาสูง แตราคา

ยางดิบกลับลดลง ซ่ึงสวนทางกับส่ิงท่ีควรจะเปน ไทยเห็นวา

ไทย - อินโดนีเซียเปนผูผลิตรายใหญ สองประเทศรวมกัน             

มีปริมาณการสงออกกวา ๕๐ เปอรเซ็นต ของตลาดโลก                

ในระยะส้ัน เปนไปไดท่ีจะรวมมือกันเพ่ือกระตุนราคายางโดย 

(๑) แทรกแซงราคายางใหขยับสูงข้ึน (๒) สงเสริมนโยบายการ

เพ่ิมการใชยางพาราในประเทศ และ (๓) สงเสริมการวิจัยเพ่ือ

สรางนวัตกรรมผลิตภัณฑยาง ท้ังน้ี สองประเด็นหลังอาจใหวาง

เปนนโยบายระยะยาว นอกจากน้ีควรแสวงหาภาคีจากประเทศ

ผูผลิตยางอ่ืน ๆ  มารวมมือกันในเร่ืองน้ี โดยการต้ังองคการยาง

ระหวางประเทศ เพราะปจจุบันหลายประเทศหันมา                     

ปลูกยางพารามากข้ึน เชน เวียดนาม และประเทศในแถบ

แอฟริกา ซ่ึงอินโดนีเซียพรอมรับเปนเจาภาพ หากจะต้ังองคกร

ข้ึนประจํา ณ กรุงจาการตา แลวหมุนเวียนกันเปนประธาน

องคกรดังกลาวน้ี แตในระยะส้ันน้ันท่ีประชุมเห็นพองตองกัน 

มีความรวมมือระหวางไทยและอินโดนีเซียท่ีจะเรงดําเนินการ

ใหมีตัวแทนหนวยงานภาครัฐมาหารือรวมกันหาแนวทาง           

โดยอินโดนีเซียจะมอบหมายอธิบดีกรมการเจรจาการคา

ระหวางประเทศเปนตัวแทนดําเนินการเ ร่ืองดังกลาว                 

โอกาสน้ีประธานรัฐสภาไทยและรัฐมนตรีการคาอินโดนีเซีย                           

ไดแลกเปล่ียนของท่ีระลึกและถายภาพรวมกัน



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๓๑

การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔ 
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ระหวางวันท่ี ๕ -๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

มาเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เน่ืองจากในอดีตท่ีผานมา          

ตนเคยเปนประธานรัฐสภามากอนแลวหน่ึงคร้ัง และคร้ังน้ี            

ไดมีโอกาสเดินทางมารวมประชุมท่ีอินโดนีเซียในรอบ ๓๐ ป 

นับเปนการเยือนอินโดนีเซียในฐานะประธานรัฐสภาคร้ังแรก

สมาชิกรัฐสภาไทย เดินทางเขารวมประชุม 
AIPA คร้ังท่ี ๔๔
 วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภา พรอมดวยสมาชิกรัฐสภาไทย เดินทางเขารวม

ประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔ ระหวางวันท่ี 

๕ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย ซ่ึงเปนเจาภาพจัดการประชุมในปน้ี โดยทันที             

ท่ีเดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติซูการโน-ฮัตตา ไดมี 

Mr.Putu Supadma Rudana สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

อินโดนีเซีย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการกิจการรัฐสภา

ระหวางประเทศใหการตอนรับ ณ หองรับรองพิเศษ พรอม

กลาววา เปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดตอนรับประธานรัฐสภาไทย 

และคณะซ่ึงไดเดินทางมาเยือนอินโดนีเซีย เพ่ือรวมประชุม 

AIPA โดยการประชุมในคร้ังน้ีรัฐสภาอินโดนีเซียจัดข้ึน                 

ในชวงท่ี รัฐสภาปดสมัยประชุม เ พ่ือใหสมาชิกรัฐสภา                      

ของอินโดนีเซียเขารวมการประชุมไดอยางเต็มท่ี นอกจากน้ี            

ในพิธีเปดการประชุม AIPA Mr. Joko Widodo ประธานาธิบดี

ของอินโดนีเซียจะเดินทางมากลาวสุนทรพจนดวย

 ดานนายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธานรัฐสภาไทย 

กลาวแสดงความยินดีและรูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดเดินทาง



๓๒ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานรัฐสภา กลาวถอยแถลงในการ
ประชุม AIPA คร้ังท่ี ๔๔ 
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร กลาวถอยแถลง

ในชวงวาระการประชุมเต็มคณะ ชวงท่ี ๑ ของการประชุม

สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA คร้ังท่ี ๔๔ ณ กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซียวา ในนามของคณะผูแทนรัฐสภาไทย 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปวน มหารานี ประธานสภาผูแทน

ราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประธานสมัชชารัฐสภา

อาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ และขอช่ืนชมสภาผูแทนราษฎรสาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย สําหรับการเปนเจาภาพการประชุมสมัชชารัฐสภา

อาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ ซ่ึงการประชุมใหญคร้ังน้ี เปนการประชุม

ดานนิติบัญญัติท่ีมีความสําคัญท่ีสุดของการประชุมในภูมิภาค

อาเซียน ขอใชโอกาสน้ีสงความปรารถนาดีอยางจริงใจไปยัง

คณะผูแทนประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนทุกประเทศ 

ประเทศผูสังเกตการณ และแขกผูมีเกียรติท่ีไดเดินทางมารวม

ในคร้ังน้ี ถือเปนนิมิตรหมายอันดีท่ีทุกคนไดมารวมตัวกัน           

เพ่ือแสดงถึงความมุงหมายท่ีจะรักษาและเสริมสรางสันติภาพ 

เสถียรภาพและการพัฒนาท่ียัง่ยนืในภูมิภาค เพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชนอาเซียน ซ่ึงปจจุบันอาเซียนตองเผชิญกับ           

ความทาทายระดับโลกท่ีซับซอน และตองการการสนับสนุน

จากฝายนิติบัญญัติผานรัฐสภาประเทศสมาชิกอาเซียน                  

ในฐานะท่ีเปนตัวแทนของประชาชน AIPA มีบทบาทสําคัญ           

ในการเปนสะพานสะทอนเสียงของประชาชนไปยังรัฐบาล 

ตลอดจนใหการสนับสนุนดานกฎหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ของอาเซียน

 ในฐานะหน่ึงในรัฐสภาสมาชิก AIPA มีความประสงค

อยางยิ่งท่ีจะเห็นการเสริมสรางความสอดคลองกันของ

กฎหมายระหวางประเทศสมาชิกเพ่ืออํานวยความสะดวก         

ใหอาเซียนดําเนินการตามขอตกลง ในดานตาง ๆ  และใหความ

สําคัญกับการบังคับใชกฎหมายเพ่ือบรรลุเปาประสงคดาน         

ตาง ๆ  ของประชาคมอาเซียน AIPA ในฐานะท่ีเปนองคกรสําคัญ

ดานนิติบัญญัติของภูมิภาค จึงตองมีความเขมแข็งมากข้ึนและ         

ใหความสําคัญกับการทบทวนและสงเสริมการสรางความ

สอดคลองทางกฎหมาย รวมถึงยกระดับการทํางานรวมกัน         

ในการตอบสนองตอความทาทายผานการทูตรัฐสภา เพ่ือแกไข

ปญหาระดับภูมิภาค รัฐสภาไทยจึงขอสนับสนุนหัวขอหลักของ

การประชุมใหญในคร้ังน้ี คือ รัฐสภาท่ีตอบสนองเพ่ืออาเซียน

ท่ีม่ันคงและม่ังค่ัง ท่ีมุงใหความสําคัญตอความสามารถของ

รัฐสภาท่ีจะจัดการกับแรงผลักดันตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบกับ

ภูมิภาค ตลอดจนสะทอนถึงความต้ังใจของ AIPA ในการ

สนับสนุนอาเซียนและการทํางานรวมกันเพ่ือประชาชน

 ท้ังน้ี การเสริมสรางและสงเสริมนโยบายท่ีเขาใจถึง

ความตองการของคนรุนใหม เปนอีกประเด็นหน่ึง ท่ี AIPA           

ควรใหความสําคัญ เพราะเปนหน่ึงในกลุมท่ีอาจตองเผชิญกับ

ความทาทายท่ีเกิดข้ึน โดยขอเรียนวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ชุดปจจุบันของราชอาณาจักรไทยน้ัน มีสัดสวนสมาชิกรัฐสภา

ท่ีเปนคนรุนใหม มีอายุนอยกวา ๔๕ ป กวารอยละ ๔๐ ซ่ึงตน

เช่ือม่ันวาการเพ่ิมข้ึนของเสียงคนรุนใหม จะชวยทําให AIPA   

มีความเขมแข็งจากมุมมองท่ีหลากหลายมากยิง่ข้ึน และยงัชวย

ผลักดันการทํางานของรัฐสภาใหเปนรัฐสภาท่ีตอบสนอง           

ตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง นําไปสูการมี

เสถียรภาพดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในภายภาคหนาตอไป

 นอกจากน้ี รัฐสภาไทยยังใหความสําคัญของความเทาเทียม

ของเพศและสตรีในการมีสวนรวม การทํางานของฝาย

นิติบัญญัติ ซ่ึงความเทาเทียมทางเพศ เปนหัวใจสําคัญ                   

ในการสรางสังคมท่ียั่งยืนและทันสมัยในอาเซียน แมในการ

เลือกต้ังท่ีผานมาจะมีสัดสวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสตรี

ในรัฐสภาเพ่ิมมากข้ึน แตยังตองสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๓๓

ของสตรีใหมากข้ึนกวาเดิม เน่ืองจากการเพ่ิมจํานวนตัวแทนสตรี

ในรัฐสภา สามารถนําไปสูการเปล่ียนแปลงนโยบายในดาน

สําคัญตาง ๆ เพ่ือสงเสริมความเทาเทียมทางเพศ 

 หวังเปนอยางย่ิงวา ความรวมมืออยางใกลชิดระหวาง 

AIPA และอาเซียนจะไดรับการสงเสริมอยางตอเน่ืองผานเวที

การประชุมตาง ๆ เพ่ือสะทอนความคิดและวิสัยทัศนของ

สมาชิกรัฐสภาในฐานะตัวแทนของประชาชน และเช่ือม่ันวา 

การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ จะเปนเวที              

ท่ีนําเสนอมุมมองอยางเปดกวางและนํามาสูผลลัพธการประชุม

ท่ีเปนประโยชน เพ่ือความม่ันคง สันติภาพและความเจริญ

รุงเรืองในภูมิภาคและประชาชนอาเซียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารในการประชุมใหญ
AIPA คร้ังท่ี ๔๔
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร นําคณะผูแทน

รัฐสภาไทย ประกอบดวย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธาน

วุฒิสภา คนท่ีสอง ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน ลีวิโรจน 

สมาชิกวุฒิสภา และนายประพันธ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต         

ณ กรุงจาการตา เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร          

ในโอกาสการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔            

โดย ท่ีประ ชุมได พิจารณา รับรอง กําหนดการประชุม 

ระเบียบวาระการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ 

ในหัวขอตาง ๆ  อาทิ หัวขอการหารือกับประเทศผูสังเกตการณ 

หัวขอการหารือระหวาง AIPA และอาเซียน องคประกอบ          

คณะกรรมาธิการ และใหความเห็นชอบในวาระตาง ๆ อาทิ 

เห็นชอบใหประเทศบรูไนเปนเจาภาพจัดการประชุม AIPA 

Caucus คร้ังท่ี ๑๕ เห็นชอบใหสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เปนเจาภาพจัดการประชุมคณะมนตรีท่ีปรึกษา

ของสมัชชารัฐสภาอาเซียนวาดวยยาเสพติดอันตราย 

(AIPACODD) คร้ังท่ี ๗ เห็นชอบยกระดับการประชุมยวุสมาชิก

รัฐสภาอาเซียนเปนการประชุมในระดับคณะกรรมาธิการ          

รวมท้ังไดพิจารณาขอเสนอของสํานักงานเลขาธิการสมัชชา

รัฐสภาอาเซียนท่ีเสนอต้ังคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ือพิจารณา

การจัดต้ังหองสมุดดิจิทัล และเห็นชอบกําหนดจัดการประชุม

ใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๕ ระหวางวันท่ี ๑๘ - ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ กรุงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  

 การรวมประชุม AIPA คร้ังท่ี ๔๔ จะประชุมดวยกัน            

๕ วัน นอกจากจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารและ                

การประชุมใหญแลว ยังมีการประชุมคณะกรรมาธิการยอย        

อีกหลายคณะ อาทิ ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แตท่ีสําคัญ

ของการประชุม คือ จะมีประเด็นท่ีสมาชิกไดรวมกันพิจารณา

ใหความเห็นอยางสรางสรรค แสดงถึงความรวมมือกันของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือทําใหรัฐสภาของอาเซียนเปนหน่ึง

เดียว สามารถเดินไปดวยกันไดอยางม่ันคง



๓๔ เอกสารขาวรัฐสภา

ประชุมคณะกรรมาธิการดานกิจการ
สมัชชารัฐสภาอาเซียน
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน

ลีวิโรจน สมาชิกวุฒิสภา หัวหนาคณะผูแทนรัฐสภาไทย             

ดานกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน นําคณะประกอบดวย           

นายเสมอกัน เท่ียงธรรม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา และนางสาวผกามาศ เจริญพันธ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุรินทร พรรคภูมิใจไทย                

เขารวมการประชุมระหวางการประชุมใหญสมัชชารัฐสภา

อาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔  ท่ีประชุมไดพิจารณาและรับรอง

รางกําหนดการประชุม ระเบียบวาระการประชุม AIPA คร้ังน้ี 

พิจารณาและรับรองรางขอมติ จํานวน ๑๑ รางขอมติ ซ่ึงเปน

เร่ืองเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในองคกร โดยมีเลขาธิการ 

AIPA เปนผูนําเสนอตอท่ีประชุม ไดแก การรายงานคาใชจาย

ในรอบปท่ีผานมา การเสนอของบประมาณประจําป การเสนอ

ขอเก็บคาบํารุงประจําปจากประเทศผูสังเกตการณ การจัดทํา

แผนยทุธศาสตรของสมัชชารัฐสภาอาเซียน การแกไขแนวทาง

การผูกสัมพันธกับแขกรับเชิญและประเทศผูสังเกตการณ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน การรับรองขอบังคับการประชุม               

ยุวสมาชิกรัฐสภาอาเซียน การมอบสถานะประเทศผูสังเกตการณ

จํานวน ๓ ประเทศ คือ คิวบา ตุรกี และอารเมเนีย การลงนาม

ในบันทึกขอตกลงระหวาง AIPA กับเครือขายรัฐสภาของกลุม

ประเทศไมฝกใฝฝายใด การมอบรางวัลผูทําคุณงามความดีของ 

AIPA การแสดงความขอบคุณประธาน AIPA วันและสถานท่ี

ในการจัดการประชุมใหญ AIPA คร้ังท่ี ๔๕ ณ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ท้ังน้ี รัฐสภาไทย         

ไดนําเสนอรางขอมติวาดวยการแกไขแนวทางการผูกสัมพันธ

กับแขกรับเชิญและประเทศผูสังเกตการณตอท่ีประชุม ซ่ึงท่ี

ประชุมใหการตอบรับ และมีมุมมองรวมกันไปในทิศทางท่ีดี 

อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมไดเห็นพองรวมกันวาควรต้ังคณะทํางาน

ข้ึนมาศึกษาและหารือรวมกันในรายละเอียดกอนท่ีจะมีการ

แกไขแนวทางดังกลาวตอไป

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎรพบปะหารือ
เลขาธิการสภาแหงชาติสังคมนิยมเวียดนาม
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางพรพิศ เพชรเจริญ 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พบปะหารือกับเลขาธิการสภาแหงชาติ

สังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสการเขารวมการประชุมใหญ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA คร้ังท่ี ๔๔ เก่ียวกับ                 

การลงนามความเขาใจดานความรวมมือระหวางสํานักงาน            

ท้ังสองประเทศ ตลอดจนประเทศอาเซียนทุกประเทศ นอกจากน้ี

ประธานสภาแหงชาติสังคมนิยมเวียดนาม ระบุวา จะย่ืน

หนังสือเชิญสมาชิกรัฐสภาไทยเขารวมการประชุมยุวสมาชิก

รัฐสภาโลก ณ กรุงฮานอย ท่ีจะมีข้ึนในชวงปลายปน้ี พรอมกับ

ไดเชิญเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เดินทางเยือนเวียดนาม          

ในโอกาสท่ีสะดวก หรืออาจเปนการเดินทางเยือนในระดับ

ประมุขของฝายนิติบัญญัติ ซ่ึงทางเวียดนามมีความยินดีอยางย่ิง

ดานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ระบุวา ยินดีในการจัดใหมี

การทําความเขาใจรวมกันคร้ังน้ี ซ่ึงจะทําใหเกิดการแลกเปล่ียน

เรียนรูของผูปฏิบัติท้ังดานทวิภาคีและพหุภาคี ซ่ึงประเทศไทย

มีแนวคิดในทํานองเดียวกัน สวนการเดินทางเยือนเวียดนามน้ัน

ประธานสภาผูแทนราษฎรมีนโยบายการเยือนประเทศ            

เพ่ือนบานอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศเวียดนาม           

เปนหน่ึงในประเทศท่ีจะมีการเดินทางไปเยือนเปนประเทศ      

แรก ๆ แตขณะน้ีขอใหสถานการณทางการเมืองของไทย               

มีความเรียบรอยเสียกอน 
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ประธานรัฐสภาพบปะประธานสภาผูแทน
ราษฎรมาเลเซียและประธานสภาแหงชาติ
สังคมนิยมเวียดนาม 
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภา พบปะหารือทวิภาคีกับ นายตัน ศรี ดาโตะ         

เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และอ่ืน ๆ พรอมแสดงความ

ขอบคุณท่ีสนับสนุนและดูแลคนไทยในมาเลเซียท้ังท่ีไปศึกษา

และเปดรานอาหารไทย ซ่ึงไดรับการตอบรับอยางดีจากชาว

มาเลเซีย นอกจากน้ี ประธานรัฐสภาไทยและประธานสภาผูแทน

ราษฎรมาเลเซีย ยังไดหารือรวมกันในประเด็นความรวมมือ

ดานสงเสริมราคายางพารา การทําประมง การใชพลังงาน

หมุนเวียน ความม่ันคงทางอาหาร การศึกษา การทองเท่ียวและ

วัฒนธรรม รวมถึงมีการหยิบยกประเด็นความรวมมือในการ 

แกปญหายาเสพติด ปญหาการคามนุษย ซ่ึงไทยและมาเลเซีย

ตองรวมมือกันปองกันและปราบปรามอยางใกลชิด

 ตอจากน้ัน นายวันมูหะมัดนอร มะทา เขาพบปะหารือ

ทวิภาคีกับนายเวือง ด่ิงห เหวะ ประธานสภาแหงชาติ

สังคมนิยมเวียดนาม โดยท้ังสองฝายตางรูสึกยนิดีท่ีไดมาพบปะ

หารือกัน อันจะเปนการสานตอความสัมพันธของรัฐสภาไทย

และเวียดนามใหยืนยาวตอไป โดยภายหลังการแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นและไดหารือตกลงความเขาใจในการทํางานรวมกัน

ของรัฐสภาท้ังสองประเทศแลว ประธานสภาแหงชาติสังคมนิยม

เวียดนามไดกลาวเชิญรัฐสภาไทย สงคณะยุวสมาชิกรัฐสภา 

(Young Parliamentarian) เขารวมการประชุมยุวสมาชิก

รัฐสภาระดับโลก คร้ังท่ี ๙ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ท่ีจะจัดข้ึนระหวางวันท่ี ๑๕ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ 

โจฮารี บิน อับดุล ประธานสภาผูแทนราษฎรมาเลเซีย ในโอกาส

เขารวมประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA คร้ังท่ี ๔๔

โอกาสน้ี ประธานรัฐสภา กลาวทักทายเปนภาษาบาฮาซาร และ

แสดงความยนิดีท่ีประธานสภาผูแทนราษฎรมาเลเซียใหเกียรติ

มาพบหารือกัน และกลาวถึงความสัมพันธอันใกลชิดของ          

ไทย - มาเลเซีย ท่ีมีความรวมมือระหวางกันหลายดาน ท้ังดาน

ประธานาธิบดีอินโดนีเซียใหการรับรอง
ประธานรัฐสภาไทย 
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี

อินโดนีเซีย ใหการรับรอง นายวันมูหะมัดนอร มะทา ประธาน

รัฐสภาไทย เน่ืองในโอกาสการเขาเยี่ยมคารวะท่ีทําเนียบ

ประธานาธิบดี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในชวงท่ีประธานรัฐสภาไทย

เดินทางเขารวมการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)       

คร้ังท่ี ๔๔ โดยประธานรัฐสภาไทย ไดกลาวช่ืนชมความสําเร็จ

ในการพัฒนาสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายโจโก วิโดโด ซ่ึงถือเปน

บุคคลท่ียิ่งใหญ มีความโดดเดน ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม และยังเปนประธานาธิบดีท่ีสรางการเปล่ียนแปลงและ

ความเจริญใหกับอินโดนีเซียอยางมาก ถือเปนตนแบบของ           

การพัฒนาในอาเซียน นอกจากน้ี ประธานรัฐสภาไทยไดหารือ

ถึงการกระชับความสัมพันธระหวางไทย กับสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียใหมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะความรวมมือแกปญหาราคา

ยางพาราตกต่ํา เพ่ือประโยชนของชาวสวนยางและเศรษฐกิจ

ของสองประเทศ รวมถึงดานการประมง และดานการแลกเปล่ียน

การศึกษา



๓๖ เอกสารขาวรัฐสภา

ประชุมกรรมาธิการดานสมาชิกรัฐสภา
สตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจิราพร สินธุไพร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดรอยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย             

ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนรัฐสภาไทย พรอมดวย นางสาววิไลลักษณ

สตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ในการประชุมใหญสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ ท่ีประชุมไดพิจารณาและเห็นชอบ

รางขอมติ ๓ รางขอมติ ดังน้ี ๑. รายงานการประชุมคณะ

กรรมาธิการประสานงานดานสมาชิกรัฐสภาสตรีของสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน  ๒. รางขอมติวาดวยการสงเสริมการฟนตัวของ

อาเซียนผานการสรางความเปนผูนําสตรีและการตอบสนอง         

ท่ีคํานึงถึงมิติทางเพศของรัฐสภา ซ่ึงกลาวถึงการสงเสริมบทบาท

ของสตรีในการมีสวนรวมทางการเมือง สงเสริมจํานวนของ          

ผูแทนรัฐสภาสตรี รวมท้ังการมีผูแทนสตรีในกระบวนการตัดสินใจ

๓. รางขอมติวาดวยการเปล่ียนผานสูดิจิทัลโดยสตรี เพ่ือสตรี 

ซ่ึงกลาวถึงการสงเสริมใหสตรีมีสวนรวมในการเปล่ียนผาน          

สูดิจิทัล และสงเสริมสตรีใหมีทักษะทางดานดิจิทัล พรอมกันน้ี

คณะผูแทนรัฐสภาไทยไดเสนอแกไขรางขอมติและใหความเห็น

เก่ียวกับการสนับสนุนสตรี ท่ีควรสงเสริมใหทุกเพศเขามามีสวนรวม

ไมควรมีเพียงแตเฉพาะบุรุษเทาน้ัน ท้ังน้ี รางขอมติมี                     

ท้ัง ๓ ราง จะนําเสนอเพ่ือการรับรองในท่ีประชุมเต็มคณะ        

คร้ังท่ี ๒ ในการประชุมสมัชชาใหญฯ ตอไป 

ประชุม AIPA กับ ASEAN ยืนยันความรวมมือ
เพ่ือความม่ันคงและสันติภาพของภูมิภาค
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายกิตติ วะสีนนท สมาชิก

วุฒิสภา และนายอัครเดช วงษพิทักษโรจน สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรครวมไทยสรางชาติ ในฐานะ            

คณะผูแทนรัฐสภาไทย เขารวมการหารือระหวางสมัชชารัฐสภา

อาเซียน (AIPA) กับอาเซียน (ASEAN) เร่ืองการยืนยัน                

ความรวมมือระหวางอาเซียนกับสมัชชารัฐสภาอาเซียน             

เพ่ือความม่ันคงและสันติภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต           

ในโอกาสการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔         

ซ่ึงรัฐสภาสมาชิกไดพูดคุยถึงความเปนไปไดในการขยายความ

รวมมือระหวางสมัชชารัฐสภาอาเซียนและสํานักงานเลขาธิการ

อาเซียนใหกวางขวาง มีนัยยะสําคัญ และมีผลเปนรูปธรรม 

เน่ืองจากสมัชชารัฐสภาอาเซียนถือเปนตัวแทนของฝาย

นิติบัญญัติ ซ่ึงเปนตัวแทนของประชาชนและสามารถสะทอน

อรินมะพงษ สมาชิกวุฒิสภา และนางสาวสรัสนันท อรรณนพพร

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดขอนแกน พรรคเพ่ือไทย           

เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการดานสมาชิกรัฐสภา         

ความตองการท่ีแทจริงของสังคมได และท่ีประชุมเห็นควร          

สงเสริมใหเวทีการหารือน้ีเปนพ้ืนท่ีหารือระหวางประเทศ

สมาชิกอาเซียนท้ังหมดมากกวาท่ีจะเปนเพียงการหารือ

ระหวางรัฐสภาสมาชิกและสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเพ่ือนํา

ไปสูการพัฒนากฎหมายใหมีความสอดคลองกัน และนํา

ประโยชนมาสูภูมิภาคอาเซียนตอไป 
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กรรมาธิการดานเศรษฐกิจ AIPA ประชุม
เนนย้ําเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใชพลังงาน
สะอาด
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายเทาพิภพ ล้ิมจิตรกร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคกาวไกล         

นายอัครเดช วงษพิทักษโรจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

ราชบุรี พรรครวมไทยสรางชาติ และนางสาววิไลลักษณ               

อรินทมะพงษ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผูแทนรัฐสภาไทย           

เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการดานเศรษฐกิจ หน่ึงในเวที

ท่ีสําคัญ คือ การปราบปรามคอรรัปชัน ท่ีเสนอโดยผูแทนจาก

ประเทศมาเลเซีย โดยทุกประเทศยังไมสามารถแกไขปญหา

แกงคอลเซ็นเตอรได ซ่ึงถือเปนอาชญากรรมขามแดน      

เปนการทํารายเศรษฐกิจอยางมาก ซ่ึงแกงเหลาน้ีหากทาง

อาเซียนไมจัดการ สุดทายจะไมมีใครเช่ือถือในระบบเศรษฐกิจ 

ท้ังน้ี จะนําขอสรุปการประชุมดังกลาวกลับไปหารือท่ีรัฐสภา

ไทยอีกคร้ัง นอกจากน้ียงัไดกลาวถึงการทํางานรวมกันระหวาง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงทุกพรรค             

จะมารวมตัวกัน เพ่ือนํามติตาง ๆ กลับไปเปล่ียนแปลงเปน         

รางกฎหมายเสนอตอสภาผูแทนราษฎรอีกคร้ัง เพ่ือไมใหการ

ประชุมเสียเปลา สวนสถานการณดานเศรษฐกิจกับราง              

ขอตกลงดังกลาวน้ีสะทอนอะไรบางน้ัน นายเทาพิภพ                

กลาววา บางรางกฎหมายเหมือนประเทศไทยไดพัฒนาไป

มากกวาบางประเทศในอาเซียน แตหากประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ

ท่ีดีกวา อาทิ สิงคโปร ไดทําเกินมาตรฐานดังกลาวน้ีแลว            

รวมถึงไดขอคิดจากสมาชิกประเทศมาเลเซียวาตองทําตาม

มาตรฐานยโุรปเพ่ือใหภูมิภาคมีความเขมแข็งพรอมท่ีจะคาขาย

กับประเทศในยุโรปได ซ่ึงมองวาเปนทิศทางท่ีดีของอาเซียน         

ท่ีพยายามจะทําใหไดมาตรฐาน เหมือนภูมิภาคอ่ืนในยุโรป   

รวมไปถึงประชาชนจะมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน สวนการท่ีปจจุบัน

มีคนรุนใหมเขามาในวงการการเมืองมากข้ึน มีบทบาทสําคัญ

อยางไร นายเทาพิภพ กลาววา สภาฯ ชุดท่ี ๒๖ ของไทย                  

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ท่ีมีอายุต่ํากวา ๔๕ ป โดยในการ

ประชุม AIPA คร้ังน้ี มีสัดสวนคนรุนใหมถึงรอยละ ๔๐ ถือวา

เปนจํานวนมาก โดยตนมองวาเปนขอดี ซ่ึงในประเทศ

อินโดนีเซีย สิงคโปร ก็มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรคนรุนใหม 

มีอายุนอยเชนกัน อีกท้ังการมีอายุเทากันก็จะสามารถคุยกันรู

เร่ือง รวมถึงทําใหทราบวาคนรุนใหมตองการส่ิงใดบาง

สําคัญในการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)            

คร้ังท่ี ๔๔

 นายเทาพิภพ กลาวสรุปภายหลังการเขารวมประชุมวา 

ท่ีประชุมมีมติสําคัญ ประกอบดวย เร่ืองเศรษฐกิจท่ีเก่ียวกับ

การพัฒนาอยางยัง่ยนื อาทิ ภาวะโลกรอน โดยในปน้ีท่ีประชุม

ไดเนนยํ้าเร่ืองการเปล่ียนถายการใชพลังงานสะอาด หรือ

เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการใชพลังงานสะอาดตาง ๆ โดยทุก

ประเทศใหความสนใจเปนอยางมาก และอีกหน่ึงประเด็นใหม



๓๘ เอกสารขาวรัฐสภา

คณะผูแทนรัฐสภาไทยเขารวมหารือกับ
ประเทศผูสังเกตการณ
 วันท่ี ๘ และวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ กรุงจาการตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สมาชิกรัฐสภาในฐานะคณะผูแทน

รัฐสภาไทยเขารวมการประชุมหารือกับประเทศผูสังเกตการณ 

ในการประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔ 

ภายใตหัวขอ ความรวมมือของรัฐสภา ความมุงม่ันรวมกันเพ่ือ

สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุงเรือง  โดยการหารือ

ในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เปนการหารือกับประเทศ                     

ผูสังเกตการณ ไดแก ออสเตรเลีย อาเซอรไบจาน เบลารุส 

แคนาดา จีน สภายุโรป จอรเจีย ญ่ีปุน เกาหลี และโมร็อกโก 

และวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เปนการหารือกับประเทศ                   

ผูสังเกตการณ ไดแก นอรเวย รัสเซีย ติมอร - เลสเต ยูเครน 

และสหรัฐอเมริกา ท่ีประชุมไดหารือกันอยางกวางขวาง                    

ในประเด็นการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก 

AIPA อาเซียน และประเทศผู สังเกตการณในทุกดาน                        

ท้ังเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสันติภาพ เพ่ือรวมพัฒนา

ประเทศ และภูมิภาคใหเจริญกาวหนาไปดวยกัน

ประธานรัฐสภาหารือทวิภาคีกับประธาน
สภานิติบัญญัติแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร  มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร พบปะหารือ

ทวิภาคีกับนายเปฮิน ดาโตะ อับดุล เราะหมาน ตาอิบ ประธาน

สภานิติบัญญัติแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม ระหวางการเขารวม

การประชุมใหญส มัชชา รัฐสภาอาเ ซียน ค ร้ัง ท่ี  ๔๔                            

โดยประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม           

กลาวยินดีในโอกาสท่ีประธานรัฐสภาไทยไดรับเลือกใหดํารงตําแหนง

ซ่ึงถือวามีความเหมาะสมยิง่ เน่ืองจากเปนผูมีประสบการณสูง 

เคยดํารงตําแหนงน้ีมาแลว และเคยดํารงตําแหนงสําคัญ             

ในรัฐบาล พรอมช่ืนชมและขอบคุณท่ีไทยทําการคาขายขาว   

ซ่ึงเปนอาหารหลักของชาวบรูไน และไดแรงงานจากไทยในการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ  และขอเชิญประธานรัฐสภา

ไทยเยือนบรูไนอยางเปนทางการ

 ประธานรัฐสภาไทย กลาวแสดงความยนิดีท่ีจะเดินทาง

เยือนบรูไนเพ่ือกระชับความสัมพันธของท้ังสองประเทศ              

ซ่ึงในอดีตตนรูสึกประทับใจท่ีไดรับพระมหากรุณาธิคุณ              

ใหเขาไปละหมาดในมัสยดิสําคัญของบรูไน ซ่ึงนอยคนนักจะได

เขาไปช้ันในของมัสยิดน้ัน พรอมกันน้ี ขอบคุณท่ีบรูไนใหทุน

การศึกษาแกนักศึกษาไทยใหไปศึกษาท่ีบรูไน และขอเชิญ

ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติบรูไนดารุสซาลาม เดินทาง

เยือนไทยอยางเปนทางการเชนกัน



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๓๙

ประชุมคณะกรรมาธิการดานสังคม 
 วันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายเจตน ศิรธรานนท สมาชิก

วุฒิสภา ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนรัฐสภาไทย ในคณะ

กรรมาธิการดานสังคม พรอมดวยนายอนุศักด์ิ คงมาลัย สมาชิก

วุฒิสภา และนางสาวจิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

จังหวัดรอยเอ็ด พรรคเพ่ือไทย ผูแทนรัฐสภาไทยฯ ไดเขารวม

การประชุมคณะกรรมาธิการดานสังคม ในการประชุมใหญ

เพ่ืออาเซียนท่ีปราศจากยาเสพติด ซ่ึงประเทศสมาชิก AIPA         

ไดใหความเห็นชอบแลวในท่ีประชุม AIPACODD คร้ังท่ี ๖          

รางขอมติวาดวยการขับเคล่ือนการดําเนินการของรัฐสภา              

ในการสงเสริมงานและทักษะท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เพ่ือสนับสนุน

การเปล่ียนผานไปสูเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เสนอโดย

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และรางขอมติวาดวยการจัดการกับ

ปญหาการจางงานของเยาวชนและการทํางานต่ําระดับ เพ่ือมุง

สูอาเซียนท่ีม่ันคงและรุงเรือง เสนอโดยสหพันธรัฐมาเลเซีย

 ดานผูแทนรัฐสภาไทย ไดกลาวเนนยํ้าถึงบทบาทสําคัญ

ของประเทศสมาชิก AIPA ในการสงเสริมการจางงานท่ีคํานึง

ถึงส่ิงแวดลอมและการเปล่ียนผานสูเศรษฐกิจสีเขียวท่ีเปนธรรม

ทางสังคม ผานการบังคับใชกฎหมายและกําหนดนโยบาย

เศรษฐกิจสีเขียวแหงชาติ โดยคํานึงถึงความสมดุลและโอกาส

ของการจางงานท่ีเทาเทียมกันระหวางชายและหญิง นอกจากน้ี

ยังกลาวถึงบทบาทสําคัญของเยาวชนซ่ึงมีบทบาทในการ         

ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามความ

ทาทายตาง ๆ ในปจจุบัน อาทิ ภัยธรรมชาติ การเพ่ิมข้ึนของ

ประชากร และภาวะเศรษฐกิจถดถอย นําไปสูการทํางานต่ํา

ระดับหรือการวางงานท่ีเพ่ิมข้ึน สงผลกระทบตอกลุมเปราะบาง

โดยเฉพาะเยาวชน ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีประเทศ

สมาชิก AIPA จะตองรวมมือกันเพ่ือจัดการปญหาการจางงาน 

รวมถึงการดําเนินการเพ่ือคุมครองสิทธิและสวัสดิการของเยาวชน

สมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย โดยท่ีประชุมไดพิจารณาและรับรองรางขอมติ        

คณะกรรมาธิการดานสังคม จํานวน ๓ ราง ประกอบดวย 

รายงานการประชุม AIPACODD คร้ังท่ี ๖ และขอมติวาดวย

การสนับสนุนการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจอยางครอบคลุม

ประธานรัฐสภาพรอมสนับสนุนการเปน  
เจาภาพจัดประชุม AIPA และอาเซียน          
คร้ังท่ี ๔๕ ณ สปป.ลาว       
 วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร หารือรวมกับ

นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานสภาแหงชาติสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ระหวางการประชุม

ใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔ โดยประธาน

รัฐสภาไทย ระบุถึงความสําคัญและประโยชนท่ีท้ังสองประเทศ

จะไดรับจากการประชุม AIPA คร้ังน้ี ท้ังดานเศรษฐกิจ 



๔๐ เอกสารขาวรัฐสภา

สันติภาพ การเมือง และความม่ันคง ตลอดจนความรวมมือ         

ในหลากหลายมิติ อีกท้ังยังแสดงความยินดีกับ สปป.ลาว               

ในการท่ีจะเปนเจาภาพจัดการประชุมท้ังอาเซียนและ AIPA 

คร้ังท่ี ๔๕ โดยฝายไทยเสนอตัวสนับสนุนการเปนเจาภาพของ

รัฐสภาลาวอยางเต็มท่ีในฐานะมิตรประเทศ เพ่ือนบานท่ีใกล

ชิดกัน พรอมกันน้ียงักลาวถึงประสบการณท่ีผานมาท่ีไดพบกับ

ประธานสภาแหงชาติลาวในสมัยท่ียังดํารงตําแหนงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคม ท่ีแขวงสะหวันนะเขต มีการสํารวจ

พ้ืนท่ีกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี ๒ และหลังจาก             

ท่ีการกอสรางเสร็จส้ิน นับเปนประโยชนตอประชาชนของ          

ท้ังสองประเทศ ท้ังในแงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา

เศรษฐกิจการคา ซ่ึงท้ังไทยและลาวตางเปนประเทศคูคา                 

ท่ีสําคัญตอกัน มีปริมาณการคาชายแดนในระดับสูง และ               

ใชโอกาสน้ีเชิญประธานสภาแหงชาติลาวและคณะเดินทาง

เยือนประเทศไทยอยางเปนทางการในโอกาสท่ีเหมาะสม

 ขณะท่ีประธานสภาแหงชาติลาวกลาวขอบคุณในความ

สัมพันธท่ีดีของท้ังสองประเทศท่ีเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร        

ท่ีสําคัญท้ังระดับรัฐสภาและรัฐบาล มีการลงนามขอตกลงรวม

หลายฉบับ รวมถึงความสัมพันธของประชาชนท่ีมีนักทองเท่ียว

ไทยไปเท่ียวยัง สปป.ลาว มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะเพ่ือไปน่ัง

รถไฟฟาความเร็วสูง ท่ีสามารถเดินทางไปไดถึงสิบสองปนนา 

ขณะเดียวกันความสัมพันธระหวางสองรัฐสภามีความใกลชิด

อยางยิง่ โดยในชวงการเดินทางเยอืนประเทศไทยของประธาน

สภาแหงชาติลาวท่ีผานมา มีการลงนามความตกลงของ

สํานักงานเลขาธิการสภาสองประเทศ ท่ีระบุถึงการรวมมือ

ระหวางกัน แลกเปล่ียนความรูประสบการณ การทํางานดาน

นิติบัญญัติ งานดานกรรมาธิการ และดานอ่ืน ๆ ดวย โดยชวง

ท่ีผานมาสภาแหงชาติลาว มีการพิจารณากฎหมายสําคัญ  

หลายฉบับ เชน การออกกฎหมายและการปรับปรุงกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวกับการคุมครองอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและแหลงน้ํา

เน่ืองจากเห็นวาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแหลงน้ําและปาไม

เปนทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติท่ีจะตองรักษาไว แตยงัตองการ

เรียนรูจากรัฐสภาไทยเพ่ิมเติมในเร่ืองกฎหมายเก่ียวกับการ        

จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษซ่ึงไทยมีจํานวนหลายเขต สวน สปป.ลาว

ปจจุบันมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ - ๕ เขต รวมถึงตองการพัฒนา

ความรวมมือของผูวาราชการจังหวัดและเจาแขวงผานการจัด

ประชุมรวมกันเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ  เชน การคาผิดกฎหมาย

ขามชายแดน ซ่ึงควรจัดประชุมรวมแบบถาวรเปนประจําทุกป 

โอกาสน้ี ประธานสภาแหงชาติลาวเรียนเชิญประธานรัฐสภา

เดินทางเยือน สปป.ลาว อยางเปนทางการในโอกาสท่ีเหมาะสม

ตอไปดวย

ประชุมยุวชนสมาชิกฯ AIPA เห็นพองกัน
ในการสงเสริมเยาวชนใหเขามามีสวนรวม
ทางดานการเมืองมากย่ิงข้ึน

วันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาววิไลลักษณ อรินทมะพงษ

สมาชิกวุฒิสภา เปดเผยภายหลังนําคณะผูแทนรัฐสภาไทย

สัดสวนยวุชนประกอบดวย นายรมธรรม ขํานุรักษ สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย  และ                      

นายเทา พิภพ ล้ิมจิตรกร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร พรรคกาวไกล เขารวมการประชุมยุวชน

สมาชิกรัฐสภาของสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ซ่ึงเปนเวที

การประชุมสําคัญสวนหน่ึงของการประชุม AIPA คร้ังท่ี ๔๔        

ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยระบุวา ยวุชนสมาชิกรัฐสภาไทย        

ไดรวมหารือเร่ืองการสนับสนุนผูประกอบการเยาวชนในการ
เปล่ียนผานเศรษฐกิจดิจิทัล และเร่ืองการสนับสนุนเยาวชนให

มีสวนรวมในกระบวนการของประชาธิปไตยมากยิ่ง ข้ึน              



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๔๑

และเขาไปมีบทบาทในการบริหารสวนราชการและดานการเมือง

 ขณะท่ีนายรมธรรม กลาววา ประเทศสมาชิกรัฐสภา

อาเซียนตางรูสึกยนิดีท่ีประเทศไทยมีการเลือกต้ังคร้ังท่ีผานมา 

พรอมท้ังจะรวมใหการสนับสนุนและผลักดันใหเยาวชนเขามา

มีสวนรวมทางดานการเมืองเพ่ิมยิ่งข้ึน เพ่ือผลักดันและนําพา

ประเทศไปสูความกาวหนาตอไป รวมถึงจะมีการยกระดับใหมี

การจัดต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญยุวชนรัฐสภาไทยข้ึน              

เพ่ือเปนอีกชองทางในการสงเสริมเยาวชนใหสามารถเขามา           

มีสวนรวมในประชาธิปไตย และเปนการยกระดับและใหความ

สําคัญกับเยาวชนตอไป   

 ดานนายเทาพิภพ กลาวเพ่ิมเติมวาสวนตัวเห็นวาในการ

ประชุมรัฐสภาควรจะมีตัวแทนของชวงอายุของประชาชน

เขาไปมีสวนรวม ซ่ึงตนเช่ือม่ันวาคนรุนใหมจะสามารถผลักดัน

ประเทศไปสูความกาวหนาไดอยางแนนอน

รัฐสภาอาเซียนช่ืนชมไทยมี สส. คนรุนใหม
จํานวนมาก
 วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายรมธรรม ขํานุรักษ 

สมาชิกรัฐสภา ในฐานะคณะผูแทนรัฐสภาไทย ในการประชุม

ใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๔๔ ณ กรุงจาการตา 

ทางการเมืองมากข้ึน เน่ืองจากท่ีประชุมเห็นตรงกันวาควรจะ

สนับสนุนคนรุนใหมเขามามีบทบาทเพ่ือการพัฒนาภูมิภาคของ

อาเซียน และพิจารณารางขอมติ ๒ ราง เก่ียวกับการผลักดัน         

การพัฒนาอยางมีสวนรวมไปจนถึงเร่ืองของเศรษฐกิจ โดยให

ความสําคัญกับเร่ืองการพัฒนาท่ีทุกคนมีสวนรวม ไปจนถึง          

การผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีจะมีบทบาทมากยิง่ข้ึนในภูมิภาค       

ในอนาคต โดยเฉพาะตองการใหคนรุนใหม และเยาวชนมีโอกาส

ในการเขาถึงระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ี สวนรางขอมติท่ี ๒ 

เปนรางเก่ียวกับการผลักดันใหสมาชิกรัฐสภาท่ีอายุต่ํากวา ๔๕ ป

เขามามีบทบาทหนาท่ีสําคัญในรัฐสภามากยิ่ง ข้ึน และ            

นับเปนความภาคภูมิใจของรัฐสภาไทยเน่ืองจากการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (สส.) คร้ังท่ีผานมามี สส. ท่ีเปน           

ยุวสมาชิกถึง ๒๑๐ คน จากจํานวนท้ังหมด ๕๐๐ คน หรือคิดเปน

รอยละ ๔๒ ของสภาผูแทนราษฎร ถือเปนตัวเลขท่ีทุกชาติ

อาเซียนใหความช่ืนชม และเปนเปาหมายท่ีหลาย ๆ ประเทศ

ตองการ เพ่ือผลักดันใหเยาวชนคนรุนใหมเขามามีสวนรวม        

ในทางการเมืองในโลกยุคปจจุบัน นอกจากน้ียังไดเขารวม         

การประชุมหารือระหวาง AIPA รวมกับสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะ

ประเทศผูสังเกตการณ ซ่ึงรัสเซียกับอาเซียนมีความสัมพันธอันดี         

ในหลายดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ และตนเช่ือวาจะ

สามารถสนับสนุนความรวมมือระหวางกันไดในหลายเร่ือง         

ท้ังเร่ืองพลังงาน วิทยาศาสตร การเกษตร และการทองเท่ียว 

โดยเฉพาะประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย มีความสัมพันธอันดี

ทางการทูตกวา ๑๒๖ ป เปนคูคาและเปนมิตรท่ีสําคัญของ

ประเทศไทย มีนักทองเท่ียวจากรัสเซียมาทองเท่ียวไทยมาก

เปนอันดับ ๒ จึงเห็นวาไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย ควรจะผลักดัน

ความสัมพันธในทุกดานใหมากยิ่งข้ึนในอนาคต

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปดเผยวา การประชุม AIPA คร้ังน้ี            

มีรัฐสภาสมาชิกอาเซียนและมีประเทศผูสังเกตการณเขารวม

แลกเปล่ียนหารือในหลายดานท่ีสําคัญ อาทิ ดานการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม บทบาทสตรี และยุวสมาชิก ซ่ึงบรรยากาศ

ตลอดการประชุมชวงท่ีผานมา เปนไปดวยความเรียบรอยและ

ราบร่ืน ถือเปนความรวมมือของรัฐสภาของแตละประเทศ         

ในชาติอาเซียน ซ่ึงรวมกันหารือแลกเปล่ียนเพ่ือหาวิธีการพัฒนา

อยางยัง่ยนืในภูมิภาค สําหรับตนไดเขารวมการประชุม ๒ คณะ 

คณะแรก คือ ยุวสมาชิกรัฐสภา ท่ีมีการผลักดันเยาวชน               

หรือคนรุนใหม ท่ีมีอายุต่ํากวา ๔๕ ป เขามามีบทบาทใน



๔๒ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานรัฐสภาพอใจภาพรวมการประชุม 
AIPA คร้ังท่ี ๔๔ 
 วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนรัฐสภาไทยในการ

เขารวมประชุมใหญสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ ณ กรุง

จาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลาวถึงภาพรวมตลอดระยะ

เวลาของการประชุม AIPA คร้ังท่ี ๔๔ วา การประชุมคร้ังน้ี        

พุงเปาความสนใจไปท่ีกรอบประเด็น ๔ ดาน คือ การประชุม

คณะกรรมาธิการดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ

ดานบทบาทสมาชิกรัฐสภาสตรี และท่ีเปนไฮไลท คือ รัฐสภา

ประเทศสมาชิกมีมติยกระดับ “การประชุมยุวสมาชิกรัฐสภา

อาเซียน” ใหเปนคณะกรรมาธิการถาวรข้ึนอีกคณะ โดยให

ความสําคัญตอการเพ่ิมบทบาทของคนรุนใหมในรัฐสภาของ

ประเทศตาง ๆ มากข้ึน 

 สําหรับกรอบประเด็นทางการเมือง มีขอตกลงรวมกัน

ในการสรางความม่ันคงทางดานการเมือง ในกลุมประเทศ

อาเซียน ท่ีมีประชากรถึง ๖๐๐ ลานคน  ซ่ึงมากกวากลุมอ่ืน 

ในโลก ดังน้ัน จะทําอยางไรใหประเทศสมาชิกอาเซียน    

สามารถยืนอยูบนความเปนกลางทางการเมือง เพ่ือหลีกเล่ียง

การถูกครอบงําจากประเทศมหาอํานาจ อาเซียนจึงตองจับมือกัน

ดวยความเขมแข็ง เพ่ือประโยชนของทุกฝาย ขณะท่ีกรอบ

ประเด็นดานเศรษฐกิจ ท่ีประชุม AIPA ไดพูดถึงทิศทาง              

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน เวที AIPA 

ควรมีบทบาทเปนสะพานเช่ือมระหวางประชาชนกับรัฐบาล 

ผลักดันกฎหมายท่ีมีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ แกไข

ปญหาท่ีทําใหเกิดขอขัดของดานเศรษฐกิจท้ังในและตาง

ประเทศ เพ่ือความเติบโตทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซ่ึงอาเซียน

ถือเปนท่ีตองการของนักลงทุน และนอกเหนือจากเศรษฐกิจ       

ท่ีดีแลวตองไมมีการทุจริตคอรรัปชัน เพ่ือลดความหวาดระแวง

ของนักลงทุน นอกจากน้ี ยังมีการพิจารณาถึงเงินกองทุน

สําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน วาควรจะเพ่ิมเงินคาบํารุง

สมาชิกดวย

 สําหรับการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน คร้ังท่ี ๔๔ 

ประเทศไทย มีคณะสมาชิกรัฐสภาท้ัง สส. และ สว. รวมประชุม 

๑๘ คน ครบทุกชวงวัย คือ มี สส. ท้ังท่ีเคยมีประสบการณ        

การประชุมอาเซียน สส. วัยกลางคนท่ีเปน สส. มาแลว ๓ - ๔ 

สมัย และคนรุนใหมท่ีมีอายุต่ํากวา ๔๕ ป แสดงใหเห็นวาไทย

ใหความสําคัญตอบทบาทของคนรุนใหม มียุวสมาชิกมากข้ึน 

ซ่ึงรัฐสภาอาเซียน รัฐสภาเอเชีย - แปซิฟก และรัฐสภาโลก         

ท้ัง ๓ องคกร ตางมีคนรุนใหมท่ีเขามามีบทบาทมากข้ึน เชน

เดียวกับประเทศไทยท่ีมี สส. รุนใหมมากข้ึน เปนตัวอยาง

สะทอนถึงบทบาททางการเมืองของคนรุนใหมไดเปนอยางดี

❖❖❖❖❖❖❖



รั ฐสภา อิ น โด นี เ ซี ยอ นุ มั ติการแก ไ ข
กฎหมายดานสาธารณสุข
 วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รัฐสภาอินโดนีเซียไดอนุมัติ

การแกไขกฎหมายดานสาธารณสุข ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือดึงดูด

บุคลากรท่ีมีความสามารถจากตางประเทศ และยกระดับ

บริการทางดานสาธารณสุข การอนุมัติกฎหมายดังกลาว              

สงผลใหบุคลากรทางการแพทยออกมาประทวงหนารัฐสภา       

ในกรุงจาการตา เน่ืองจากกังวลวาจะเสียเปรียบ โดยเรียกรอง

ใหมีการปรึกษาหารือสาธารณะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิรูป          

ดังกลาว  

 นายบูดี กูนาดี ซาดิกิน รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข

อินโดนีเซีย กลาวในท่ีประชุมรัฐสภาวา กฎหมายดังกลาว             

มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาการสาธารณสุขของอินโดนีเซีย 

สําหรับกฎหมายฉบับใหมน้ีจะสงผลใหแพทยตางชาติเขามา

ประกอบวิชาชีพในอินโดนีเซียไดงายข้ึน ชวยใหผูปวยสามารถ

ยื่นคํารองทางอาญาตอบุคลากรทางการแพทยในขอหา

ประพฤติมิชอบ และยกเลิกขอกําหนดสําหรับรัฐในการจัดสรร

งบประมาณ ๕% ใหแกภาคสาธารณสุข ดานนายชารลส โฮโนริส

รองหัวหนาคณะกรรมาธิการรัฐสภาท่ีดูแลดานสาธารณสุข 

กลาววา การอนุญาตใหแพทยตางชาติเขามาประกอบวิชาชีพ

ในประเทศมีวัตถุประสงคเพ่ือชดเชยการขาดแคลนบุคลากร 

ภายใตกฎหมายใหมน้ี ผูเช่ียวชาญจากตางชาติตองทํางาน           

ในตางประเทศมาอยางนอย ๕ ปและผานการประเมินแลว

เทาน้ัน

 ท้ังน้ี จากขอมูลขององคการอนามัยโลก (WHO)               

ระบุวา อินโดนีเซียซ่ึงมีประชากรมากกวา ๒๗๐ ลานคน               

มีแพทยอยูประมาณ ๗ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน                    

ซ่ึงนอยกวาไทยท่ีมี ๙ คน ฟลิปปนสมี ๘ คน หรือออสเตรเลีย

ท่ีมี ๔๑ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน

รอบร้ัวสภา
ขาวตางประเทศ



๔๔ เอกสารขาวรัฐสภา

ยุติการคาเน้ือสุนัขและแมวในเวียดนาม
 วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอยและ 

Intelligentmedia หนวยงานดานการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

และสังคม รวมดวยสภาแหงชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ประชุมรวมกับสมาชิกรัฐสภา เจาหนาท่ีของรัฐและ

ดําเนินการตอไป การประชุมคร้ังน้ีจึงมุงเนนท่ีการทําความเขาใจ

กระบวนการคาเน้ือสุนัขและแมวในเวียดนาม การดําเนินงาน

จากภาคสวนตาง ๆ ในการจัดการสัตวเล้ียงและทางดาน

กฎหมาย

 นายเหงียน ตวน อันห รองประธานบริหารฝายกิจการ 

ภายใตคณะกรรมาธิการสภาแหงชาติ กลาววา การคาและ        

การบริโภคเน้ือสุนัขและแมวกําลังเปนขอขัดแยงในสังคม         

โดยสวัสดิภาพสัตวไดเปนหัวขอการประชุมของสภาแหงชาติ

เวียดนาม ขณะน้ีประเทศเวียดนามกําลังพิจารณาดานกฎหมาย

คุมครองสัตวเพ่ือใหครอบคลุมทุกมิติ แตการบังคับใชกฎหมาย

ยงัมีขอควรพิจารณาอีกมากและตองดําเนินการจากหลายภาค

สวนพรอม ๆ กัน ควรส่ือสารตรงกลุมเปาหมายเพ่ือให                     

ผูเก่ียวของตระหนักวาการเสริมสรางมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว

ไมเพียงชวยปรับปรุงชีวิตสัตวใหดีข้ึนเทาน้ัน แตยังสามารถ         

ลดความเส่ียงโรคติดตอจากสัตวสูคน ยิ่งไปกวาน้ัน ท่ัวโลก       

กําลังใหความสําคัญกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเปนมิตรกับ               

ส่ิงแวดลอมมากข้ึน จึงขอสนับสนุนการลดและยุติการคาและ

การบริโภคเน้ือสุนัขและแมวในเวียดนาม”

  ดานรองผู อํานวยการกรมวิชาการเกษตรฮานอย             

เห็นวา ความเส่ียงของโรคพิษสุนัขบาจะขยายเปนวงกวาง           

หากไมควบคุมและไมมีโครงการฉีดวัคซีนสุนัขอยางเปน               

รูปธรรม แผนในระยะส้ันฮานอยควรใชมาตรการปองกัน            

โรคพิษสุนัขบา กําหนดเขตปลอดภัยสําหรับสุนัขท่ีไดรับการ 

ฉีดวัคซีน และควบคุมการคาและการบริโภคเน้ือสุนัขและแมว

อยางเขมงวด นอกจากน้ี หนวยงานทองถ่ินควรทํางานอยาง

หนักเพ่ือใหการศึกษา สรางความตระหนักรูแกสาธารณชน 

ควบคุมสุนัขท่ีใชชีวิตโดยอิสระในชุมชน ปรับปรุงกฎระเบียบ

ดานสวัสดิภาพสัตว ส่ิงเหลาน้ีมีสวนชวยสรางภาพลักษณ          

ของเมืองใหดีข้ึน

ผูเช่ียวชาญเวียดนาม เพ่ือหารือประเด็นยติุการคาเน้ือสุนัขและ

แมวเรงดวน ซ่ึงหัวขอการประชุมท่ีสําคัญ คือกลยุทธและ          

แผนงานในการพัฒนากรุงฮานอยใหเปนเมืองปลอดการคาเน้ือ

สุนัขและแมว

  มีการคาดการณวามีสุนัขและแมวกวา ๕ ลานตัวตอป

ถูกเชือดท่ีเวียดนาม  องคการอนามัยโลกไดออกประกาศเตือน

ไปถึงผูคา และผูท่ียังบริโภคเน้ือสุนัขและแมววาการบริโภค        

จะเปนการเพ่ิมความเส่ียงดานสุขภาพ รวมถึงความเส่ียงในการ            

ติดโรคทริ คิ โนซิส ท่ี เ กิดจากการติดเ ช้ือพยาธิ ตัวกลม 

อหิวาตกโรค และเช้ือโรคพิษสุนัขบาท่ียังเปนภัยคุกคาม            

ตอสุขภาพซ่ึงคราชีวิตชาวเวียดนามราว ๗๐ คนตอป                     

แมจะมีความพยายามจากหลายภาคสวนในการยุติการคาน้ี   

แตยังมีกลุมคนท่ีเช่ือวาการบริโภคเน้ือสุนัขและแมวควร       



รอบรั้วสภา - ขาวตางประเทศ ๔๕

เหตุปะทะในรัฐสภาคอซอวอ
 วันท่ี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมาชิกรัฐสภาของ          

ประเทศคอซอวอมีการปะทะกัน ภายหลังท่ีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร จากพรรคฝายคานลุกข้ึนมาสาดน้ําใสนายอัลบิน                   

เคอรตี นายกรัฐมนตรีท่ีกําลังข้ึนอภิปรายตอรัฐสภา ตามดวย

รองนายกรัฐมนตรีท่ีน่ังอยูดานหลัง เปนเหตุใหสมาชิกของ

พรรคแนวรวมฝายคานและรัฐบาลในสภา ตางลงมาตะลุมบอน

กันท่ีบริเวณโพเดียมจนเจาหนาท่ีตํารวจตองเขามาระงับเหตุ 

อยางไรก็ดี ไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บในเหตุการณดังกลาว

 ความชุลมุนท่ีเ กิด ข้ึนในรัฐสภาคอซอวอเกิดข้ึน                 

หลังจากท่ี นายเคอรตี นายกรัฐมนตรี ไดใหคําม่ันวาจะลด     

ความตึงเครียดในบริเวณตอนเหนือของประเทศ ท้ังน้ี                      

เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รัฐบาลของนายเคอรตีตัดสินใจ  

ท่ีจะแตงต้ังนายกเทศมนตรีท่ีมีเช้ือสายแอลแบเนียในเทศบาล 

๔ แหง ท่ีประชากรสวนใหญเปนชาวเซิรบ อันเปนจุดเร่ิมตน

ของการเดินขบวนและการกอจลาจลอยางรุนแรงโดยกลุม                 

ผูประทวงชาวเซิรบ จนทําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติการรักษา

สันติภาพขององคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ไดรับบาดเจ็บ

ดานพรรคฝายคานของคอซอวอไดออกมาวิจารณ นายเคอรตี 

นายกรัฐมนตรี ถึงวิธีการจัดการกับสถานการณความไมสงบ        

ในบริเวณตอนเหนือของประเทศ และกลาววา อาจจะทําให

ความสัมพันธระหวางคอซอวอและบรรดาพันธมิตรชาติตะวันตก

เลวรายลงได

ผูประทวงชาวเซิรบ จนทําใหเจาหนาท่ีปฏิบัติการรักษา

อนุมัติหนังสือลาออกประธานรัฐสภา
สิงคโปร
  วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประธานรัฐสภาสิงคโปร

และสมาชิกรัฐสภาสตรี ยื่นหนังสือลาออก เน่ืองจากมีความ

สัมพันธท่ีไมเหมาะสม สงผลใหพรรครัฐบาลเผชิญกับความยุงยาก

เพ่ิมข้ึน หลังจากท่ีรัฐมนตรีเพ่ิงถูกสอบสวนในคดีทุจริต

 นายลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร กลาววา                

ไดอนุมัติหนังสือลาออกของนายตัน ชวนจิน ประธานสภา              

อายุ ๕๔ ป และเฉิง ล่ีฮุย สมาชิกสภาหญิง อายุ ๔๗ ป                    

เพ่ือคงไวซ่ึงมาตรฐานของพรรคกิจประชาชนหรือพีเอพี (PAP) 

เร่ืองความประพฤติและการปฏิบัติสวนบุคคล บุคคลท้ัง ๒               

มีความสัมพันธท่ีไมเหมาะสม เน่ืองจากนายตันสมรสแลวและ

มีบุตร ๒ คน ซ่ึงท้ังคูไมยอมยุติความสัมพันธ ท้ังท่ีเคยเตือนใหหยุด

เม่ือเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๖ ท้ังน้ี เร่ืองดังกลาวสรางความ           

เสียหายใหแกภาพลักษณของพรรคพีเอพีท่ีปกครองสิงคโปร  

มาอยางตอเน่ืองตลอด ๖๔ ป และมีความภูมิใจวาเปนรัฐบาล

ท่ีปราศจากการทุจริต โดยกอนหนาน้ี นายเอส อิสวารัน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ไดถูกสํานักงานสอบสวน

การทุจริตควบคุมตัว นับเปนการสอบสวนเจาหนาท่ีระดับสูง

ในคดีทุจริตท่ีเกิดข้ึนไมบอยคร้ังนัก หลังจากท่ีมีการสอบสวน

คร้ังลาสุดในป ๒๕๒๙  



๔๖ เอกสารขาวรัฐสภา

รัฐบาลอังกฤษลงนามเขารวมเปนสมาชิก 
CPTPP
 วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รัฐบาลอังกฤษลงนาม            

เขารวมเปนสมาชิกความตกลงแบบครอบคลุมและกาวหนา

สําห รับหุ นส วนทาง เศรษฐกิจภาค พ้ืนแปซิฟก  ห รือ 

Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-

Pacific Partnership (CPTPP) ท่ีประเทศนิวซีแลนด  

 นายเคมี บาเดนอค รัฐมนตรีวาการกระทรวงธุรกิจ         

และการคาของอังกฤษ ไดลงนามยืนยันการเขารวมเปนสวนหน่ึง

ของความตกลงแบบครอบคลุมและกาวหนาสําหรับหุนสวน

ทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟก หรือ CPTPP ข้ันตอนตอไป              

จะเปนการยื่นเร่ืองใหรัฐสภาอังกฤษพิจารณารับรองการเขา

เปนสมาชิกอยางเปนทางการ ซ่ึงจะสงผลใหอังกฤษเปนชาติ

แรกของยุโรปท่ีเขารวมเปนสมาชิก CPTPP นับเปนขอตกลง

การคาขนาดใหญท่ีสุดท่ีอังกฤษลงนามหลังการถอนตัวออกจาก

สหภาพยุโรปเม่ือป ๒๐๒๐

 โดยนายบาเดนนอค เห็นวาการลงนามเขารวม CPTPP 

จะสงผลใหเศรษฐกิจอังกฤษขยายตัวและนําไปสูการตอยอด

ชาวอิสราเอลจํานวนหลายแสนคนชุมนุม
ประทวง
 วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ชาวอิสราเอลจํานวน        

หลายแสนคนชุมนุมประทวงตอเน่ืองในเมืองเทลอาวีฟ และ  

อีกหลายเมืองสําคัญท่ัวประเทศ เพ่ือแสดงจุดยืนตอตานแผน

ปฏิรูประบบตุลาการของรัฐบาลนายเบนจามิน เนทันยาฮู 

นายกรัฐมนตรี ท่ีตองการจํากัดอํานาจของศาลสูงสุด โดยหลาย

ฝายหว่ันแผนปฏิรูปน้ีจะสงผลตอระบอบประชาธิปไตยของ

อิสราเอล

 การชุมนุมประทวงไดยืดเยื้อเปนสัปดาหท่ี ๒๘ แลว         

นับต้ังแตรัฐบาลอิสราเอลจะผลักดันรางกฎหมายฉบับน้ี             

เพ่ือปรับอํานาจศาลภายในประเทศน้ีใหม โดยจะใหสิทธิรัฐสภา

เปนผูแตงต้ังผูพิพากษาศาลสูงสุด รวมถึงสามารถลงมติคัดคาน

คําตัดสินของศาลสูงสุดได หากมีคะแนนเสียงถึงเกณฑตามท่ี

รางกฎหมายฉบับใหมกําหนดไว รางแผนปฏิรูประบบตุลาการ

อิสราเอลฉบับน้ี จําเปนตองไดรับมติเห็นชอบจากรัฐสภา ๒ คร้ัง

กอนจะประกาศบังคับใชเปนกฎหมายหากไดรับมติเห็นชอบ 

ซ่ึงกลุมผูชุมนุมไดขอความชวยเหลือถึงประเทศตาง ๆ ใน

ประชาคมโลก เชน สหรัฐอเมริกาเพ่ือใหชวยยบัยัง้การผลักดัน

รางกฎหมายฉบับน้ีของรัฐบาลเนทันยาฮู ดานผูเขารวมชุมนุม

ประทวงใหญไดกลาววา การตอสูค ร้ัง น้ี เ พ่ือประเทศ                         

โดยตองการใหประเทศยังคงเปนประชาธิปไตย  

จากตําแหนงงานเดิมท่ีมีอยูแลว รวมท้ังจะไดรับประโยชนจาก

ธุรกิจท่ีอยูภายใตความตกลงน้ี การเขาเปนสมาชิกจะชวยให

อังกฤษเขาถึงตลาดการคาท่ีมีประชากรรวมกันถึง ๕๐๐ ลานคน 

นอกจากน้ี สินคาท่ีอังกฤษสงออกไปยงัประเทศสมาชิก CPTPP 

เกือบท้ังหมดจะไมถูกเก็บภาษีนําเขา ซ่ึงภาคเอกชนอังกฤษระบุวา

จะเปนปจจัยขับเคล่ีอนภาคธุรกิจท่ีพ่ึงพาการสงออกเปนหลัก   

สําหรับ CPTPP ปจจุบันมีสมาชิก ๑๑ ประเทศ ประกอบดวย 

ญ่ีปุน สิงคโปร มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน นิวซีแลนด 

ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก ชิลี และเม็กซิโก  
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ตรวจสอบขอตกลงในโรงงานแบตเตอร่ี
 วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รัฐสภาสหรัฐอเมริกา          

กําลังตรวจสอบขอตกลงในโรงงานแบตเตอร่ีขนาดใหญของ 

FORD และ CATL จากจีน ดานนายไมค กัลลาเกอร  และ          

นายเจสัน สมิธ ส.ส. จากพรรครีพับลิกันไดประกาศผาน

จดหมายเปดผนึกท่ีสงถึงนาย จิม ฟารลีย  ซีอีโอของฟอรดวา 

คณะกรรมาธิการของรัฐสภาสหรัฐอเมริกา ๒ คณะ กําลัง

ดําเนินการตรวจสอบสัญญาอนุญาตของฟอรดกับ CATL ผูผลิต

แบตเตอร่ีของจีน ในการนําเทคโนโลยีเซลลแบตเตอร่ีของ 

CATL ไปใชกับโรงงานผลิตเซลลแบตเตอร่ีในมิชิแกนท่ีมีมูลคา 

๓,๕๐๐ ลานเหรียญ (๑๒๐,๔๔๕ ลานบาท)

 นายไมค กัลลาเกอร ประธานคณะกรรมาธิการ Select 

Committee on China และนายเจสัน สมิธ ประธาน                 

คณะกรรมาธิการ House Ways and Below Committee 

ไดเรียกรองใหฟอรดสงมอบรายละเอียดของขอตกลงท้ังหมด  

ท่ีทําไวกับ CATL ภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นอกจากน้ี

คัดคานมติถอดถอนรัฐมนตรีมหาดไทย
เกาหลีใต
 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นายลี ซังมิน รัฐมนตรี

มหาดไทยเกาหลีใต ถูกกดดันใหลาออกจากตําแหนง เน่ืองจาก

จากการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนทางการ จนกวาศาลรัฐธรรมนูญ

ของประเทศจะวินิจฉัย

 ตอมา ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไดตัดสินคัดคาน  

การลงมติถอดถอนดังกลาวของรัฐสภาและลงมติในคําตัดสิน         

อยางเปนเอกฉันท โดยระบุวา การกระทําของลี ซังมิน ไมถือ

เปนมูลเหตุในการฟองรอง ศาลรัฐธรรมนูญยอมรับวาความคิด

เห็นของลีไมเหมาะสม โดยกลาววา การกระทําดังกลาว                  

นํามาซ่ึงความผิดหวังอยางมาก ไมเพียงแตกับเหยื่อและ

ครอบครัวผูเสียชีวิตเทาน้ัน แตยังรวมถึงประชาชนท่ัวไป                  

ท่ีเช่ือวารัฐบาลจะพยายามอยางดีท่ีสุดเพ่ือปกปองชีวิตและ

ความปลอดภัยของประชาชน แตอยางไรก็ตาม ความคิดเห็น

ดังกลาวไมไดมีความผิดรายแรงตามรัฐธรรมนูญมากพอ                 

ใหประกอบเหตุสนับสนุนกระบวนการถอดถอน และเปนการ

ยากท่ีจะโยนความรับผิดชอบไปท่ีรัฐมนตรีมหาดไทยแตเพียง

ผูเดียว เน่ืองจากเหตุการณดังกลาวไมไดเกิดจากสาเหตุเดียว

หรือจากบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ 

ไดแจงทางฟอรดใหสงรายละเอียดของขอตกลงกับ CATL             

ไปยังฝายบริหารของไบเดนดวย และชวยสรางความม่ันใจ

วาการนําเขาจาก CATL เพ่ือผลิตแบตเตอร่ี LFP ในมิชิแกน  

จะปราศจากการบังคับใชแรงงานหรือปจจัยการผลิตจากซินเจียง

ไดอยางไร ท้ังน้ี ฟอรดเปนเพียงบริษัทเดียวท่ีลงทุน ๓,๕๐๐ 

ลานเหรียญ ซ่ึงจะเปนเจาของและดําเนินการโรงงานแหงน้ีใน

สหรัฐอเมริกา แทนท่ีจะไปสรางโรงงานแบตเตอร่ีในท่ีอ่ืน หรือ

นําเขาแบตเตอร่ี LFP จากจีนเพียงอยางเดียวเหมือนกับบริษัทคูแขง

ไมสามารถจัดการภัยพิบัติท่ียานอิแทวอนเม่ือวันท่ี ๒๙ ตุลาคม 

๒๕๖๕ ท่ีมีผูเสียชีวิต ๑๕๐ ราย  โดยสมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต 

ไดลงมติถอดถอนนายลี ซังมิน ออกจากตําแหนงรัฐมนตรี

มหาดไทย ดวยคะแนนเสียง ๑๗๙ ตอ ๑๐๙ เสียง และระงับ

นายลี ซังมิน
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กฎหมายหามเปล่ียนแปลงเพศกําเนิด
 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ รัสเซียออกกฎหมาย            

หามเปล่ียนแปลงเพศกําเนิด ท้ังในทางการแพทยและ                 

ทางกฎหมาย อางเพ่ือเปนการปกปองคานิยมด้ังเดิมของชาติ 

นายวลาดิเมียร ปูติน ประธานาธิบดีของรัสเซีย ลงนามรับรอง

กฎหมายหามไมใหทําการเปล่ียนแปลงเพศของบุคคลดวยวิธี

ทางการแพทย ยกเวนเพ่ือรักษาความผิดปกติแตกําเนิดเทาน้ัน 

และหามไมใหเปล่ียนแปลงเพศท่ีระบุไวในกฎหมายโดยไมได

ผานการผาตัดแปลงเพศ ซ่ึงมีผลบังคับใชทันทีหลังประกาศบน

เว็บไซตของรัฐบาล

 รางกฎหมายดังกลาวผานความเห็นชอบจากท้ัง ๒ สภา

ของรัสเซียดวยมติเปนเอกฉันท เม่ือชวงตนเดือนกรกฎาคม 

๒๕๖๖ เปนความพยายามของรัสเซียในการจํากัดสิทธิของ

ชุมชน LGBTQ+ และสนับสนุนการปกปองคานิยมด้ังเดิมของ

รัสเซียจากส่ิงท่ีมองวาเปนแนวคิดเสรีนิยมตะวันตก นอกจาก

จะหามเปล่ียนแปลงเพศทางการแพทยและทางกฎหมายแลว 

รางกฎหมายฉบับน้ียังหามผูท่ีผานการผาตัดแปลงเพศรับเด็ก

มาเปนบุตรบุญธรรม และมีผลทําใหการจดทะเบียนสมรส            

ท่ีผานมาเปนโมฆะ หากฝายใดฝายหน่ึงเปนคนขามเพศ และ

เม่ือปลายป ๒๕๖๕ รัสเซียเพ่ิงจะผานกฎหมายหามการกระทํา

ท่ีพวกเขาเรียกวาเปนโฆษณาชวนเช่ือในการสงเสริม                   

ความสัมพันธเพศเดียวกัน หรือแสดงออกวาความสัมพันธ          

รูปแบบดังกลาวเปนเร่ืองปกติ

รัฐสภาอิสราเอล ลงมติผานรางกฎหมาย
จํากัดอํานาจศาล
 วันท่ี ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ รัฐสภาอิสราเอล ไดลงมติ

ผานรางกฎหมายท่ีจะเปนการจํากัดอํานาจศาล แลว ซ่ึงเปน

ข้ันตอนแรกของการปฏิรูปศาลอิสราเอล ทามกลางการ

ประทวงจํานวนมากในอิสราเอล ท้ังน้ีมีหลายฝายในอิสราเอล

เห็นวาจะเปนการทําลายสมดุลอํานาจการเมือง ใหอํานาจ              

เกินขอบเขตกับรัฐบาลอํานาจนิยม

 หลังจากท่ีมีการผานรางมาตรการดังกลาว ส.ส. ฝายคาน

อิสราเอลไดประทวงดวยการเดินออกจากหองประชุม                     

โดยกอนท่ีจะมีการโหวตลงมติ ส.ส. ฝายรัฐบาลอิสราเอล              

ไมสามารถหาแนวทางเจรจารวมกับฝายคานทางการเมือง          

ได กฎหมายฉบับใหมน้ีจะเปนการยกเลิกขอกําหนดเร่ือง          

การอนุญาตใหศาลสูงสุดของอิสราเอล ส่ังจํากัดการแตงต้ังหรือ

การตัดสินใจของรัฐบาลท่ีถูกระบุวาไมสมเหตุสมผลและ               

ไมไดเปนไปเพ่ือผลประโยชนของประชาชน ซ่ึงขอกําหนดน้ี         

มีความสําคัญตอการถวงดุลทางอํานาจการเมืองในอิสราเอล

 ท้ังน้ี มีผูประทวงจํานวนมากมาชุมนุมอยูท่ีดานนอก        

ของรัฐสภา ไดแสดงความไมพอใจโดยพยายามปดก้ันทางเขา

ออกของอาคาร ซ่ึงทางการอิสราเอลไดมีการต้ังร้ัวลวดหนาม

ก้ันผูชุมนุมและมีการใชปนน้ําในการพยายามสลายการชุมนุม  

ดานนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เคยออกมา

เตือนกอนหนาการลงมติวาการเรงกระบวนการลงมติปฏิรูป

โดยไมหาฉันทามติจากประชาชนกอนถือเปนการบ่ันทอน

สถาบันประชาธิปไตย และอาจจะสงผลบ่ันทอนความสัมพันธ

ระหวางสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลดวย  

นายวลาดิเมียร ปูติน
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นายกรัฐมนตรีคนใหมของกัมพูชา
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ 

นโรดม สีหมุนี ทรงแตงต้ังฮุน มาเนต ใหดํารงตําแหนงนายก

รัฐมนตรีคนใหมของกัมพูชา ถือเปนการปดฉากการครอง

อํานาจของสมเด็จฮุน เซน ท่ียาวนานกวา ๓๘ ป

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี  พระมหากษัตริย

แหงราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงลงพระปรมาภิไธยใน                   

พระราชกฤษฎีกาแตงต้ังฮุน มาเนต บุตรชายคนโตของสมเด็จ

ฮุน เซน ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนใหมของกัมพูชา 

เพ่ือจัดต้ังคณะรัฐมนตรี กอนท่ีจะมีการจัดการลงมติไววางใจท่ี

รัฐสภาในวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดานสมเด็จฮุน เซน ระบุ

วา จะทํางานในฐานะนายกรัฐมนตรีตอไปอีก ๑๕ วัน กอนจะ

ลงจากตําแหนง แตยืนยันวาจะยังคงทํางานในตําแหนงอ่ืนตอ

ไปอีกอยางนอยจนถึงป ๒๕๗๖ โดยกอนหนาน้ีมีรายงานวา 

ผูนํากัมพูชาเตรียมข้ึนน่ังเกาอ้ีประธานวุฒิสภาในป ๒๕๖๗ 

ความเคล่ือนไหวน้ี เกิดข้ึนหลังจากคณะกรรมการการเลือกต้ัง

แหงชาติกัมพูชาประกาศผลการเลือกต้ังอยางเปนทางการ โดย

ระบุวาพรรคประชาชนกัมพูชา ซ่ึงเปนพรรครัฐบาล สามารถ

ไดตําแหนงในรัฐสภาได ๑๒๐ ท่ี ขณะท่ีอีก ๕ ท่ี เปนของพรรค

ฟุนซินเปก

ระงับการตัดสินโทษ ผูนําฝายคานอินเดีย
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายราหุล คานธี ผูนําฝายคาน

อินเดีย กลับเขาสูสภาอีกคร้ัง หลังศาลสูงสุด ระงับการตัดสินโทษ

คดีท่ีคานธีเปนจําเลย ฐานหม่ินประมาท ชาวอินเดียซ่ึงมี           

สนามสกุลโมดี

 สํานักงานเลขาธิการโลกสภา หรือสภาผูแทนราษฎร 

ของอินเดีย ออกแถลงการณเร่ืองการการคืนสถานภาพ     

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหแกนายราหุล คานธี ผูนําฝายคาน

จากพรรคคองเกรส หลังศาลฎีกามีมติระงับการพิพากษา               

คดีหม่ินประมาทชาวอินเดียซ่ึงมีสนามสกุลโมดี ท้ัง น้ี                              

นายปูรเนช โมดี สมาชิกพรรคภารติยะ ชนตะ ของนายกรัฐมนตรี

นเรนทรา โมดี เปนผูยื่นฟองเร่ืองดังกลาวตอศาล ในเมือง             

อัหมดาบาด ท่ีรัฐคุชราต ทางตะวันตกของอินเดีย เม่ือเดือน

มีนาคม ๒๕๖๖ วาการท่ีคานธีปราศรัยหาเสียง กอนการเลือกต้ัง

ท่ัวไป เม่ือเดือนเมษายน ๒๕๖๒ วา “ทําไมคนอินเดียท่ีทุจริต

ตองมีนามสกุลโมดี” สรางความเส่ือมเสียใหกับชาวอินเดีย          

ทุกคนท่ีมีนามสกุลโมดี ดานทนายความของคานธี ยืนยันวา    

คําปราศรัยของลูกความ ส่ือถึงนักธุรกิจ ๒ คน ซ่ึงกําลังหลบหนี

คดีฉอโกง ไมไดมีเจตนาพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรีและบุคคลอ่ืน 

อยางไรก็ตาม การท่ีศาลช้ันตนพิพากษาใหคานธีรับโทษจําคุก

เปนเวลา ๒ ป สงผลใหเจาตัวถูกเพิกถอนสิทธิสมาชิก                  

สภาผูแทนราษฎร  

นายราหุล คานธี



๕๐ เอกสารขาวรัฐสภา

ฮุน มาเนต ปฏิญาณพิทักษราชบัลลังก 
 วันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ 

นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริยแหงราชอาณาจักรกัมพูชา 

พระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหฮุน มาเนต เขาเฝาฯ           

หลังโปรดเกลาฯ ใหข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีกัมพูชา         

คนใหม

 กษัตริย สีหมุ นียั งทรงมอบหมายให ฮุน มาเนต                        

เปนผูจัดต้ังรัฐบาลกัมพูชาชุดใหม ซ่ึงจะตองผานการลงมติ

รับรองโดยท่ีประชุมรัฐสภากัมพูชาในวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ฮุน มาเนต กราบบังคมทูลกษัตริยสีหมุนีโดยปฏิญาณวา                

จะรับใชประเทศชาติ ปกปองเอกราชและอํานาจอธิปไตย           

ของชาติ รวมถึงปกปองราชบัลลังกและรัฐธรรมนูญกัมพูชา

อยางเต็มกําลังความสามารถ รวมถึงรักษาสันติภาพและ

เสถียรภาพทางสังคม สงเสริมการพัฒนาประเทศ ปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของประชาชน และยกระดับช่ือเสียงของกัมพูชา

ในเวทีโลก

 ฮุน มาเนต กราบบังคมทูลวา จะนอมรับหนาท่ีดังกลาว

ดวยความกระตือรือรน ความกลาหาญ ความซ่ือสัตย และ        

ความรับผิดชอบท่ีจําเปนสําหรับการรับใชประเทศชาติ             

นับเปนเกียรติท่ียิ่งใหญท่ีสุดในชีวิตท่ีไดมีโอกาสรับใชมาตุภูมิ

และประชาชนกัมพูชาดวยความรักอยางสุดซ้ึง ในตําแหนง          

อันสูงสงและมีคายิ่งน้ี และเขาพรอมท่ีจะนําเสนอรายช่ือ                 

คณะรัฐมนตรีชุดใหมเพ่ือใหท่ีประชุมรัฐสภาใหการเห็นชอบแลว

 “ดวยความไววางพระราชหฤทัยของพระองคในโอกาส

อันสําคัญยิ่งน้ี และดวยความไววางใจจากเพ่ือนรวมชาติ              

อันเปนท่ีรักของเกลากระหมอม ขาราชบริหารของพระองค          

ในรัฐบาลกัมพูชาตางมุง ม่ันท่ีจะบรรลุภารกิจของชาติ                      

อันสําคัญยิง่น้ีดวยความกลาหาญ ซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ

สูงสุดในการรับใชมาตุภูมิ และประชาชนชาวกัมพูชา” ฮุน มาเนต

ประกาศคําม่ันของตน



แวดวงกรรมาธิการ ๕๑
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 วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายกลานรงค จันทิก 

ประธานกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

วุฒิสภา พรอมดวย นายประมนต สุธีวงศ ท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ

ITA ท่ีสูงข้ึนอยางตอเน่ืองทุกป แตกลับมีลักษณะผกผัน                 

กับคาเปาหมายท่ีตองบรรลุผลตามแผนแมบท (CPI) และ

พฤติกรรมคอร รัปชันของหนวยงานภาครัฐท่ียังเกิดข้ึน                 

จึงเปนประเด็นสําคัญท่ีทําใหการประเมินถูกกลาวหาในทางลบ 

อยางไรก็ตาม กมธ. เห็นวาเคร่ืองมือการประเมิน ITA             

ยังมีประโยชนในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส            

ในภาครัฐ ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีเปดโอกาสใหคนไทย

ทุกกลุมมีสวนรวมประเมินหนวยงานรัฐท่ีตนใชบริการ              

เพ่ือใหการประเมินสามารถตอบสนองความคาดหวังของ          

สังคมได ซ่ึงจากภาพรวมการศึกษาไดพบขอขัดของสําคัญ             

ในการขับเคล่ือนการประเมิน ๓ ประการ ประกอบดวย             

ปญหาสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน ไดแก การสรางผูนํา

เชิงจริยธรรม และกลไกตรวจสอบหัวหนาสวนราชการ กลไก

การประเมิน ITA ไดแก ขอจํากัดการประเมินดวยระบบ

ออนไลน และการออกแบบเคร่ืองมือท่ีเช่ือมโยงการรับรูของ

แหลงประเมิน CPI และปญหาดานการส่ือสาร ไดแก                  

การทําความเขาใจเปาหมายการประเมินกับผูเก่ียวของ และ

เผยแพรใหประชาชนรับทราบประโยชนของการประเมิน

แวดวง
กรรมาธิการ

ไดกลาวถึงผลการศึกษาการจัดทํารายงาน วา สาเหตุท่ีทําให

เกิดปญหาตามท่ีสังคมต้ังขอสงสัยเก่ียวกับความนาเช่ือถือของ

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน         

ของหนวยงานภาครัฐ (ITA) เน่ืองจากพบวา คาคะแนนประเมิน 



๕๒ เอกสารขาวรัฐสภา
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วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายแพทยเจตน  ศิรธรานนท

ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา นําคณะ กมธ. 

ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล         

(รพ.สต.) เกาะพยาม จังหวัดระนอง โดยมีนายสุเทพ  ธนชาติบรรจง

สาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง และนายสุธน วิจิตร ผูอํานวย

การโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะพยาม และคณะ

ใหการตอนรับ พรอมท้ังใหขอมูลเก่ียวกับการจัดบริการดาน

สาธารณสุขบนพ้ืนท่ีเกาะ การรับสงตอผูปวย รวมถึงการดูแล

รักษาพยาบาลนักทองเท่ียว บุคคลไรสัญชาติ และแรงงาน

ตางดาว

 สําหรับขอมูลเกาะพยาม สวนใหญเปนกลุมแรงงาน

ตางดาว ๕๑๘ คน รองลงมา คือ กลุมคนไทย ๒๗๙  คน และ

กลุมมอแกน ๑๕๙ คน โดยท่ีผานมา โรงพยาบาลสงเสริม    

สุขภาพตําบลเกาะพยาม มีการคัดกรองโรค และมีการรายงาน        

ผลการควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตไดดี อีกท้ัง            

มีการสรางเสริมภูมิคุมกันเด็กตามวัยอยางเหมาะสม สําหรับ

ปญหาการคัดกรองโรคไมติดตอเร้ือรัง (Non-Communicable 

Diseases: NCD) ในชวงนอกฤดูทองเท่ียวประชากรมีการ

เคล่ือนยายออกนอกพ้ืนท่ี จึงตองยืดเวลาคัดกรองเพ่ือรองรับ

การใหบริการแกประชาชนมากข้ึน ท้ังน้ี โรงพยาบาลสงเสริม  

สุขภาพตําบลเกาะพยาม มีการรับสงตอผูปวยทางอากาศยาน  

โดยมีลานเฮลิคอปเตอรข้ึนลงท่ีหนาโรงพยาบาลฯ อยางไร

ก็ตาม พบวามีปญหาอุปสรรค คือ บุคลากรไมเพียงพอ อุปกรณ

การแพทยไมเพียงพอ ชํารุดและไมไดรับการซอมแซม ปญหา

ยานพาหนะท่ีออกรับผูปวยฉุกเฉินซ่ึงมีอายุการใชงานมานาน 

และมีขอจํากัดเร่ืองการเขาถึงในพ้ืนท่ี ปญหาความปลอดภัย 

ในการทํางาน ผูมารับบริการมีหลากหลายและไมทราบประวัติ

นายแพทยเจตน กลาวเพ่ิมเติมวา คณะ กมธ. มีขอสังเกต

และขอเสนอแนะใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเกาะ

พยาม ควรนําส่ือออนไลนมาใชใหเกิดประโยชนท้ังในการ

ส่ือสารและการดูแลรักษาพยาบาลนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

หรือบันทึกเหตุการณสําคัญท่ีอาจส่ือสารใหคนท่ัวโลกไดเห็น

ภาพลักษณของประเทศได รวมท้ังควรประสานความรวมมือ

กับกระทรวงการตางประเทศ (กต.) และกระทรวงการ

สาธารณสุข (สธ.) ชวยดูแลประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ี

ชายแดน และมุงสงเสริมใหคนในพ้ืนท่ีดูแลและปองกันสุขภาพ

ในชองปากหรือฟนใหถูกสุขลักษณะ
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 วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  นายสมชาย  แสวงการ 

ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ

คุมครองผูบริโภค วุฒิสภา พรอมดวยพลเอก วสันต  สุริยมงคล 

ประธานคณะอนุ กมธ. ดานการคุมครองผูบริโภค รับหนังสือ

จากนางสาวจินตนา  ศรีสารคาม ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียม

อุดมศึกษาพัฒนาการ และตัวแทนเครือขายผูปกครอง เพ่ือ        

ขอใหมีการคุมครองนักเรียนของโรงเรียนและชวยเหลือเด็ก         

ในสภาวะเส่ียง จากกรณีนางสาวธนลภย ผลัญชัย หรือนองหยก 

เน่ืองจากเหตุการณเม่ือวันท่ี ๑ เม.ย. ๖๖ ผูปกครองของ            
นางสาวธนลภย ไดขอผอนผันการมอบตัวกับทางโรงเรียน          

แตยังมีขอกลาวหาตามหมายเรียกของสถานีตํารวจนครบาล



แวดวงกรรมาธิการ ๕๓

สําราญราษฎร และเม่ือวันท่ี ๑๙ พ.ค. ๖๖  ไดมีกลุมบุคคล         

ท่ีอางตัววาเปนผูปกครองของนางสาวธนลภย เดินทางมาท่ี

โรงเรียนแตไมมีหนังสือมอบอํานาจมาแสดง ประกอบกับคณะ

ครูของโรงเรียนไดพยายามติดตอผูปกครองท่ีแทจริงของ         

นางสาวธนลภย เพ่ือสงหนังสือใหทราบวานางสาวธนลภย ไมมี

สถานภาพการเปนนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนาการแลว และระหวางวันท่ี  ๑๔-๑๖ มิ.ย. ๖๖ มีกลุม

บุคคลมากอความไมสงบบริเวณหนาโรงเรียน รวมถึงส่ือมวลชน

หลายสํานักไดเขามาทําขาว สัมภาษณและถายรูปนักเรียนของ

โรงเรียนโดยไมไดรับอนุญาต ซ่ึงถือเปนการละเมิดสิทธ์ิของ

นักเรียนโดยตรง สงผลใหเกิดความไมปลอดภัย และทําให

นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรูสึกหวาดกลัว ดังน้ัน ผูบริหาร

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และคณะผูปกครอง           

จึงขอให คณะ กมธ. สิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ดําเนินการเรงรัด

แกปญหาดังกลาวโดยเร็ว เน่ืองจากใกลเขาสูชวงสอบกลางภาค

ปญหาดังกลาวอาจสงผลกระทบใหเกิดความวิตกกังวลของ

นักเรียนและสงผลตอการสอบดวย และเพ่ือสิทธิและประโยชน

ในการเรียนรูภายใตบรรยากาศท่ีดีและปลอดภัย และเปนไป

ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีตอง

มีผูคุมครองสวัสดิภาพเด็ก และแกปญหาความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน

กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดวย อยางไร

ก็ตาม แมวาในปการศึกษา ๒๕๖๖ และปจจุบันนางสาว     

ธนลภย จะไมมีสถานภาพนักเรียนของโรงเรียนแลว แตยังคง

มีสิทธิในการสมัครเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๖๗ หรือ

สามารถศึกษาตอกับหนวยงานจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ได แตหากนางสาวธนลภย ตองการศึกษาตอท่ีโรงเรียนแหงน้ี

ก็ตองแตงกายดวยชุดนักเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของ

โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการดวย

ประธานคณะ กมธ. สิทธิมนุษยชนฯ กลาววา จะนําเร่ืองน้ี

เขาสูการพิจารณาของคณะ กมธ. และจะประสานไปยัง        

คณะ กมธ. การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี           

ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา รวมท้ัง คณะ 

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก 

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

ม่ันคงของมนุษย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(กสม.) เพ่ือหารือถึงทางออกในเร่ืองดังกลาวตอไป และขอเปน

กําลังใจใหกับผูบริหารโรงเรียน ครู และผูปกครอง ในการแกไข

ปญหาน้ีโดยคํานึงถึงการศึกษาของนางสาวธนลภย ตอไป

¤³Ð¡ÃÃÁÒ Ô̧¡ÒÃ¡ÒÃ¡®ËÁÒÂ ¡ÒÃÂØµÔ̧ ÃÃÁ áÅÐ¡ÒÃµÓÃÇ¨
ÇØ²ÔÊÀÒ 
 วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลตํารวจเอก ชัชวาลย 

สุขสมจิตร ประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยติุธรรม และ

การตํารวจ วุฒิสภา เปนประธานเปดสัมมนา เร่ือง “ผูไกลเกล่ีย :

ปจจัยแหงความสําเร็จตามพระราชบัญญัติการไกลเกล่ีย           

ขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒” โดยมี พลตํารวจโท สมบัติ มิลินทจินดา 

เลขานุการคณะกรรมาธิการ กลาวรายงาน และมีสมาชิก

วุฒิสภา ผูไกลเกล่ียขอพิพาท และผูท่ีเก่ียวของ เขารวม 

 โดย ประธาน กมธ. กลาวตอนหน่ึงวา ปจจุบันมี               

ขอพิพาททางแพงและทางอาญาเกิดข้ึนเปนจํานวนมาก                 

ซ่ึงเม่ือเกิดขอพิพาทระหวางกัน คูพิพาทตางตองการไดรับความ

ยุติธรรม การไกลเกล่ียเปนวิธีการระงับขอพิพาทรูปแบบหน่ึง 

ซ่ึงถือเปนการระงับขอพิพาททางเลือกเปนกระบวนการท่ีเปด

โอกาสใหคูพิพาทไดพูดคุยกัน เพ่ือหาแนวทางระงับขอพิพาท

ท่ีทุกฝายพึงพอใจ โดยมีคนกลางทําหนาท่ีชวยเหลือและ      

อํานวยความสะดวกใหคูพิพาทไดมีโอกาสพูดคุยเสนอทางออก

รวมกัน นําไปสูการแกไขขอพิพาทดวยความพึงพอใจของคู

พิพาท พระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒  

ถือเปนกฎหมายกลางเพ่ือใหหนวยงานของรัฐ พนักงานสอบสวน

หรือศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทภาคประชาชนใชในการยุติหรือ

ระงับขอพิพาท โดยคํานึงถึงความยนิยอมของคูกรณีเปนสําคัญ 



๕๔ เอกสารขาวรัฐสภา

ซ่ึงหากการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทตามกฎหมายฉบับน้ี

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะชวยทําใหปริมาณคดีข้ึนสูศาล

ลดนอยลง ลดปญหาความขัดแยง เกิดความสมานฉันทข้ึน          

ในสังคม ลดงบประมาณแผนดิน และเสริมสรางสังคมใหอยูรวมกัน

อยางปกติสุข ซ่ึงการไกลเกล่ียเปนการคนหาความพอใจของ       

คูความวาจะยติุขอพิพาทซ่ึงมีอยูหรือจะมีข้ึนในอนาคตใหเสร็จ

ไปดวยวิธีการใดอยางไร โดยผูไกลเกล่ียจะไมช้ีผลคดีออกมาวา

คูความฝายใดถูกหรือคูความฝายใดผิด หรือคาเสียหาย                

ท่ีแทจริงน้ันเปนเทาใด การไกลเกล่ียมีจุดมุงหมายสุดทายคือ 

คูความตกลงกันได ดังน้ัน หนาท่ีหลักของผูไกลเกล่ียคือเปนส่ือ

ใหคูความไดติดตอเจรจากัน ชวยใหคูความไดเขาใจถึงส่ิงท่ีตน

ตองการและสิทธิท่ีตนจะพึงไดรับ รวมท้ังชวยช้ีแนะทางแกไข

ปญหากับชวยกําหนดทางเลือกท่ีนําไปสูขอตกลง การบังคับใช

กฎหมายฉบับน้ีจะสําเ ร็จและบรรลุ วัตถุประสงคตาม

เจตนารมณของกฎหมายหรือไม ผูไกลเกล่ียจึงถือเปนกลไก

สําคัญหน่ึงท่ีเปนหัวใจของกฎหมาย

 สําหรับการสัมมนาในคร้ังน้ี มีการอภิปรายในประเด็น

ความคืบหนาและแนวทางการดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาท

ตามพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก

ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย พลตํารวจเอก ชัชวาลย สุขสมจิตร 

ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการ

ตํารวจ วุฒิสภา พลตํารวจโท ไตรรงค ผิวพรรณ ผูบัญชาการ

สํานักงานกฎหมายและคดี ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

วาท่ีรอยโท ชีวีวัฒน หวานอารมย นักวิชาการยุติธรรมชํานาญ

การพิเศษ ผูแทนกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวง

ยุติธรรม และ พันตํารวจเอก เทพวิสิทธ์ิ โพธิเกงฤทธ์ิ ผูแทน

สมาพันธผูไกลเกล่ียสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ือรับฟงขอมูล

และแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับความคืบหนาการดําเนิน

การไกลเกล่ียขอพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกลเกล่ียขอ

พิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินการ ตลอดจนสรางความรูความเขาใจ ทักษะ และ

เทคนิคในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาท และนําไปปรับใชใน

สังคมท่ีมีความเปล่ียนแปลงดานเทคโนโลยีไดอยางถูกตอง

เหมาะสม รวมถึงแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับการไกลเกล่ีย

ขอพิพาทใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ¡ÒÃ¡®ËÁÒÂ ¡ÒÃÂØµÔ¸ÃÃÁ áÅÐ            
¡ÒÃµÓÃÇ¨ ÇØ²ÔÊÀÒ
 วันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พลตํารวจเอก ชัชวาลย 

สุขสมจิตร ประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยติุธรรม และ

การตํารวจ วุฒิสภา รับหนังสือรองเรียนจากนายศรีสุวรรณ 

จรรยา ผูนําองคกรรักชาติ รักแผนดิน และนายยศวริศ ชูกลอม 

หรือเจง ดอกจิก ผูนํากลุมรวมใจรักชาติ เพ่ือขอใหตรวจสอบ

การดําเนินการโครงการจัดต้ังศูนยรับแจงเหตุฉุกเฉินแหงชาติ 

(ศูนยฯ 191 แหงชาติ) จํานวนกวา ๗ พันลานบาท ของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติวาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือ

ไม พรอมขอใหระงับการดําเนินการของโครงการฯ ไปกอน

 นายศรีสุวรรณ กลาววา โครงการดังกลาวไดรับ                 

งบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน 

กสทช.) ซ่ึงพบความผิดปกติเก่ียวกับการจัดทําสัญญาจัดซ้ือ        

จัดจาง (TOR) ในลักษณะเอ้ือกลุมทุนหรือเอกชนท่ีใกลชิด            

โดยกอนหนาน้ีมีการตรวจสอบพบความผิดปกติจนนํามาสูการ

ยกเลิกการประกวดราคาไปแลว ๒ คร้ัง และยังพบวามีความ

พยายามท่ีจะใชชวงท่ียงัไมมีรัฐบาลใหม เขียน TOR ล็อคสเปก 

และแยกเปน ๓ โครงการฯ เพ่ือแยกประมูล แลวเรงนํามา

ประกาศเชิญชวนใหเอกชนมารวมประกวดราคาตามท่ีตกลง

กันไว เพ่ือใหแลวเสร็จกอนพลตํารวจเอก ดํารงศักด์ิ กิตติประภัสร

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ คนปจจุบันเกษียณอายุราชการ       



แวดวงกรรมาธิการ ๕๕

ในส้ินเดือนกันยายนน้ี และกอนท่ีจะมีรัฐบาลใหม ท้ังน้ี เม่ือ

สัปดาหท่ีผานมา ไดยืน่รองเรียนตอผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ขอใหต้ังคณะกรรมการตรวจสอบโครงการฯ แตกลับไมมีความ

คืบหนา และยังมีการเดินหนาประกวดราคาและประกาศ         

เชิญชวน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส (e-biding) ผาน

เว็บไซตของกรมบัญชีกลางอยางตอเน่ือง ต้ังแตวันท่ี ๑๐ 

กรกฎาคม ท่ีผานมา โดยไมมีการส่ังระงับเพ่ือทําการตรวจสอบ

แตอยางใด

          ดานพลตํารวจเอก ชัชวาลย กลาวภายหลังรับหนังสือ

รองเรียนวา จะนําเร่ืองสงไปยงัสํานักงานประธานวุฒิสภา เพ่ือ

พิจารณาในรายละเอียดวาจะสงเร่ืองตอไปยังคณะกรรมาธิการใด

ท่ีมีหนาท่ีและอํานาจในการตรวจสอบ โดยจะตองดําเนินการ

สืบหาประเด็นขอเท็จจริงของโครงการดังกลาวตอไป

¤³Ð¡ÃÃÁÒ¸Ô¡ÒÃ¡ÒÃ¡ÕÌÒ ÇØ²ÔÊÀÒ
 วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖  พลเอก สุรเชษฐ ชัยวงศ 

ประธานกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เปนประธานเปดงาน

สัมมนา เร่ืองการจัดทําหนังสือทิศทางกีฬาไทย (คร้ังท่ี ๔)          

การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนากีฬาไทยของหนวยงานภาคเอกชน

เพ่ือสนับสนุนการจัดทําขอมูลในหนังสือทิศทางกีฬาไทย                  

รวมท้ังยังเปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับการ

พัฒนารูปแบบหนังสือ ขอมูลและเน้ือหาสาระ แนวทางการจัด

ทําหนังสือทิศทางกีฬาไทย ใหมีความถูกตอง ทันสมัย และ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน

            ท้ังน้ี ภายในงานสัมมนา มีการสรุปผลการสัมมนา

เร่ืองการจัดทําหนังสือทิศทางกีฬาไทย (คร้ังท่ี ๓) และการ

อภิปรายในเร่ืองท่ีเก่ียวของ ไดแก เร่ืองแนวโนมและทิศทาง

การพัฒนากีฬาไทยในอนาคต เร่ืองการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนากีฬาไทยของหนวยงานภาคเอกชน รวมท้ังมีการแลก

เปล่ียนความคิดเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับขอมูลและเน้ือหา

สาระท่ีสําคัญในหนังสือทิศทางกีฬาไทย ซ่ึงผลจากการสัมมนา

ทําใหไดรับทราบขอมูลท่ีเปนประโยชน ครอบคลุมในทุกมิติ 

โดยจะนําไปสูการจัดทําหนังสือทิศทางกีฬาไทยใหเปนไปอยาง

ครบถวน จะไดเปนประโยชนในการศึกษาคนควาขอมูล             

เชิงวิชาการและเปนเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธสูสาธารณชน

ในอนาคต

❖❖❖❖❖❖❖

โดยงานสัมมนามีวัตถุประสงค เพ่ือติดตามความคืบหนาและ

พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลและเน้ือหาสาระ

ในหนังสือทิศทางกีฬาไทย เพ่ือวิเคราะหและระดมความคิดเห็น

เก่ียวกับแนวโนมและทิศทางการพัฒนากีฬาไทยในอนาคต    



๕๖ เอกสารขาวรัฐสภา

กฎหมาย
ควรรู

    กองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เปนกองทุนหมุนเวียนท่ีมุงสรางโอกาสทางการศึกษา โดยการสนับสนุน

คาเลาเรียน คาใชจายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาและคาครองชีพ ใหกับนักเรียนและนักศึกษาท่ีมีความจําเปน โดยไมคิดดอกเบ้ีย

ระหวางท่ีศึกษาอยูแตตองชําระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแลว เหมาะสําหรับผูท่ีมีทุนทรัพยไมมาก ตองการแบงเบาภาระ          

คาใชจายหรือตองการบริหารจัดการเงินเพ่ือการศึกษาดวยตนเอง

     พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา               

เลม ๑๔๐ ตอนท่ี ๒๐ ก เม่ือวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ และมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซ่ึงเปนการแกไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาใหมากข้ึน

และเพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีระบบการใหทุนการศึกษา ในสาขาวิชาขาดแคลนท่ีตองไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ   

ปรับเปล่ียนการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยมืเพ่ือการศึกษาใหทํางานเชิงรุก โดยเฉพาะอยางยิง่การใหขอมูลแกนักเรียนหรือ

นักศึกษากอนเลือกสาขาวิชาท่ีจะกูยมืเงินเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับอาชีพแหงอนาคตและใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ

เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาอยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมถึงกําหนดกลไกใหผูกูยืมเงินสามารถชําระเงินคืนกองทุนตามความ



กฎหมายควรร� ๕๗

สามารถในการหารายไดและสรางวินัยในการชําระเงินคืน

กองทุนเพ่ือสรางความยั่งยืนแกกองทุน

 พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสาระสําคัญในมาตรา ๑๘ โดยให

ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงิน         

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และไดใหใชความอ่ืนแทน 

ซ่ึงมีประเด็นสําคัญเก่ียวกับการคิดอัตราดอกเบ้ียการกูยืม

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา โดยบัญญัติใหเก็บดอกเบ้ีย 

ไมเกินอัตรารอยละหน่ึงตอป และคิดคาปรับการผิดนัดชําระหน้ี 

ไมเกินรอยละศูนยจุดหาตอป 

 ท้ังน้ี เม่ือผูกูยมืเงินสําเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือ

พนสภาพการศึกษาแลว ใหผูกูยมืเงินมีหนาท่ีตองชําระเงินกูยมื

เพ่ือการศึกษาท่ีไดรับไปตามสัญญากูยืมเงิน คืนใหกองทุนโดย

จะชําระเ งิน คืนกองทุน ท้ัง จํานวนหรือผอนชําระก็ ได                      

ตามจํานวน ระยะเวลา และวิธีการท่ีกองทุนกําหนด แตอัตรา

ดอกเบ้ียหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีคิด ณ วันท่ีทําสัญญา ตองไมเกิน

อัตรารอยละหน่ึงตอป และหามมิใหคิดดอกเบ้ียทบตน หรือ       

จะยกเวนหรือลดหยอนดอกเบ้ียใหแกผูยืมเงินท่ีชําระเงินคืน

กองทุนครบถวน หรือชําระเงินคืนกองทุนดีตอเน่ือง ใหเปนไป

ตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกําหนด และในกรณีท่ีผูกูยืมเงิน      

ผูใดผิดนัดการชําระเงินคืนกองทุน และไมไดรับอนุญาตใหผอน

ผัน ผูกูยืมเงินตองเสียเงินเพ่ิมอีกไมเกินรอยละศูนยจุดหาตอป 

 การกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาเปนมาตรการหน่ึงท่ีจะชวย

ลดความเหล่ือมล้ําในการศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญในการ

ลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แต

บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการ

ศึกษาท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมอํานวยใหการใหเงินกูยืม

เพ่ือการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวได จึงตองมีการแกไข

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษาใหทํางานเชิงรุก โดยเฉพาะอยางยิ่ง          

การใหขอมูลแกนักเรียนหรือนักศึกษากอนเลือกสาขาวิชาท่ีจะ

กูยืมเงินเรียนเพ่ือใหสอดคลองกับอาชีพแหงอนาคต รวมท้ัง           

ใหมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเงินกูยมืเพ่ือการศึกษา

อยางเหมาะสมและเปนธรรม รวมถึงกําหนดกลไกใหผูกูยมืเงิน 

สามารถชําระเงินคืนกองทุนตามความสามารถในการหารายได

และสรางวินัยในการชําระเงินคืนกองทุน เพ่ือสรางความยัง่ยนื

แกกองทุน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ปรับปรุงภายใตบริบทการศึกษาเรียนรูท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 เหตุผลและความจําเปนพระราชบัญญัติกองทุนเงิน

ใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖

 เหตุผลและความจําเปนของพระราชบัญญัติดังกลาว 

เพ่ือใหมีกลไกการชําระเงินกูยืมคืนกองทุนใหกูยืมเพ่ือการ

ศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหกองทุนมีความม่ันคงและ

สามารถใหโอกาสในการเขาถึงเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาแก

นักเรียนหรือนักศึกษาไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม และไดตรา

พระราชบัญญัติ น้ีสอดคลองกับเ ง่ือนไขท่ีบัญญัติไว ใน             

มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

  ท้ังน้ี บทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยกองทุนเงินใหกูยมื

เพ่ือการศึกษาท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ยังไมสามารถใหเงินกู

ยมืเพ่ือการศึกษาบรรลุถึงวัตถุประสงคดังกลาวไดภายใตบริบท

การศึกษาเรียนรูท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติม

บทบัญญัติดังกลาวเพ่ือขยายโอกาสในการเขาถึงเงินกูยืมเพ่ือ

การศึกษาใหมากข้ึนเพ่ือรองรับการเรียนรูตลอดชีวิต ใหมีระบบ

การใหทุนการศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนท่ีตองไดรับการ        

สงเสริมเปนพิเศษ ปรับเปล่ียนการดําเนินงานของกองทุนเงิน



๕๘ เอกสารขาวรัฐสภา

 พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา           

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงไดแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ                

บางประการ เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกผูกูยืมเงินและ            

ผูค้ําประกัน ขยายโอกาสในการเขาถึงเงินกูยืมเพ่ือการศึกษา

ใหมากข้ึน นอกจากน้ี กองทุนยังขยายโอกาสใหแกนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนใหเขาถึงการศึกษาท่ีหลากหลาย           

ในหลักสูตรระยะส้ันเพ่ือครอบคลุมหลักสูตรอาชีพ พรอมท้ัง    

ยังสามารถชวยเหลือผูกูยืมเงินท่ีอยูระหวางดําเนินคดีหรือ           

อยูระหวางการบังคับคดีใหสามารถผอนผันการชําระเงินคืน 

ปรับโครงสรางหน้ี หรือแปลงหน้ีใหม ตามเง่ือนไขท่ีคณะ

กรรมการกองทุนกําหนดดวย

   นอกจากน้ี รางพระราชบัญญัติน้ียังกําหนดใหมีการ

ปรับเปล่ียนการดําเนินงานของกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการ

ศึกษาใหทํางานเชิงรุก โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหขอมูล               

แกนักเรียนหรือนักศึกษากอนเลือกสาขาวิชาท่ีจะกูยมืเงินเรียน 

เพ่ือใหสอดคลองกับอาชีพแหงอนาคตรวมท้ังใหมีความคลองตัว

ในการบริหารจัดการเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาอยางเหมาะสม  

และเปนธรรม ท้ังน้ี เม่ือประชาชนสามารถเขาถึงการศึกษา         

ท่ีเหมาะสมกับความตองการและความถนัดของแตละบุคคล 

และสามารถมีงานทํา มีรายได จึงเปนการเสริมสรางคุณภาพ

ของทรัพยากรบุคคลในประเทศใหสูงข้ึน อันเปนพ้ืนฐานสําคัญ

ในการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศตอไป

แหลงขอมูล

กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา. ความเปนมากองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา. สืบคนเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖. 

   จาก https://www.studentloan.or.th/th/aboutus

ตลาดหลักทรัพย. เร่ืองควรรูกอนกู กยศ. สืบคนเม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖. จาก https://www.set.or.th/th/education- 

   research/education/happymoney/knowledge 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๔๐ ตอนท่ี ๒๐ ก ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖. พระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  

   พ.ศ. ๒๕๖๖. สืบคนเม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖. จาก https://ratchakitcha.soc.go.th/   

   documents/

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับท่ี ..) 

   พ.ศ. .... สืบคนเม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖. จาก https://lis.parliament.go.th/attach/extension/ 

สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา

   (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สืบคนเม่ือวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖. จาก https://lis.parliament.go.th/attach/extension 



ภาพเกาเลาเรื่อง ๕๙

  ¾ระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว เปนสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว                

ไดรับบวรราชาภิเษกเปนสมเด็จพระเจากรุงสยามพระองคท่ีสอง รองจากสมเด็จพระเชษฐาธิราช ทรงศักด์ิสูงกวากรมพระราชวัง

บวรสถานมงคล (พระมหาอุปราช) พระองคใดในอดีต โดยพระองคไดรับพระอิสริยยศเปนกษัตริยพระองคท่ี ๒ ในรัชกาลท่ี ๔ 

แหงราชวงศจักรี

ภาพเกา
เลาเร่ือง



๖๐ เอกสารขาวรัฐสภา

พระราชประวัติ

 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยู หัวทรงเปน             

พระราชบุตรลําดับท่ี ๕๐ หรือพระราชโอรสพระองคท่ี ๒๗    

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย และเปนพระราชโอรส

ลําดับท่ี ๕ ท่ีประสูติแตสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี          

แตเปนพระองคท่ี ๓ ท่ีไดประสูติเปนพระองค เสด็จพระราช

สมภพในรัชกาลท่ี ๑ เม่ือวันอาทิตย เดือน ๑๐ ข้ึน ๑๕ ค่ํา          

ปมะโรง ตรงกับวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๓๕๑ เวลา ๕ นาิกา 

ณ พระราชวังเดิม คลองบางกอกใหญ อันเปนท่ีประทับของ

สมเด็จพระราชบิดา ซ่ึงในคร้ังน้ันเรียกวาพระบวรราชวังใหม 

เน่ืองมาจากในขณะน้ันพระราชบิดายังดํารงพระอิสริยยศ             

ท่ีกรมพระราชวังบวรสถานมงคล โดยมี คุณหญิงนก                           

(ไมทราบสกุล) เปนพระพ่ีเล้ียง พระองคมีพระโสทรเชษฐา        

รวมท้ังส้ิน ๓ พระองค ไดแก เจาฟาราชกุมาร (ส้ินพระชนม

เม่ือประสูติ) เจาฟามงกุฎ (ภายหลังไดรับการสถาปนาข้ึนเปน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) และพระองคเปน          

เจาฟาพระองคนอย (เน่ืองจากไมไดรับพระสุพรรณบัฏเฉลิม

พระนาม)

 ภายหลังพระองคประสูติไดประมาณ ๑ ป พระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคต             

สมเด็จพระราชบิดาของพระองคเสด็จข้ึนครองราชสมบัติ         

เปนพระมหากษัตริยรัชกาลท่ี ๒ แหงราชวงศจักรี กอนบรม

ราชาภิเษกได ๑๐ วัน เจาฟาพระองคนอยไดเสด็จตามสมเด็จ

พระราชบิดามาประทับในพระบรมมหาราชวัง เม่ือพระองคมี

พระชนมายุได ๑๒ พรรษา ๖ เดือน มีการพระราชพิธีโสกันต

อยางธรรมเนียมสําหรับสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟา             

หลังจากน้ันเม่ือพระชนมายไุด ๑๓ พรรษา ผนวชเปนสามเณร                           

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพ่ือศึกษาศีลธรรมและ                      

พระศาสนา เ ม่ือพระองคลาผนวชทรงได ศึกษาวิชา                           

ตามแบบแผนราชสกุลท่ีจัดใหเจานายเรียน โดยพระองคทรง

ศึกษาอักษรสยามในสํานักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ขุน)        

วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร รวมพระอาจารยเดียวกับ         

สมเด็จพระเชษฐาของพระองค

 เม่ือพระชนมายุได ๑๖ พรรษา พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัยทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคต 

พระเจาลูกยาเธอ กรมหม่ืนเจษฎาบดินทร พระราชโอรส

พระองคใหญในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยเสด็จ

ข้ึนครองราชสมบัติเปนพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

พระองคจึงเสด็จกลับไปประทับ ณ พระราชวังเดิม พรอมกับ

พระราชมารดา สวนสมเด็จพระเชษฐาของพระองคน้ัน               

ทรงสมณเพศประทับอยู ณ วัดมหาธาตุและวัดสมอราย            

เม่ือพระองคมีพระชนมายุได ๒๑ พรรษา ผนวชเปนพระภิกษุ 

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และเสด็จไปประทับ ณ วัดระฆัง

โฆสิตารามวรมหาวิหาร หลังจากลาผนวชพระองคจึงเขารับ

ราชการในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว

ทรงรับราชการ

 พระองคทรงเขา รับราชการในพระบาทสมเด็จ                    

พระน่ังเกลาเจาอยูหัว ตอมาสมเด็จพระบวรราชเจามหา          

ศักดิพลเสพเสด็จสวรรคต เปนเหตุใหขาไทในเจานายตาง ๆ             

คาดวาเจานายของตนจะไดรับการสถาปนาท่ีกรมพระราชวัง

บวรสถานมงคล พระยาศรีพิพัฒนราชโกษา (ตอมาคือ

สมเด็จเจาพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค))                           

จึงกราบทูลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยู หัววา                         

ถาไมทรงต้ังกรมพระราชวังฯ แลว ขอใหยกเจาตางกรมผูใหญ

เล่ือนข้ึนเปนกรมหลวง กรมขุน เพ่ือใหขาไทเห็นวาเจานาย            

ของตัวไดเล่ือนยศเพียงน้ัน จะไดหายต่ืน ทรงพระราชดําริ         

เห็นดวย จึงโปรดใหเ ล่ือนกรมและต้ังกรมเจานายรวม                      

๘ พระองคดวยกัน โดยทรงต้ังเจาฟาพระองคนอยเปน           

สมเด็จพระเจานองยาเธอ เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรคไดรับ

สุพรรณบัฏในวันท่ี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๕ ในขณะท่ี

พระองคมีพระชนมายุได ๒๔ พรรษา ไดทรงบังคับบัญชา         

กรมทหารปนใหญ กรมทหารแมนปนหนาปนหลัง และญวน             

อาสารบแขก อาสาจาม
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พระเจาแผนดินท่ี ๒

 ในงานตนฉบับเก่ียวกับ : เมืองไทยมีพระเจาแผนดิน

สองพระองค โดย กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เม่ือพระบาท

สมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวใกลสวรรคต เจาพระยาพระคลัง 

(ดิศ บุนนาค) เดินทางไปเขาเฝาสมเด็จเจาฟามงกุฎซ่ึงทรง

ผนวชอยู วัดบวรนิเวศวิหาร กราบทูลวาจะเชิญเสด็จข้ึน          

ครองราชย สมเด็จเจาฟามงกุฎตรัสวาทานฟากขางโนน         

(หมายถึงเจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค) มีพระชะตาแรง                

ตองเปนพระเจาแผนดิน ใหถวายราชสมบัติแกทานน้ันดวย 

เพราะหากพระองครับราชสมบัติเพียงพระองคเดียวจะเกิด

อัปมงคล ดวยไปกีดกันบารมีของสมเด็จพระอนุชา ถามี 

พระเจาแผนดินสองพระองคเหมือนอยางสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรถเปนพระเจาแผนดิน

ดวยก็จะพนจากอัปมงคล เจาพระยาพระคลังจึงไปเขาเฝา         

เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค ณ พระราชวังเดิมตามรับส่ัง          

เม่ือพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัวเสด็จสวรรคตในวันท่ี 

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๓๙๔ สมเด็จพระอนุชาธิราชเจาท้ัง ๒ 

พระองคไดเสด็จยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม        

เหลาขุนนางมาประชุมพรอมกันแลวกราบทูลเชิญท้ังสองพระองค

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เม่ือเสร็จส้ินพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวแลว จึงมี

พระราชดําริวาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจาฟากรมขุนอิศเรศรังสรรค

ก็ทรงพระปรีชารอบรูกิจการตาง ๆ มีผูใหญผูนอยนิยมนับถือมาก

สมควรท่ีจะพระราชทานยศใหญกวากรมพระราชวังบวรสถานมงคล

แตกอน ๆ แตเจาฟากรมขุนอิศเรศฯ ยังไมไดรับพระสุพรรณบัฏ

ต้ังพระนาม ทําใหไมมีพระนามเดิม ดูเปนการต่ําทรามไป             

จึงพระราชทานพระสุพรรณบัฏ ต้ังพระนามเปน สมเด็จพระเจา

นองยาเธอ เจาฟาอิศเรศจุฑามณี ช้ันหน่ึงกอน แลวจึง

พระราชทานพระสุพรรณบัฏในการพระราชพิธีบวรราชาภิเษก

ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม วา

 "พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศวร มหิศเรศร

รังสรรค มหันตวรเดโช ไชยมโหฬารคุณอดุลยเดช สรรพเทเวศรา

นุรักษ บวรจุลจักรพรรดิราชสังกาศ อุภโตสุชาติสังสุทธเคราะหณี

จักรีบรมนารถ อิศวรราชรามวรังกูร บรมมงกุฎนเรนทรสูรย  

โสทรานุชาธิบดินทร เสนางคนิกรินทรบวราธิเบศร พลพยุห

เนตรนเรศวรมหิทธิวรนายก สยามาทิโลกดิลกมหาบุรุษรัตน 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว
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ไพบูลยพิพัฒนสรรพศิลปาคม สุนทโรดมกิจโกศล สัตปดล

เศวตฉัตร สิริรัตนบวรมหาราชาภิเศกาภิสิต สรรพทศทิศพิชิตไชย

อุดมมไหสวริยมหาสวามินทร สเมกธรณินทรานุราช บวรนารถ

ชาติอาชาวศรัย ศรีรัตนไตรสรณารักษ อุกฤษฐศักดิสรรพรัษฎา 

ธิเบนทร ปวเรนทรธรรมมิกราชบพิตร พระปนเกลาเจาอยูหัว"

 นอกจากน้ียงัมีการแกระเบียบราชประเพณีบางประการ

เพ่ือใหสมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว 

อาทิ พระราชพิธีอุปราชาภิเษก ใหเรียกวา “พระราชพิธีบวร

ราชาภิเษก” คําส่ังของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลแตเดิม

ใชคําวา “บัณฑูร” ใหเปล่ียนมาใชคําวา “พระบวรราชโองการ” 

เปนตน

พระราชกรณียกิจ

 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงพระปรีชา

สามารถมาก ทรงรอบรูงานใน ดานตาง ๆ มากมาย เชน            

งานดานกองทัพบก กองทัพเรือ ดานตางประเทศ วิชาชางจักรกล

และวิชาการปนใหญ ทรงรอบรูภาษาอังกฤษเปนอยางดี            

จนสามารถท่ีจะทรงเขียนโตตอบจดหมายเปนภาษาอังกฤษ       

กับเซอรจอหน เบาริง ราชทูตอังกฤษ ท่ีเดินทางมาเจริญ           

พระราชไมตรีกับประเทศไทย เม่ือ พ.ศ. ๒๓๙๘ (ค.ศ. ๑๘๕๕) 

ซ่ึงขอความในสนธิสัญญาน้ัน ถาเอยถึง พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกลาเจาอยูหัวจะมีคํากํากับวา The First King สวน

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยู หัวจะมีคํากํากับวา                   

The Second King สําหรับในภาษาไทยน้ัน ตามสนธิสัญญา

ทางไมตรีกับประเทศอังกฤษ ในบทภาคภาษาไทยจะแปลคําวา 

The First King วา พระเจากรุงสยามพระองคเอก สวนคําวา 

The Second King น้ันจะแปลวา พระเจากรุงสยามพระองค

ท่ี ๒ พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวมีพระนามปรากฏ

อยูในประกาศในอารัมภบทใหดําเนินการเจรจาทําสนธิสัญญา

ฉบับน้ีดวย ในฐานะพระมหากษัตริยพระองคท่ี ๒ คูกับ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคมีสาย

พระเนตรท่ีกวางไกล ในดานการตางประเทศ ทรงรอบรู  

ขาวสารในดานความสัมพันธระหวางประเทศเปนอยางดี          

ทรงทราบพระราชหฤทัยดีวา ถาหากทรงดําเนินนโยบายท่ี

แข็งกราวแลว จะทําใหไทยเราจะเสียประโยชน สวนบรรดาฝร่ัง

ท่ีรูจักมักคุนกับวังหนามักจะยกยองชมเชยวา ทรงเปนสุภาพ

บุรุษเพราะพระองคมีพระนิสัยสุภาพ โดยเฉพาะกับพระราช

ชนนี กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตยดวยแลว ทรงแสดง

ความเคารพเกรงกลัวเปนอันมาก

ดานการทหาร

 ในดานการทหารน้ันพระองคทรงวาจางนายทหาร

อังกฤษ ช่ือ โทมัส ยอรช น็อกส (Thomas George Knox)        

มาฝกทหารปนใหญในวังหนา ในขณะท่ีดานกิจการทหารเรือ 

ทรงดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารเรือพระองคแรก และ           

ไดปูพ้ืนฐานการจัดการดานทหารเรือใหเปนไปตามแบบ          

อยางสากลของอารยประเทศ ดวยพระอัจฉริยภาพดานการ         

ตอเรือ พระองคทรงศึกษาวิธีการตอเรือจากชาวตางประเทศ 

เรือท่ีพระองคทรงตอข้ึนสําเร็จในชวง พ.ศ. ๒๔๐๖ มีนามวา 

เรือยงยศอโยชฌิยา รวมท้ังพระองคทรงส่ังซ้ือเรือจาก               

ตางประเทศเขามาอยูในสังกัดวังหนาเปนจํานวนมาก นอกจากน้ี

พระองคทรงมีกองทัพเรือของพระองคเอง เรียกวา ทหารเรือ 

วังหนา

เรือหลวง ยงยศอโยชฌิยา

ดานการศาสนา

 พระองคโปรดใหปฏิสังขรณวัดหงสาราม (วัดหงส

รัตนารามราชวรวิหาร) วัดศรีสุดารามวรวิหาร วัดบวรสถาน

สุทธาวาส (วัดพระแกววังหนา) และวัดโมลีโลกยาราม

ราชวรวิหาร



ภาพเกาเลาเรื่อง ๖๓

ดานการดนตรีและวรรณกรรม 

 ผลสืบเน่ืองจากพระองคทรงโปรดการดนตรีและ

นาฏศิลป กลาวคือ พระองคไดทรงประดิษฐระนาดทุมเหล็ก 

จัดใหเลนประกอบกับระนาดแบบเดิม รวมข้ึนเปนวงปพาทย

เคร่ืองใหญ และยังคงเปนแบบแผนท่ีสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

รวมท้ังพระองคทรงอุปการะศิลปนอยูหลายทาน เชน สุนทรภู 

(บรรดาศัก ด์ิ  สุนทรโวหาร) ครู มีแขก (บรรดาศัก ด์ิ                                   

หลวงประดิษฐไพเราะ) และ คุณพุม (ธิดาพระยาราชมนตรี          

(ภู ภมรมนตรี) กวีหญิงในสมัยรัตนโกสินทรชวงรัชกาลท่ี ๓-๕) 

พระราชนิยมของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว             

อีกประการหน่ึงคือ การทรงแคน แอวลาว ทรงพระราชนิพนธ

คํากลอนแอวลาวไวอยูหลายฉบับ เชน บทแอวเร่ืองนิทาน         

นายคําสอน เปนตน

พระเกียรติยศพิเศษข้ึนหลายประการตามพระยศท่ีทรงเปน

พระมหากษัตริยพระองคท่ี ๒

สวรรคต

 พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว หลังจากพระราช

พิธีบวรราชาภิเษกแลว พระองคก็เร่ิมทรงพระประชวรบอยคร้ัง 

หาสมุฏฐานของพระโรคไมได จนกระท่ังประชวรดวยวัณโรค

และเสด็จสวรรคตเม่ือวันอาทิตย เดือน ๒ แรม ๖ ค่ํา เวลาเชา

ยํ่ารุง ตรงกับวันท่ี ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๐๘ สิริพระชนมายุ        

๕๘ พรรษา ทรงอยูในบวรราชสมบัติท้ังส้ิน ๑๕ ป มีพระราช

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเม่ือวันท่ี ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. 

๒๔๐๙ โดยมีการจัดการแหพระเมรุมาศพระบรมศพเชนเดียว

กับพระศพสมเด็จพระบวรราชเจามหาเสนานุรักษ แตเพ่ิมเติม

ระนาดทุมเหล็ก

พระเมรุมาศของพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว

 ภายหลังเสร็จส้ินงานพระบรมศพ ไดอัญเชิญพระบรม

อัฐิพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยู หัว ประดิษฐาน                  

ณ พระท่ีน่ังอิศเรศราชานุสรณ กระท่ังรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี ๖) โปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญ

พระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวกับพระอัฐิ

กรมพระราชวังบวร ๔ พระองค ไปประดิษฐานในหอพระนาก 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เม่ือวันท่ี          

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๐

ตูประดิษฐานพระบรมอัฐิ บนพระท่ีน่ังอิศเรศราชานุสรณ



๖๔ เอกสารขาวรัฐสภา

❖❖❖❖❖❖❖

 หลังจากพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จ

สวรรคตแลว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวก็ยังมิได

ทรงแตงต้ังผูใดข้ึนดํารงตําแหนงกรมพระราชวังบวรสถาน

มงคล เพราะในขณะน้ันพระราชโอรสพระองคใหญคือสมเด็จ

พระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาลงกรณ กรมขุนพินิตประชานารถ 

ยังทรงพระเยาว มีพระชนมายเุพียง ๑๒ พรรษา ทําใหเส่ียงตอ

การถูกแยงชิงราชบัลลังก สมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรี           

สุริยวงศ (ชวง บุนนาค) จึงเสนอพระองคเจายอดยิ่งเพ่ือให          

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชวินิจฉัย 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงสถาปนา

พระองคเจายอดยิ่งเปนเพียงแค กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญ 

เทา น้ัน กอนท่ีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุ ริยวงศ                    

(ชวง บุนนาค) ผูสําเร็จราชการแทนพระองคในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงแตงต้ังกรมหม่ืนบวรวิไชย

ชาญข้ึนเปนกรมพระราชวังบวร วิไชยชาญ กรมพระราชวังบวร

สถานมงคลพระองคสุดทาย

แหลงขอมูล

กรมศิลปากร. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว. สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖. จาก https://shorturl.

   asia/URKV0

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว. สืบคนเม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖. จาก https://shorturl. 

   asia/GlIvz



เรื่องนาร� ๖๕

àºÕ้Âยังชีพคนชรา หรือ "เบ้ียคนแก" เปนเงินบํานาญผูสูงอายุท่ีอายุครบ ๖๐ ปข้ึนไป                     

เร่ิมข้ึนในประเทศไทยมาต้ังแตสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เม่ือป ๒๕๒๒ ดวยการใชระบบ

ข้ึนทะเบียนกอนเปล่ียนแปลงเปนการยืนยันสิทธิ โดยไมมีเง่ือนไขหรือเก่ียวของกับดานรายได 

มีเพียงการระบุวาจะตองไมเปนผูรับสวัสดิการอ่ืนอยูกอนแลว และเม่ือวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  

  เ ว็บไซต ราช กิจจานุ เบกษา เผยแพร ระ เ บียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วย

   หลักเกณฑการจายเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายขุององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖

     มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ลงนามโดย พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองคุณสมบัติของผูมีสิทธิ

  ไดรับเงินเบ้ียยังชีพวา เปนผูไมมีรายไดหรือมีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพตามท่ี

  คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติตามกฎหมายวาดวยผูสูงอายุกําหนด แตอยางไรก็ตาม 

ประกาศฉบับน้ีระบุวา ผูสูงอายท่ีุข้ึนทะเบียนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนการประกาศ

ใชระเบียบน้ี ใหยังคงไดรับสิทธิตอไป

เร่ืองนารู



๖๖ เอกสารขาวรัฐสภา

ไดรับเงินเบ้ียผูสูงอายุ ๒๕๖๖ ต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ 

เปนตนไป (ปงบประมาณ ๒๕๖๗)

 - กรณีท่ี ๒ ผูสูงอายุท่ีจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ         

ในปงบประมาณ ๒๕๖๗ (คนท่ีเกิดกอนวันท่ี ๒ กันยายน 

๒๕๐๗)

 ๔. ไมไดเปนผู รับสวัสดิการ หรือประโยชนอ่ืนใด             

จากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ไดแก ผูรับเงินบํานาญ เบ้ียหวัด บํานาญพิเศษ หรือเงินอ่ืนใด

ในลักษณะเดียวกัน ผูสูงอายท่ีุอยูในสถานสงเคราะหของรัฐหรือ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูท่ีไดรับเงินเดือน คาตอบแทน

สาระสําคัญของระเบียบกระทรวงฉบับน้ี 

คํานิยาม

 “ผูสูงอายุ” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอายุหกสิบป 

บริบูรณข้ึนไป

 “เบ้ียยงัชีพ” หมายความวา เงินท่ีรัฐมอบใหแกผูสูงอายุ

ตามกฎหมายเพ่ือใชในการยังชีพ

 “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล 

องคการบริหารสวนตําบล และเมืองพัทยา

 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรี 

นายกองคการบริหารสวนตําบล และนายกเมืองพัทยา

คุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 ๑. มีสัญชาติไทย

 ๒. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครอง      

สวนทองถ่ิน

 ๓. มีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไป ซ่ึงไดยืนยันสิทธิ         

ขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 - กรณีท่ี ๑ ผูสูงอายุมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณแลว        

แตยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเบ้ียผูสูงอายุ ๒๕๖๖ สามารถ          

ลงทะเบียนไดต้ังแตเดือนมกราคม - กันยายน ๒๕๖๖ จะมีสิทธิ



เรื่องนาร� ๖๗

ประจํา รายไดประจํา หรือผลประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหเปนประจํา ยกเวน               

ผูพิการและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจายเงินสงเคราะหเพ่ือการยังชีพขององคกรปกครอง          

สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือผูท่ีไดรับสวัสดิการอ่ืนตามมติ           

คณะรัฐมนตรี

ข้ันตอนการยืนยันสิทธิเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

 บุคคลใดท่ีมีอายุครบหกสิบปบริบูรณใหยืนยันสิทธิ         

รับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุโดยไมตองลงทะเบียน และใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอํานวยความสะดวกโดยการแจงไปยัง          

ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ หากผูสูงอายุมีความประสงคท่ีจะรับเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอาย ุใหแนบเอกสารหลักฐานขอมูล เพ่ือยนืยนัสิทธิตนเอง

ไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังตอไปน้ี

 ๑. แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

 ๒. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับกรณีท่ีผูท่ี

ประสงคขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุผานธนาคาร องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสํานักทะเบียนทองถ่ินจัดทําขอมูล           

ผูสูงอายุลวงหนา เพ่ือการคํานวณจัดทําคําของบประมาณ

ประจําป และในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไมมี          

สํานักทะเบียนทองถ่ินใหประสานขอความรวมมือไปยังสํานัก

ทะเบียนอําเภอเพ่ือจัดทําขอมูลของผูสูงอายลุวงหนา เพ่ือการ

คํานวณการจัดทําคําของบประมาณประจําปและดําเนินการ

ตรวจสอบยนืยนัการขอรับสิทธิกับผูสูงอายท่ีุประสงคจะรับเบ้ีย

ยังชีพผูสูงอายุ โดยบันทึกขอมูลผูสูงอายุท่ีมีสิทธิรับเงินเบ้ีย

ยงัชีพผูสูงอายใุนระบบสารสนเทศ ใหกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินเพ่ือใชเปนขอมูลสงใหสํานักงบประมาณพิจารณา

จัดสรรงบประมาณเบ้ียยงัชีพผูสูงอายใุหเพียงพอและไดรับสิทธิ

ครบถวน

 ในกรณีมีความจําเปนท่ีผูสูงอายุไมสามารถแจงความ

ประสงคการรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองได อาจมอบ

อํานาจเปนลายลักษณอักษรใหบุคคลอ่ืนเปนผูไปแจงความประสงค

การรับเงินเบ้ียยังชีพแทนผูสูงอายุก็ได 

การตรวจสอบและจัดทําทะเบียนประวัติผูมีสิทธิ

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบสถานะและ

ปรับปรุงขอมูลของผูรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุท่ีข้ึนทะเบียน                 

ไวใหเปนปจจุบัน ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานขอมูล   

เ บ้ียยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนประจํา                   

ทุกเดือน
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 วิธีการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

 การจายเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายใุหแกผูมีสิทธิตามระเบียบ

น้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจายเปนเงินสด หรือโอนเขา

บัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพ                  

ผูสูงอายุหรือในนามบุคคลท่ีรับมอบอํานาจเปนหนังสือจากผูมีสิทธิ

ไดรับเบ้ียยังชีพผูสูงอายุเปนรายเดือนภายในวันท่ี ๑๐ ของ        

ทุกเดือน เวนแตกรณีจําเปน

 ในการจายเงินใหแกผูรับมอบอํานาจตองตรวจสอบ          

จนแนใจวาเปนบุคคลเดียวกับผูท่ีไดรับมอบอํานาจ และตองได

รับการยนืยนัวาผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายยุงัมีชีวิตอยู 

ณ วันท่ี ๑ ของทุกเดือน โดยในกรณีเชนน้ีใหจายเงินเบ้ียยังชีพ

ผูสูงอายุเต็มเดือน
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แหล่งข้อมูล

ราชกิจจานุเบกษา. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

   พ.ศ. ๒๕๖๖. เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ๑๙๒ ง วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

การส้ินสุดการไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ

 สิทธิของผูมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตาม

ระเบียบน้ีส้ินสุดลงในกรณี ดังตอไปน้ี

 (๑) ตาย

 (๒) ขาดคุณสมบัติของผูมีสิทธิจะไดรับเงินเบ้ียยังชีพ

 (๓) แจงสละสิทธิการขอรับเงินเบ้ียยงัชีพผูสูงอายเุปน

หนังสือตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนมีสิทธิไดรับเงินเบ้ีย

ยังชีพผูสูงอายุ

 กรณีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดังกลาวส้ินสุดลง 

ให ผูบริหารทองถ่ินหรือผู ท่ี ได รับมอบหมายตรวจสอบ                     

ขอเท็จจริงกอนส่ังระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุสําหรับบุคคล

ดังกลาว

 หากผูสูงอายุท่ีไมมีสิทธิไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ         

แตไดรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุดวยความสุจริตใหเจาหนาท่ี 

ทองถ่ินตรวจสอบขอเท็จจริงกอนรายงานผูบริหารทองถ่ินทราบ 

เพ่ือระงับการจายเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุตอไป โดยยกเวน        

การเรียกเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุคืน

 นอกจากน้ี ในระเบียบดังกลาวไดกําหนดใหบรรดา            

ผู สูงอายุ ท่ีได ข้ึนทะเบียนและรับเงินเบ้ียยังชีพผู สูงอายุ               

จากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยูกอนวันท่ีระเบียบน้ี                

ใชบังคับ ยังคงมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ันตอไป



๗๐ เอกสารขาวรัฐสภา



เรื่องนาร� ๗๑



๗๒ เอกสารขาวรัฐสภา

ขอเชิญชวนสงบทความวิชาการ
รัฐสภาสารวารสาร

คาตอบแทนหนาละ 300 บาท

มีความยาวไมเกิน 20 หนากระดาษขนาด A 4 

และไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน

วิเคราะห วิจารณ หรือแนวคิดใหมๆ

ดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดลอม ฯลฯ

การสงบทความ

สงไฟลขอมูลมาที่ sapasarn2019@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  กองบรรณาธิการวารสารรัฐสภาสาร

✤ โทร. 0 2242 5900 ตอ 5480 - 2

✤ e-mail: sapasarn2019@gmail.com






